

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
การประชุม เอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ่ ภูมิภาคตะวันออก กลางและแอฟริกา เหนือ ประจำปี ๒๕๖๔	กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวง การต่างประเทศได้จัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุล ใหญ่ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบทางไกล โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับบริบททางการเมืองระหว่าง ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปและผลกระทบต่อไทย และ การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ของไทยหลังโควิด-๑๙ โดยเฉพาะการใช้แนวทางโมเดล BCG Economy	๑๐๐	ไม่สามารถ จัดการประชุม ตามปกติได้ เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคโควิด -๑๙	-	๑๕,๓๐๐ บาท	กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการ ต่างประเทศ
การดำเนินการจัดส่ง ชุดตรวจ โควิด-๑๙ ให้แก่	โดยที่ในการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษว่าด้วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อ ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓ ผ่านระบบประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีได้ประกาศมอบ	๑๐๐	๑. บางประเทศ มีกระบวนการ ในการนำเข้าชุด	-	๒,๓๐๕,๘๕๐ บาท	กรมอาเซียน กระทรวงการ ต่างประเทศ

<p>ประเทศสมาชิก อาเซียน</p>	<p>ชุดตรวจโควิด-๑๙ แบบ RT-PCR ที่ผลิตในประเทศไทยและผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประสงค์จะรับชุดตรวจฯ ประเทศละ ๑๐,๐๐๐ ชุด เพื่อเริ่มต้นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมของอาเซียนด้านสาธารณสุข โดยมอบกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้จัดส่งนั้น ในกรณีนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ว่าจ้างบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ผู้ผลิตชุดตรวจฯ แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการบรรจุชุดตรวจฯ เพื่อการขนส่ง โดยควบคุมอุณหภูมิในระหว่างการขนส่งให้อยู่ในระดับความเย็นที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพของชุดตรวจฯ ให้เป็นผู้จัดส่งชุดตรวจฯ ไปยังประเทศผู้รับ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งให้กับประเทศผู้รับทั้ง ๗ ประเทศ ประกอบด้วย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ แล้วเมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๔</p>		<p>ตรวจฯ ที่ค่อนข้างซับซ้อน ต้องมีการประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานภายในทำให้เกิดความล่าช้าในการประสานงานเพื่อจัดส่ง</p> <p>๒. สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้มีเที่ยวบินขนส่งจำนวนจำกัด กอปรกับการขนส่งชุดตรวจฯ จะต้องใช้สายการบินที่มีใบอนุญาตในการขนส่งสินค้าประเภทนี้ เท่านั้น จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ</p>		
---------------------------------	---	--	--	--	--

<p>กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ประชุมร่วมกับ บริษัทมาร์ชัน จำกัด</p>	<p>กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการ ต่างประเทศ ประชุมร่วมกับบริษัทมาร์ชัน จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทต่อเรือของไทย เพื่อแสวงหาแนวทางในการเข้าสู่ ตลาดที่มีศักยภาพในภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในประเทศไนจีเรีย กานา และ สเปน. คองโก</p>	<p>๑๐๐</p>	<p>๑. การติดต่อ ประสานงาน หยุดชะงัก เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคโควิด- ๑๙</p> <p>๒. ยังไม่มี ตัวแทนบริษัทฯ หรือหุ้นส่วน ในพื้นที่ที่มี เครือข่ายกว้าง ขวางและมี ศักยภาพ</p>	<p>๑. กระทรวงฯ พร้อมแนะนำ นักธุรกิจไทย และต่างชาติ ในประเทศ เป้าหมายที่มี ศักยภาพ เพื่อให้บริษัทฯ ขอรับ คำปรึกษา</p> <p>๒. เสนอแนะ ให้บริษัทฯ พิจารณา เข้าร่วมงาน แสดงสินค้า defence exhibition ในภูมิภาค เป้าหมาย มากขึ้น</p> <p>๓. เสนอแนะ ให้บริษัทฯ พิจารณาเชิญ คณะทูตานุทูต ของกลุ่ม ประเทศ เป้าหมายมา</p>	<p>-</p>	<p>กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการ ต่างประเทศ</p>
---	---	------------	--	---	----------	---

				เยี่ยมชมโรงงาน และผลิตภัณฑ์		
การส่งเสริม ความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจกับ ลาตินอเมริกา และแคริบเบียน	เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์มติชน (ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๔) เกี่ยวกับการร่วมมือ กับลาตินอเมริกาและแคริบเบียนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืนหลังโควิด-๑๙ ตามวาระแห่งชาติโมเดล เศรษฐกิจ BCG	๑๐๐	-	-	-	กรมอเมริกา และแปซิฟิกใต้ กระทรวงการ ต่างประเทศ
การส่งเสริม ศักยภาพประเทศ เพื่อนบ้าน ในการรับมือ การแพร่ระบาด ของโควิด-๑๙ <sup>๑</sup>	ในห้วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ กระทรวง การต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) ริเริ่มแผนงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา <u>ด้านสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา เพื่อรับมือกับโควิด-๑๙</u> ในการพัฒนาระบบ ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมือการแพร่ระบาด ของโควิด-๑๙ และโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ อันเป็นภัยคุกคาม ความมั่นคงของมนุษย์ บนหลักการใช้ความร่วมมือระหว่าง ประเทศในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด มุ่งเน้น การเสริมสร้างระบบควบคุมโรคตามแนวชายแดน ซึ่งมีการ เคลื่อนย้ายประชากร รวมถึงแรงงาน และความเชื่อมโยง ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกัน เพื่อป้องกันการระบาด	-	-	-	๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท	กรมความ ร่วมมือระหว่าง ประเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ

<sup>๑</sup> ผลงานเด่นตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงการต่างประเทศ ห้วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

	<p>ข้ามพรมแดนมายังไทย และให้การดำเนินชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจการค้าตามแนวชายแดนไม่ต้องหยุดชะงัก</p> <p>แผนงานโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยในเดือน ม.ค. – ก.พ. ๒๕๖๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนระยะยาวในการเตรียมความพร้อมในการวางระบบเพื่อรับมือกับโควิด-๑๙ และโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ ให้แก่เพื่อนบ้านตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา – ลาว – เมียนมา โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างระบบควบคุมโรคตามแนวชายแดน<sup>๒</sup> ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้ตอบสนองต่อการระบาดของโควิด-๑๙ ดังนี้</p> <p>๑) การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างจังหวัดคู่ขนานระดับจังหวัด (ผ่านการประชุมทางไกล)</p> <p>๒) การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วน และการพัฒนาห้องปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีรายการดำเนินงานในแผนย่อย ดังนี้</p>					
--	---	--	--	--	--	--

<sup>๒</sup> คู่จังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ได้แก่ จ. สระแก้ว – จ. บันเตียเมียนเจย / จ. ตราด – จ. เกาะกง / จ. สุรินทร์ – จ. อุตรดิตถ์

คู่จังหวัดชายแดนไทย – ลาว ได้แก่ จ. มุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต / จ. อุบลราชธานี – แขวงจำปาสัก / จ. เชียงราย – แขวงบ่อแก้ว

คู่จังหวัดชายแดนไทย – เมียนมา ได้แก่ จ. ระนอง – เมืองเกาะสอง / จ. ตาก – เมืองเมียวดี / จ. เชียงราย – เมืองท่าขี้เหล็ก

	<p>๒.๑) โครงการพัฒนาระบบบริการส่งต่อในพื้นที่นำร่องของกัมพูชา ส่งมอบรพพยาบาลและอุปกรณ์ประกอบ ๑๘ รายการ มูลค่า ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมการฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลปอยเปตให้สามารถใช้ประโยชน์รพพยาบาลได้อย่างเต็มที่</p> <p>๒.๒) โครงการพัฒนาระบบบริการส่งต่อในพื้นที่นำร่องของกัมพูชาสำหรับโรงพยาบาลมณฑลบุรี โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒ รายการ ได้แก่ เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (AED) และเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน มูลค่ารวม ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท</p>					
<p>การส่งเสริม การเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง</p>	<p>กระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับความจำเป็นในการส่งเสริมให้คนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนชรา เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระหว่างประเทศ พร้อมผู้ติดตาม และแรงงานต่างด้าว/ผู้โยกย้ายถิ่นฐานในไทยอยู่ในกลุ่มที่จะได้รับจัดสรรวัคซีนตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด-๑๙ บนหลักการขององค์การอนามัยโลกว่า “จะไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าทุกคนจะปลอดภัย” (“nobody is safe until everybody is safe.”) และหลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้รับการสอบถามและข้อเรียกร้องจากองค์การสหประชาชาติและภาคประชาสังคม ขอให้ไทยจัดสรรวัคซีนครอบคลุมกลุ่มแรงงานต่างด้าว/ผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่มีความเสี่ยงด้วย นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและได้รับการ</p>	<p>๘๐</p>	<p>สาธารณสุขอาจไม่ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มชาวต่างชาติในไทยเพื่อเสริมสร้างความคุ้มกันในประเทศไทย โดยรวม</p>	<p>ควรมีการสร้าง ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณสุขว่าจำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้กับทุกกลุ่มที่มีความเสี่ยง เพื่อให้ไทยสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดได้อย่างยั่งยืน และเป็น การส่งเสริม</p>	<p>-</p>	<p>กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ</p>

	สนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก ประเทศไทย ในการจัดทำและเวียนแบบสอบถาม เพื่อประเมินความต้องการในการฉีดวัคซีนของคณะทูตและบุคลากรองค์การระหว่างประเทศ)			การเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมตามที่ไทยได้แสดงท่าทีในเวทีระหว่างประเทศในการส่งเสริมให้วัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะของโลก (Global Public Goods)		
โครงการสนับสนุนการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-ลาว	กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการจัดการประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-ลาว (ฝ่ายไทย) ภายใต้คณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย-ลาว (ฝ่ายไทย) (SOM-JBC ไทย-ลาว (ฝ่ายไทย)) และที่ประชุมได้เห็นชอบเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมในแม่น้ำโขง รวมถึงแนวปฏิบัติของหน่วยงานในพื้นที่	-	๑. การดำเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่สามารถดำเนินการหารือ/ประชุม ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตาม	-	๘,๐๐๐ บาท	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ
โครงการแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการจัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาประเด็นพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน (OCA) รวมทั้ง	-		-	๑๒,๙๕๖ บาท	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ

	จัดตั้งกลไกเพื่อแก้ไขปัญหา OCA ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง		มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยมีการยกเลิกเที่ยวบินเข้า-ออกระหว่างประเทศ  ๒. การดำเนินงานด้านเขตแดนกับส่วนราชการต่าง ๆ ของไทย ไม่สามารถดำเนินการหารือ/ประชุม และตรวจสอบกฎหมายประเทศร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙			
--	---	--	---	--	--	--

<p>การเปิดให้บริการ เครื่องรับคำร้องขอ ทำหนังสือเดินทาง ด้วยตนเอง (kiosk)<sup>๓</sup></p>	<p>เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศ โดย กรมการกงสุล เปิดตัวเครื่องรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ด้วยตนเอง (kiosk) ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน ห้างสรรพสินค้า MBK Center ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้คนไทยสามารถขอรับบริการออกหนังสือเดินทางด้วยตนเอง โดยเครื่องดังกล่าวมีเทคโนโลยีทันสมัย และมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดเก็บข้อมูลชีวมาตร (biometrics) ของผู้ใช้บริการ อาทิ ภาพจำลองลายนิ้วมือ ใบหน้า และม่านตา ก่อนนำไปประมวลผลเพื่อผลิตหนังสือเดินทางต่อไป อันจะช่วยหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส ในกระบวนการทำหนังสือเดินทางในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ อีกทั้งทำให้ประชาชนสามารถรับบริการทำหนังสือเดินทางนอกเวลาราชการได้ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศมีแผนจะเปิดให้บริการเครื่อง kiosk ทำหนังสือเดินทาง อีก ๑๙ เครื่อง ณ สำนักงานหนังสือเดินทางอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในวงกว้างมากขึ้น</p>	<p>๕</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>กรมการกงสุล กระทรวงการ ต่างประเทศ</p>
<p>โครงการระบบตรวจ ลงตรา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)</p>	<p>กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการ ให้ระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) สามารถ ให้บริการได้ครบกระบวนการ ทั้งการเชื่อมโยงข้อมูล กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และการปรับปรุง กฎระเบียบให้รองรับระบบดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการ ให้บริการชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการหลีกเลี่ยงพบปะหรือสัมผัสระหว่างบุคคล และอำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็ว เช่น การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือบริษัทตัวแทน</p>	<p>๖๐</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>๒๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>กรมการกงสุล กระทรวงการ ต่างประเทศ</p>

<sup>๓</sup> ผลงานเด่นตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงการต่างประเทศ ห้วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๔

	<p>โดยในห้วงเดือน ม.ค. – ก.พ. ๒๕๖๔ มีความคืบหน้า ดังนี้</p> <p><b>๑) การขยายการเปิดใช้งานระบบ e-Visa</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ ณ สกญ. ในจีน ๒ แห่ง ได้แก่ สกญ. ณ นครกว่างโจว และ สกญ. ณ นครเฉิงตู</li><li>- เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔ ณ สอท. และ สกญ. ในสหรัฐอเมริกา ๔ แห่ง ได้แก่ สอท. ณ กรุงวอชิงตัน สกญ. ณ นครนิวยอร์ก สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส และ สกญ. ณ นครชิคาโก</li></ul> <p><b>๒) การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจ</b> <b>ลงตราจากศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตรา (Visa Data Center : VDC) ของกรมการกงสุลกับระบบตรวจคนเข้าเมืองแบบ Biometric ของ สตม.</b> ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล ได้หารือและร่วมทดสอบการเชื่อมโยงระบบกับ สตม. อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบ e-Visa สามารถให้บริการชาวต่างชาติได้อย่างเต็มรูปแบบ (ไม่ต้องติดแผ่นปะตรวจลงตรา) และครบกระบวนการ (ระบบหน้าช่องทางตรวจคนเข้าเมืองสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ได้รับการตรวจลงตราโดยไม่ต้องเรียกดูแผ่นปะตรวจลงตราอีกต่อไป)</p>					
--	--	--	--	--	--	--

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำบทความ เพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่บทบาท ของสถาบันหลัก ของชาติในด้าน การพัฒนาประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่บทความเรื่อง Bangkok Rules: Understanding Female Inmates เกี่ยวกับ The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders หรือข้อกำหนด กรุงเทพ (Bangkok Rules) ในพระดำริสมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ต้องขังหญิง เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔	-	-	-	-	กรมสารนิเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ
การจัดกิจกรรมจิต อาสา “๑ กระทรวง ๑ การให้ เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดียิ่งขึ้นในยุค New Normal”	เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและคณะ ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ภายใต้หัวข้อ “๑ กระทรวง ๑ การให้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ในยุค New Normal” ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้	๑๐๐	-	-	-	กองกลาง สำนักงาน ปลัดกระทรวง การต่างประเทศ

	ระดมปัจจัยและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น รวมถึงหน้ากากอนามัย จากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปมอบให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อำเภอบางเกร็ด จังหวัดนนทบุรี					
<b>เผยแพร่หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับภาษาอังกฤษ</b>	กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเผยแพร่หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (The Coronation of King Rama X: The Royal Barge Procession) เป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงในรูปแบบ e-book ให้แก่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทย ในต่างประเทศ	๒๐	สถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้การจัดส่งหนังสือไปต่างประเทศทำได้ล่าช้ากว่ากำหนด	-	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
<b>การประชุมกลุ่มเล็กระดับนโยบายเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในมิติต่างประเทศ<sup>๑</sup></b>	เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศจัดการประชุมกลุ่มเล็กระดับนโยบายเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในมิติต่างประเทศ โดยเป็นความริเริ่มของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสร้างเสริมการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการที่มีบทบาทในเรื่องการจัดการน้ำข้ามพรมแดน ซึ่งจัดต่อเนื่องครั้งที่ ๒ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกจากการหารือไปประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อแนวทางการกำหนดท่าทีของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยส่งเสริมบทบาทของไทยในอนุภูมิภาค และทำให้ประชาชน โดยเฉพาะในจังหวัดริมแม่น้ำโขงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	-	-	การจัดการประชุมกลุ่มเล็กระดับนโยบาย เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในมิติต่างประเทศ ได้รับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อแนวทางการกำหนดท่าที	-	กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

<sup>๑</sup> ผลงานเด่นของกระทรวงการต่างประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล ห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

	การประชุมครั้งนี้ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย มีแนวคิด ความเข้าใจ ทิศทางเกี่ยวกับการดำเนินการ ตามภารกิจการทูตเศรษฐกิจในกลุ่มน้ำโขงที่สอดคล้องกัน มากยิ่งขึ้น			ของไทยในเวที ระหว่าง ประเทศ เพื่อส่งเสริม บทบาทไทยใน อนุภูมิภาคและ นำไปสู่การทำ ให้ประชาชน โดยเฉพาะใน จังหวัดริม แม่น้ำโขงมีขีด ความสามารถในการ รับมือ กับการ เปลี่ยนแปลง ในกลุ่มน้ำโขง และส่งผลต่อ ความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น		
โครงการ Development of Training Programme on Cassava in Border Provinces	กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็น implementing agency ได้ดำเนินโครงการ Development of Training Programme on Cassava in Border Provinces (Farm and Soil Management) ระหว่างปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังให้แก่	-	ได้ขยาย ระยะเวลา การดำเนิน โครงการฯ จนถึงปี ๒๕๖๔ เนื่องจาก สถานการณ์	-	-	กรมความ ร่วมมือระหว่าง ประเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ ร่วมกับกรม วิชาการเกษตร

<p>(Farm and Soil Management)</p>	<p>เกษตรกรชาวกัมพูชา ให้สามารถผลิตมันสำปะหลังที่มีคุณภาพได้อย่างยั่งยืนและสามารถลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากเกษตรกรชาวกัมพูชาในพื้นที่ จ. พระตะบอง จ. โพลิน และ จ. บันเตียเมียนเจย พบปัญหาการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืชและโรคพืช เป็นผลให้คุณภาพมันสำปะหลังและปริมาณการผลิตลดลง ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งโครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดตั้งแปลงสาธิต การปลูกมันสำปะหลังในกัมพูชา การคัดเลือกเกษตรกร ปลูกมันสำปะหลังตัวอย่างในกัมพูชา การจัดอบรมให้แก่เกษตรกรชาวกัมพูชาโดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิชาการเกษตร การศึกษาดูงานที่ประเทศไทยของเกษตรกรตัวอย่างและเจ้าหน้าที่ชาวกัมพูชา และการจัดพิมพ์คู่มือการพัฒนาการปลูกมันสำปะหลังสองภาษา (ภาษาไทยและภาษาเขมร) โดยล่าสุด กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดส่งคู่มือดังกล่าว จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ในกัมพูชา อาทิ หน่วยงานราชการเกษตรจังหวัด สถาบันการศึกษา และโดยเฉพาะกลุ่มชุมชนเกษตรกรผู้เพาะปลูกมันสำปะหลังใน จ. พระตะบอง จ. โพลิน จ. บันเตียเมียนเจย รวมถึงสถาบันการศึกษาใน จ. เสียมราฐ และ General Directorate of Agriculture กรุงพนมเปญ ทั้งนี้ โครงการฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเกษตรกรชาวกัมพูชา เนื่องจากตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรที่จะพัฒนาการเพาะปลูกมันสำปะหลังให้ได้</p>		<p>การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p>			<p>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>
-----------------------------------	---	--	--	--	--	------------------------------

	ผลผลิตที่เพียงพอ ปราศจากโรคพืช และสามารถนำผลผลิตส่งตลาดได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรยังได้เผยแพร่คู่มือฯ ดังกล่าวในหน่วยงานใต้สังกัดในประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยที่ปลูกมันสำปะหลังด้วย					
การประชุมร่วมกับผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาของไทยเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกา การอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกา	กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยเพื่อหาหรือแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกา ภายหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ คลี่คลายลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินนโยบายการทูตด้านการศึกษา (Education Diplomacy)	-	- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ส่งผล ดังนี้ (๑) จำนวนนักศึกษาต่างชาติรับเข้าใหม่ (๒) จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (๓) กิจกรรมนักศึกษาที่จัดในต่างประเทศ และที่จัดร่วมกับสถาบันต่างประเทศ (๔) กิจกรรมความร่วมมือกับ	- กระทรวงฯ พร้อมจัดทำ Thai – African Scholarship Recipients Network เพื่อรวบรวมรายละเอียดทุนการศึกษาของไทยที่สามารถจัดสรรให้แก่ นักศึกษาชาวแอฟริกาผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยได้	-	กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

			<p>สถาบันคู่สัญญา ต่างประเทศ (๕) การจัดการ เรียนการสอน หลักสูตร ภายนอก ประเทศ (๖) รายได้ของ สถาบัน (๗) การ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรใน ต่างประเทศ (๘) รูปแบบการ เรียนการสอน โดยการเรียนการ สอนในหลาย สาขาวิชาถูกปรับ ให้อยู่ในรูปแบบ ออนไลน์</p>	<p>- กรมเอเชียใต้ ฯ เห็นควร ขยาย ฐานข้อมูล TICA Fellowship Alumni Database ให้ครอบคลุม เครือข่ายศิษย์ เก่าที่เข้ามา ศึกษาต่อ ในไทยด้วย ตนเอง หรือ ได้รับทุน หน่วยงานอื่น ๆ หรือได้รับ ทุนจาก ประเทศที่สาม เพื่อให้ ฐานข้อมูล เครือข่าย ศิษย์เก่าชาว แอฟริกาที่เคย</p>		
--	--	--	---	---	--	--

				ศึกษาในไทยมี ความสมบูรณ์ มากขึ้น		
การประชุมร่วมกับ กงสุลกิตติมศักดิ์ของ ประเทศแอฟริกา ประจำประเทศไทย ภาคเอกชนและ ผู้ประกอบการไทย เกี่ยวกับการส่งเสริม ธุรกิจไทยในภูมิภาค แอฟริกา	กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกาประชุม ร่วมกับกงสุลกิตติมศักดิ์ของประเทศแอฟริกาประจำ ประเทศไทย ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย เช่น บริษัทเอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งรวบรวมข้อมูลและ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการและความสนใจในสาขา ธุรกิจของภาคเอกชนและผู้ประกอบการไทยในภูมิภาค แอฟริกา	-	- ปัญหาเรื่อง ค่าเงิน ภาระหนี้ การคอร์รัปชัน และการขาด ความไว้วางใจ ใจในการทำ ธุรกิจและ อุปสรรคด้าน ภาษา - เศรษฐกิจของ ทวีปแอฟริกา ยังมีความ เปราะบางและ อ่อนไหวต่อ สถานการณ์ เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ - ประเทศใน ภูมิภาคประสบ ปัญหาด้านการ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค	- กระทรวงฯ พร้อมแนะนำ นักธุรกิจไทย และต่างชาติ ในประเทศ เป้าหมายที่มี ศักยภาพ เพื่อให้ ภาคเอกชน และ ผู้ประกอบการ ไทยขอรับ คำปรึกษา	-	กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการ ต่างประเทศ

			<p>กฎระเบียบและระบบราชการมีความไม่ชัดเจน ตลอดจนมีความเสี่ยงด้านการเมืองและความมั่นคง รวมถึงระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน</p>			
<p>การเชื่อมโยงภาคธุรกิจไทยเข้ากับกลไกทางการเงินระหว่างประเทศและหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอเมริกาเหนือลาตินอเมริกาและแปซิฟิกใต้<sup>๒</sup></p>	<p>กระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทในการเชื่อมโยงให้ภาคเอกชนไทยได้ใช้ประโยชน์จากกลไกทางการเงินเพื่อการพัฒนาของสหรัฐฯ และเข้าถึงความชำนาญและเทคโนโลยีของบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา BCG Economy ของประเทศสืบเนื่องจากที่กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้เป็นเจ้าภาพจัดการหารือระหว่างหน่วยงานเศรษฐกิจ สอท. สหรัฐฯ/ปทท. กับ บ. ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมโอกาสความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจไทย-สหรัฐฯ โดยผู้บริหาร บ. SCG ได้มีการหารือเพิ่มเติมกับหน่วยงานของสหรัฐฯ ได้แก่ US International Development Finance Corporation (USDFC) และ US Trade Development Agency</p>	-	-	-	-	<p>กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ</p>

<sup>๒</sup> ผลงานเด่นของกระทรวงการต่างประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล ห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

	<p>(USTDA) สรุปโครงการที่มีแผนจะดำเนินความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ดังนี้</p> <p><b>๑. โครงการพัฒนาระบบ Electric Vehicle (EV) Ecosystem ของไทย</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>ความเป็นมา</u> ไทยมีความต้องการพัฒนาระบบการให้บริการ EV ที่ครบวงจร (EV Ecosystem) โดยต้องการพัฒนา solution platform ที่ครอบคลุมการให้บริการสำหรับรถยนต์ EV ทุกประเภท ตลอดจนการพัฒนา charging station และการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ในกรณีนี้ USDFC ได้ช่วยเชื่อมประสานให้ บ. SCG หรือกับ บ. Black &amp; Veatch (Thailand) ซึ่งเป็น บ. สหรัฐฯ ที่มีประสบการณ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและ EV ชั้นนำของโลก</li><li>- <u>สถานะปัจจุบัน</u> บ. SCG และ บ. Black &amp; Veatch ได้ร่วมกันจัดทำ concept paper ซึ่งกำหนดขอบเขตของโครงการพัฒนาระบบ EV Ecosystem ในภาคเหนือของประเทศไทยและนำเสนอ concept paper ให้แก่ USTDA เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบเงินให้เปล่ามูลค่า ๓.๕ แสนดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study) เป็นเวลา ๑๒ สัปดาห์ ทั้งนี้ USTDA คาดว่าจะใช้ระยะเวลา ๒-๓ เดือนในการพิจารณาอนุมัติโครงการ</li></ul> <p>(หมายเหตุ โดยที่ บ. SCG ประสงค์ที่จะเริ่มจัดทำ feasibility study ภายใน ๑ เดือน ในขณะที่กระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการของ USTDA อาจจำเป็นต้องใช้เวลา ๒-๓ เดือน ดังนั้น จึงจะต้องหารือกันในรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการพิจารณาโครงการของ USTDA ต่อไป)</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>- ภายหลังจากจัดทำ feasibility study บ. SCG จะพิจารณาดำเนินโครงการที่เหมาะสมในห่วงโซ่อุปทานของระบบ EV Ecosystem โดยสามารถขอรับการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก USDFC ได้ต่อไป</p> <p><b>๒. โครงการรีไซเคิลขยะ</b></p> <p>- <u>ความเป็นมา</u> บ. SCG สนใจเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ด้านระบบจัดการขยะ (waste recycling technology) โดย USTDA ได้แนะนำ บ. JUNO ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้ บ. Georgia-Pacific ของสหรัฐฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะที่ทันสมัย</p> <p>- <u>สถานะปัจจุบัน</u> ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเบื้องต้น โดย USTDA ได้นำเสนอเทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะของ บ. JUNO และได้เสนอการจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลขยะด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งต้องใช้งบประมาณ ๓ พันล้านบาท อย่างไรก็ตาม บ. SCG แจ้งว่า ในขั้นนี้ บริษัทประสงค์จะจัดทำ pilot project ขนาดเล็กเพื่อรีไซเคิลขยะโดยใช้เทคโนโลยีของ บ. JUNO ภายในงบประมาณไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ขณะนี้ ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดต่อไป</p> <p>อนึ่ง นอกเหนือจากโครงการทั้งสองข้างต้น ซึ่งมีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว กระทรวงฯ (กรมอเมริกาฯ) ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน ตลอดจนองค์ความรู้และนวัตกรรมในประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา และแปซิฟิกใต้ ล่าสุด กรมอเมริกาฯ ได้หารือระดมสมองกับ บ. SCG (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔) เพื่อระบุสาขาความร่วมมือที่ บ. SCG ประสงค์จะแสวงหาพันธมิตรกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาวิจัยของต่างประเทศ เช่น (๑) ความร่วมมือกับสตาร์ทอัพของประเทศลาตินอเมริกา ออสเตรเลีย และ</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>นิวซีแลนด์ ในด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน การคัดแยกและการรีไซเคิลขยะ เพื่อบรรลุสังคมคาร์บอนต่ำ (๒) การจัดหาแหล่งวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์กระดาษคุณภาพสูงจากแคนาดา สหรัฐฯ และประเทศลาตินอเมริกา (๓) การแสวงหาพันธมิตรในการกระจายสินค้าในประเทศลาตินอเมริกาและหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ เป็นต้น ซึ่งกรมอเมริกาฯ และ สอท./สภญ. ไทยในต่างประเทศจะร่วมกันผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ กรมอเมริกาฯ มีแผนจะจัดกิจกรรมเชื่อมต่อกภาคเอกชนไทยเข้ากับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป</p>					
<p>การเสวนา #PhuketFirst October</p>	<p>เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ กรมการกงสุลได้หารือกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สมช. ททท. และ สธ. จังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้</p> <p>(๑) คกก. โรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้มีการออก Vaccine Certificate แล้ว สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วน แต่ Vaccine Passport ยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง และต้องมีการตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ</p> <p>(๒) กรมการกงสุลได้เสนอรูปแบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ฉีดวัคซีนแล้วในการเดินทางเข้าประเทศไทยระหว่างที่ Vaccine Passport ยังไม่มีผลบังคับใช้ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การอนุญาตให้ผู้เดินทางจากประเทศความเสี่ยงต่ำเดินทางมายังประเทศไทยโดยมีมาตรการผ่อนคลายเป็นขั้น</li> </ul>	-	-	-	-	กรมการกงสุล กระทรวงการ ต่างประเทศ

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การทำข้อตกลงพิเศษกับกลุ่มประเทศเป้าหมายแบบทวิภาคี</li> <li>- การรวบรวมข้อมูล Vaccine Passport และการตรวจสอบเอกสารการฉีดวัคซีนของประเทศต่าง ๆ</li> <li>- การปรับรูปแบบ COE ให้มีข้อมูลการฉีดวัคซีนใน COE เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลและการกักกันตัว</li> </ul> <p>(๓) ผู้แทนธุรกิจท่องเที่ยวขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาผ่อนคลายมาตรการกักตัว และทบทวนการยื่นเอกสารประกันโควิด ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ</p>					
<b>โครงการดำเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน</b>	<p>๑) เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมหารือกับศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือในการบูรณาการข้อมูลสำหรับการจัดท่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกองเขตแดน กรมสนธิสัญญาฯ</p> <p>๒) เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ กรมสนธิสัญญาและกฎหมายดำเนินการจัดประชุมกับผู้แทนกรมแผนที่ทหารเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้านเทคนิคและด้านกฎหมายต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการชายแดน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่</p>	-	<p>การดำเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่สามารถดำเนินการหารือ/ประชุมร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	-	-	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ
<b>การเจรจาเร่งสนธิสัญญาระหว่าง</b>	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศได้เจรจาเร่งสนธิสัญญาระหว่าง	-	<p>เนื่องจากการแพร่ระบาดของ</p>	-	-	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

<p>ราชอาณาจักรไทย กับสหพันธรัฐรัสเซีย ว่าด้วยการส่งผู้ร้าย ข้ามแดน (รอบที่ ๓)</p>	<p>ราชอาณาจักรไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยการส่งผู้ร้าย ข้ามแดน (รอบที่ ๓) ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference) โดยได้เจรจาประเด็นค้างคั้งจากการเจรจา ๒ รอบแรกและ ประเด็นอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นควรหารือกันเพิ่มเติมเพื่อความ ชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งได้ทบทวนร่างสนธิสัญญาทั้ง ฉบับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหาและ ถ้อยคำ โดยสามารถหาข้อยุติกันได้ในทุกข้อทของร่าง สนธิสัญญาฯ</p> <p>อนึ่ง การมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะช่วยให้เกิด ความชัดเจนในการดำเนินความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ และยังทำให้การปราบปรามอาชญากรรมและ ความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>		<p>โรคโควิด-๑๙ ฝ่ายไทยจึงได้ เสนอให้จัดการ เจรจาผ่านระบบ การประชุม ทางไกล (video conference) แทนการเจรจา ในรูปแบบปกติ เป็นครั้งแรก อย่างไรก็ดี การเจรจา ในรูปแบบ ดังกล่าว มีอุปสรรคในการ สื่อสารเล็กน้อย โดยขึ้นอยู่กับ ความเสถียรของ อุปกรณ์และ ระบบการสื่อสาร ของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ ยังมี ข้อจำกัดเกี่ยวกับ ความแตกต่าง ของเวลา</p>			<p>กระทรวงการ ต่างประเทศ</p>
---	--	--	--	--	--	----------------------------------

<p>โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย (Visa Data Center) เพื่อรองรับระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)</p>	<p>๑. การเชื่อมโยง Visa Data Center (VDC) ของกระทรวงฯ กับระบบ Biometric ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)</p> <p>ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ กรมการกงสุลได้หารือกับ สตม. และการทำอากาศยานสุวรรณภูมิ เกี่ยวกับความคืบหน้า/สถานะล่าสุดของการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจลงตราระหว่าง VDC ของกระทรวงฯ กับข้อมูลการตรวจคนเข้าเมืองจากระบบ Biometric ของ สตม. เพื่อให้ระบบ e-Visa สามารถให้บริการได้ครบกระบวนการ รวมถึงทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันบนระบบทดสอบก่อนการใช้งานจริง (User Acceptance Test : UAT) และสาธิตการแสดงผลข้อมูลการตรวจลงตราจาก VDC ที่หน้าช่องทางตรวจคนเข้าเมือง ณ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ กระทรวงฯ ได้อนุมัติงบประมาณสำหรับการเชื่อมระบบดังกล่าว และจากการหารือกับ สตม. ในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานบนระบบใช้งานจริง (Production) ได้ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔</p> <p>๒. การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานในต่างประเทศเพื่อรองรับการใช้งานระบบ e-Visa</p> <p>กรมการกงสุลหารือกับสำนักนโยบายและแผนของกระทรวงฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณสำหรับให้ สอท./สกกญ. จำนวน ๒๓ แห่ง จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน เพื่อรองรับการใช้งานระบบ e-Visa</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>เห็นควรให้มีการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ สตม. และบริษัท การทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจลงตราเข้ากับระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System : APPS) ของบริษัท การทำอากาศยานไทยฯ ในลำดับต่อไป</p>	<p>๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ</p>
---	--	----------	----------	--	----------------------	---

				เพื่อให้ระบบ e-Visa สามารถ ให้บริการ ได้อย่างครบ วงจรมากยิ่งขึ้น		
การเปิดให้บริการทำ หนังสือเดินทาง ๑๐ ปี <sup>๓</sup>	เริ่มเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทาง ๑๐ ปี ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยประชาชนที่มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป สามารถ ขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุการใช้งานไม่เกิน ๑๐ ปี ได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางทุกแห่งทั่วประเทศ รวมถึง สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงาน การค้าและเศรษฐกิจไทยทุกแห่ง ซึ่งมีค่าธรรมเนียมเล่มปกติ ๑,๕๐๐ บาทและเล่มด่วน ๓,๕๐๐ บาท ตามประกาศ กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือ เดินทางประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๕	-	-	เป็นการ ดำเนินงาน ตามโครงการ จ้างผลิตและ ให้บริการ หนังสือเดินทาง อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓ ซึ่งมี กิจกรรมความร่วมมือ DGM เป็นผู้รับ จ้าง	กรมการกงสุล กระทรวงการ ต่างประเทศ

<sup>๓</sup> ผลงานเด่นของกระทรวงการต่างประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล ห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>การจัดกิจกรรม จิตอาสา พระราชทาน ของหน่วยงาน ในต่างประเทศ</p>	<p><b>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์</b> เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ ได้มอบเครื่องมือการแพทย์ ที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ให้แก่แผนกโรคติดเชื้อ โรงพยาบาล Hospital Center University of Fann กรุงดาการ์ ประกอบด้วย เครื่องวัดความดัน (electronic tensiometers) เครื่องผลิตสุญญากาศ (vacuums) เครื่องวัดระบบออกซิเจนแบบพกพา (portable oxymeters) หน้ากากความดันสูง (high concentration masks) เครื่องวัดความดันโลหิต (blood pressure monitors) และเครื่องควบคุมออกซิเจน (oxygen regulators) โดยอุปกรณ์ดังกล่าวไม่เพียงแต่จำเป็นต่อ ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ แต่ยังเป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย โรคติดเชื้ออื่นๆ เช่น วัณโรค</p> <p><b>สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮองกง</b> เมื่อวันที่ ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๔ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความสุขของประชาชน ณ วัดพุทธธรรมาราม เขตบริหารพิเศษฮองกง โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๓๐ คน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ด้วยการทำความสะอาดลานวัด</p>	-	-	-	-	<p>สอท. ณ กรุง ดาการ์ / สทญ. ณ เมือง ฮองกง / สทญ. ณ นคร คุนหมิง / สอท. ณ กรุง วอชิงตัน</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>และชนกระเบื้องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปบูรณะ กุฏิสงฆ์ในบริเวณวัด</p> <p><b>สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง</b> เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๔ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ วัดป่าเซตต์ มหาราชฐาน ซึ่งเป็นวัดนิกายเถรวาท ตั้งอยู่ใน เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่มประเทศไทย และครอบครัว เข้าร่วม จำนวน ๓๑ คน พร้อมกับสมาคมนักเรียนไทย ในมณฑลยูนนานและชุมชนคนไทยในเขตสิบสองปันนา ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน โดยได้ถวายพัดลม ๑๐ ตัว และ ปัจจัยแด่พระสงฆ์จำนวน ๔ รูป รวมทั้งทำความสะอาด พระอุโบสถ ลานวัด พื้นที่สวนของวัด และพื้นที่โดยรอบ ต้นศรีมหาโพธิ์ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงปลูกไว้ เมื่อครั้งเสด็จฯ เยือนวัด เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๒๕๓๘</p> <p>นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน ๑๒ ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล</p> <p><b>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน</b> เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ โดยเอกอัครราชทูต</p>					

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	หัวหน้าทีมประเทศไทย แจกชุดอาหารกลางวันและของว่าง จำนวน ๕๐ ชุด แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ. George Washington University Hospital และมอบอาหารแห้ง ให้แก่องค์กร Manna Food ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนไม่แสวง ผลกำไรเพื่อนำไปมอบให้ผู้ยากไร้ จำนวนประมาณ ๒๐๐ ครั้วเรือน ต่อไป					
การประชุมระดม สมอง APEC Media Focus Group ครั้งที่ ๑	เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ อธิบดีกรมสารนิเทศเป็นประธาน การประชุมระดมสมอง APEC Media Focus Group ครั้งที่ ๑ ร่วมกับอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของสื่อมวลชน เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี ๒๕๖๕ ของไทย และประเด็นสำคัญของการประชุม และเพื่อหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับภาคสื่อมวลชนเกี่ยวกับ แนวทางการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ให้สาธารณชนไทยได้เล็งเห็นและใช้ประโยชน์ และรู้สึกเป็น เจ้าของร่วม และให้ต่างประเทศได้รับทราบถึงบทบาทและ ภาพลักษณ์ที่ดีของไทย รวมทั้งการใช้โอกาสการเป็น เจ้าภาพการประชุมเอเปคแสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ของไทย	๑๐๐	-	อาจพิจารณา จัดการประชุม ระดมสมอง เพิ่มเติม โดย เชิญสื่อมวลชน สำนักอื่น เพิ่มเติม รวมถึง ตัวแทนภาค ประชาสังคม และกลุ่มเยาวชนเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยน รับฟังความ คิดเห็น และ สร้างความ	๑๐๔,๙๖๐ บาท	กรมสารนิเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				ตระหนักรู้ในวง กว้างมากยิ่งขึ้น		
การประชุม คณะกรรมการ เศรษฐกิจและสังคม แห่งสหประชาชาติ สำหรับภูมิภาค เอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ ๗๗ ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๑	นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมฯ ผ่านเทปบันทึก วีดิทัศน์ เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ โดย (๑) แสดงวิสัยทัศน์ และนำเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวทางการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมยุคหลังโควิด-๑๙ (๒) แสดงความพร้อม ของไทยในการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในการฟื้นตัวให้กลับมาดีกว่าเดิม (๓) เรียกร้องให้ประเทศ สมาชิก ๑) ส่งเสริมการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (universal health coverage) และการบูรณาการ “หลักการกรุงเทพฯ” เพื่อดำเนินการด้านสาธารณสุข ในบริบทของการรับมือกับภัยพิบัติ ๒) เสริมสร้างความ เข้มแข็งให้กับระบบคุ้มครองทางสังคม และ ๓) ส่งเสริม และรักษาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและดิจิทัล เร่งรัดให้ ประเทศสมาชิกกลับสู่การดำเนินการตามเป้าหมายของ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐	๑๐๐	ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ ของโควิด-๑๙ เอสแคปจึงปรับ รูปแบบการ ประชุมจากเดิม แบบผสมผสาน เป็นการประชุม ทางไกลเต็ม รูปแบบ	-	-	กรมองค์การ ระหว่างประเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ
การผลักดันให้ แนวปฏิบัติที่ดี ของไทยได้รับการ	การให้ข้อคิดเห็นและการผลักดันประเด็นที่สำคัญกับไทย รวมถึงในประเด็นที่ไทยมีแนวปฏิบัติที่ดีและได้รับการ ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ ผ่านการเจรจาข้อมติต่าง ๆ	-	ความกระชั้นชิด และเร่งด่วนของ การเจรจา ทำให้	-	-	กรมองค์การ ระหว่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
ยอมรับในเวที ระหว่างประเทศ	การเข้าร่วมกลุ่มที่มีความสนใจร่วมกันผ่านการดำเนินการ ของคณะผู้แทนถาวรไทย ณ นครนิวยอร์ก กรุงเวียนนา และนครเจนีวา เพื่อส่งเสริมบทบาทนำของไทย ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงของมนุษย์ ล่าสุดผ่านการ เจรจาร่าง Political Declaration on HIV/AIDS 2021 และการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Group of Friends of Human Security		จำเป็นต้อง ประสานงาน เป็นการภายใน กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับทำที่			กระทรวงการ ต่างประเทศ
การจัดทำรายงาน ประจำปีตามมาตรา ๗ ของอนุสัญญา ห้ามท่อนระเบิด สังหารบุคคล	กรมองค์การระหว่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการท่อน ระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ (พก.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดทำรายงานประจำปีตามมาตรา ๗ ของอนุสัญญา ห้ามท่อนระเบิดสังหารบุคคล ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๐ และ นำส่งรายงานฯ ต่อฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาห้ามท่อน ระเบิดสังหารบุคคลได้ภายในกำหนดระยะเวลา ซึ่งเป็นการ ดำเนินการตามพันธกรณีของไทยภายใต้อนุสัญญาดังกล่าว และเป็นการรักษามาตรฐาน (standard) รวมทั้งเสริมสร้าง สถานะและเกียรติภูมิ (status) ของไทยในเวทีระหว่าง ประเทศ	-	- อุปสรรคด้าน ภาษาของ หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติ - การบูรณาการ ข้อมูลระหว่าง หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทำให้การจัดทำ รายงานต้องใช้ เวลานาน	โดยที่ไทย จำเป็นต้อง จัดทำและ นำส่งรายงาน ดังกล่าวทุกปี จึงควรส่งเสริม การ ประสานงาน และสร้างความ ตระหนักถึง ความจำเป็น และ จุดประสงค์ ในการจัดทำ	-	กรมองค์การ ระหว่างประเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				รายงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งกรมองค์การระหว่างประเทศได้นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของไทยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดทำรายงานสำหรับปีถัดไปแล้ว		
การจัดทำทำที่ไทยและการมีส่วนร่วมในการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐภาคีสันติสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์	กรมองค์การระหว่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงฯ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา คณะผู้แทนถาวร ณ นครเจนีวา และคณะผู้แทนถาวร ณ นครนิวยอร์ก ศึกษาและจัดทำทำที่ไทยและเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการหารืออย่างไม่เป็นทางการเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐภาคีสันติสัญญา	-	การประชุมทางไกล (virtual meeting) ทำให้ผู้แทนของประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม	อาจส่งเสริมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาความ	-	กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
ครั้งที่ ๑	ห้ามอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่ ๑ ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในเดือน ม.ค. ๒๕๖๕ โดยไทยในฐานะสมาชิก Core Group ได้ร่วม นำเสนอประเด็นและข้อคิดเห็นที่สร้างสรรค์เพื่อจะนำไปสู่ ผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมสำหรับการประชุมรัฐภาคี โดย สอดคล้องกับผลประโยชน์และท่าทีของไทย ซึ่งเป็นการ ส่งเสริมสถานะ เกียรติภูมิ และบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย ในเวทีระหว่างประเทศ		จากช่วงเวลาที่ แตกต่างกันตาม time zone	มั่นคงแห่งชาติ กระทรวง กลาโหม และ สำนักงาน ปรมาณูเพื่อ สันติ ในการ พิจารณา กำหนดทำที่ ไทย รวมทั้ง ประเด็นที่ไทย จะผลักดัน อย่างเป็น รูปธรรม		
การรณรงค์หาเสียง ให้กับการสมัคร รับเลือกตั้งของไทย ในองค์การระหว่าง ประเทศ	เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๔ ไทยได้รับเลือกตั้งในตำแหน่ง สำคัญในองค์การระหว่างประเทศ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ระหว่างการประชุมบริหารของคณะมนตรีเศรษฐกิจและ สังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC Management Meeting) ณ นครนิวยอร์ก ได้แก่ ๑) สมาชิกคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime	-	ความท้าทาย จากการระบาดของ โควิด-๑๙ ทำให้ เกิดข้อจำกัดใน การดำเนินการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การรณรงค์ หาเสียงของไทย	การได้รับ เลือกตั้งใน ตำแหน่ง ดังกล่าว ช่วยเสริมสร้าง สถานะและ เกียรติภูมิของ ประเทศ และ ทำให้ไทยได้	-	กรมองค์การ ระหว่างประเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>Prevention and Criminal Justice - CCPCJ) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๒ - ๒๐๒๔</p> <p>๒) สมาชิกคณะกรรมการบริหาร (Executive Board) ขององค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women - UN Women) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๒ - ๒๐๒๔</p> <p>ทั้งนี้ การได้รับเลือกตั้งในตำแหน่งดังกล่าวช่วยเสริมสร้างสถานะและเกียรติภูมิของประเทศและทำให้ไทยได้แสดงบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ในเวทีโลก รวมทั้งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบาย กำหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ มาตรฐานสากลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไทย ตลอดจนแสดงวิสัยทัศน์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ</p>		<p>ในภาพรวม อาทิ การเลื่อน กำหนดการ เลือกตั้ง การงด จัดกิจกรรมแบบ in-person การไม่สามารถ เดินทางไป รมรงค์หาเสียง</p>	<p>แสดงบทบาท ที่แข็งขันและ สร้างสรรค์ใน เวทีโลก รวมทั้ง เป็นผู้มีส่วน ร่วมในการ ผลักดัน นโยบาย กำหนด ระเบียบ กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ต่าง ๆ ของโลก เพื่อให้เกิด ประโยชน์ต่อ ไทย ตลอดจน แสดงวิสัยทัศน์ ของไทยให้เป็นที่ ยอมรับใน</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				ระดับ นานาชาติ		
<b>การสร้างความร่วมมือในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ กับรัสเซีย ตามนโยบายรัฐบาล</b>	<p>กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมยุโรปและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้หารือกับทางการรัสเซีย เพื่อขอสั่งซื้อวัคซีน Sputnik V ตามนโยบายของรัฐบาล ในการจัดหาวัคซีนจากแหล่งต่าง ๆ เพิ่มเติม โดย นายกรัฐมนตรีได้ลงนามหนังสือขอรับการสนับสนุนวัคซีนจากประธานาธิบดีรัสเซีย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองระดับสูงที่จะร่วมมือกับรัสเซีย ตามที่กระทรวงฯ เสนอ ส่งผลให้ทางการรัสเซียตอบสนองต่อคำขอดังกล่าว ด้วยดี ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินนโยบายรักษาและขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-รัสเซีย อย่างรอบด้านและต่อเนื่อง รวมถึงการปูพื้นฐานความร่วมมือด้านสาธารณสุขและวัคซีนระหว่างหน่วยงาน ไทย-รัสเซีย ซึ่งกระทรวงฯ ได้ช่วยประสานมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ปัจจุบัน การนำเข้าวัคซีนจากรัสเซียอยู่ระหว่างการทำดำเนินงาน โดยกระทรวงสาธารณสุขและบริษัทผู้แทนนำเข้าวัคซีนฯ</p>	-	-	-	-	กรมยุโรป กระทรวงการ ต่างประเทศ
<b>การจัดการประชุมเอกอัครราชทูตภูมิภาคแอฟริกา ประจำปี ๒๕๖๔</b>	<p>กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ได้จัดการประชุมเอกอัครราชทูตภูมิภาคแอฟริกา ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบทางไกล เมื่อวันที่ ๗ - ๘ เม.ย. ๒๕๖๔ โดยที่</p>	๑๐๐	ไม่สามารถจัดการประชุมตามปกติได้	-	๑๖,๖๓๑.๘๕ บาท	กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ประชุมได้หารือเกี่ยวกับพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของแต่ละอนุภูมิภาค (sub-region) ในแอฟริกา ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่</p> <p>(๑) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p> <p>(๒) การมีผลบังคับใช้ของเขตการค้าเสรีแห่งทวีปแอฟริกา (African Continental Free Trade Area: AfCFTA)</p> <p>(๓) บทบาทของมหาอำนาจในภูมิภาค</p> <p>(๔) ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองในแอฟริกา</p> <p>นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ของ ไทยสำหรับแอฟริกา (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ในแอฟริกาเพื่อร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยในยุคหลัง โควิด-๑๙ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้แนวทางโมเดล BCG Economy</p>		เนื่องจาก สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ โรคโควิด-๑๙			กระทรวงการ ต่างประเทศ
<p>ความร่วมมือ ไตรภาคีระหว่าง ไทย - ชิลี - อาเซียน ในการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ ไตรภาคีด้าน Trade</p>	<p>ประเทศไทย โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง และชิลีได้เห็นชอบร่วมกันในการดำเนินความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทย - ชิลี - อาเซียน โดยการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Trade Policy สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน (Chile - Thailand International</p>	-	เนื่องจาก สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ โรคโควิด-๑๙	-	๓๙๒,๐๘๐ บาท	กรมความ ร่วมมือระหว่าง ประเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
Policy (Chile - Thailand International Workshop on Trade Policy for ASEAN Members)	<p>Workshop on Trade Policy for ASEAN Members) โดยเป็นไปตามแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทย - ชิลี ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ โดยได้ช่วยส่งเสริมบทบาทของไทย ทั้งในภูมิภาคลาตินอเมริกาและอาเซียน และทำให้ไทยได้รับการยอมรับจากชิลีว่าเป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียน และมีบทบาทสำคัญในการช่วยสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในภูมิภาค นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมยังได้ชื่นชมและยอมรับบทบาทของไทยในการเป็นผู้ช่วยส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการค้า เช่น จากชิลีที่มียุทธศาสตร์นโยบายการค้าและการทำความเข้าใจความตกลงการค้าเสรีกับประเทศหลัก ๆ ทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั้งไทย ชิลี และอาเซียนเห็นพ้องต้องกันว่าความร่วมมือในครั้งนี้ส่งผลดี ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่ค้า รวมถึงประเด็นด้านการค้าจากการเป็นภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO)</li> <li>2) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และความสำคัญในการส่งเสริมการค้าในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ</li> </ol>		ทำให้ต้องปรับการจัดฝึกอบรมมาเป็นลักษณะออนไลน์			

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๓) ให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของนโยบายการค้าและผลกระทบที่เกิดจากวิกฤติโรคโควิด-๑๙</p> <p>๔) สร้างความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจของอาเซียนและซิติ เพื่อแลกเปลี่ยนและรับประโยชน์จากประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจของซิติ โดยสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมเห็นว่าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ต่อการส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจของตน ซึ่งจะช่วยขยายความร่วมมือระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับซิติและภูมิภาคลาตินต่อไป ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมเห็นประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายและความเป็นเอกภาพของอาเซียนผ่านกิจกรรมนี้</p>					
<b>การประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโส อาเซียน</b>	<p>เมื่อวันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกและการเตรียมการสำหรับการประชุมระดับผู้นำอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา รวมทั้งยังเป็นโอกาสในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ของอาเซียน อาทิ การรับมือกับโควิด-๑๙ และการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๕ โดยไทยได้แสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการหาทางออกสำหรับประเด็นท้าทายต่าง ๆ</p>	-	<p>การประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ทำให้ไม่สามารถชักซ้อมทำที่กับประเทศแนวร่วมหรือหาทางออกอย่างสร้างสรรค์กับประเทศที่มีท่าทีแตกต่างได้เท่าที่ควร</p>	<p>ใช้ช่องทางทวิภาคีในการชักซ้อมทำที่กับประเทศที่คาดว่าจะเป็นแนวร่วมในเรื่องต่าง ๆ และหารืออย่างตรงไปตรงมากับประเทศที่คาดว่าจะมี</p>	-	<p>กรมอาเซียน กระทรวงการ ต่างประเทศ</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				เท่าที่แตกต่าง ล่วงหน้า		
<p>การประชุม High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementari- ties between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development (HLBD on Complementari-</p>	<p>เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเลขาธิการ บริหารเอสแคป เป็นประธานร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ และผ่านระบบการ ประชุมทางไกล โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน หน่วยงานสหประชาชาติ และ ภาคีภายนอกต่าง ๆ ของอาเซียนเข้าร่วม โดย รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้นำเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อ สนับสนุนการขับเคลื่อน Complementarities Initiative และการฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งของอาเซียนภายหลังโควิด-๑๙ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ตระหนักถึงความสำคัญของศูนย์ อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่กรุงเทพมหานคร ในฐานะกลไกเชิงสถาบันที่สนับสนุนการ ดำเนินการในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน และหลาย ประเทศ/องค์กรได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะมีความร่วมมือที่ เป็นรูปธรรมกับศูนย์ฯ ต่อไป อาทิ สหภาพยุโรป สวีตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และ UN Women</p>	-	-	-	-	<p>กรมอาเซียน กระทรวงการ ต่างประเทศ</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
ties Initiative) ครั้งที่ ๕						
การประชุม ASEAN-UK Open-Ended Troika Meeting ครั้งที่ ๒	เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๔ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN-UK Open-Ended Troika Meeting ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นและหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนกับสหราชอาณาจักร และการเพิ่มพูนความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน อาทิ ความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับโควิด-๑๙ การฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในโอกาสนี้ ไทยได้ย้ำความสำคัญของการเข้าถึงและการกระจายวัคซีนอย่างเท่าเทียมและได้เสนอให้สหราชอาณาจักรร่วมมือกับอาเซียนในเรื่องโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อช่วยขับเคลื่อนการฟื้นฟูในยุคหลังโควิด-๑๙ อย่างยั่งยืน และเข้มแข็ง	-	-	-	-	กรมอาเซียน กระทรวงการ ต่างประเทศ
การประชุมผู้นำ อาเซียน (ASEAN Leaders' Meeting)	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี ได้เข้า	-	-	-	-	กรมอาเซียน กระทรวงการ ต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน (ASEAN Leaders' Meeting) เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๔ ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ ในฐานะประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๔ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของประชาคมอาเซียน และการเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือกับโควิด-๑๙ ในการนี้ ไทยได้เสนอแนะให้อาเซียนใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นยุทธศาสตร์ทางเลือกเพื่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคในยุคหลังโควิด-๑๙ และที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์ในเมียนมา โดยไทยได้เสนอให้อาเซียนพิจารณาจัดตั้งกลุ่ม "Friends of the Chair" เพื่อช่วยประสานงานการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในเมียนมา โดยยึดแนวทาง D4D ได้แก่ การยุติความรุนแรง (de-escalate violence) การจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (delivery of humanitarian assistance) การปล่อยตัวผู้ถูกคุมขัง (discharge of detainees) และการหารือ (dialogue) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเรื่องการ</p>					

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	พัฒนา (development) อย่างยั่งยืนในเมียนมา ภายหลัง การประชุม บรูไนฯ ในฐานะประธานอาเซียนได้ออก แถลงการณ์ของประธาน โดยระบุประเด็นที่อาเซียน เห็นชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมา ๕ ประการ ได้แก่ (๑) การยุติความรุนแรงและการเรียกร้องให้ ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจ (๒) การหารืออย่างสร้างสรรค์ ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาว เมียนมา (๓) ผู้แทนพิเศษ (Special Envoy) ของประธาน อาเซียนจะช่วยอำนวยความสะดวกกระบวนการหารือโดย การสนับสนุนของเลขาธิการอาเซียน (๔) อาเซียนจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่าน AHA Centre และ (๕) ผู้แทนพิเศษและคณะจะเดินทางไปเมียนมาเพื่อพบกับ ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง					
โครงการงาน เทศกาลละครไทย ในญี่ปุ่น <sup>๑</sup>	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวร่วมกับกรมสารนิเทศ จัดงานเทศกาลละครไทยในญี่ปุ่น (Thai Drama Festival in Japan ๒๐๒๑) ในรูปแบบ Live Streaming เมื่อวันที่	๑๐๐	-	- สถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับข้อมูลจาก	-	สอท. ณ กรุงโตเกียว / กรมสารนิเทศ กระทรวงการ

<sup>๑</sup> ผลงานเด่นของกระทรวงการต่างประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล ห้วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๔ เม.ย. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นครั้งแรกในการจัดงานเทศกาลไทยรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงผู้เข้าร่วมชาวไทยและญี่ปุ่นให้ร่วมชมงานพร้อมกัน แม้อยู่คนละประเทศ ภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ละครไทยในญี่ปุ่น และกิจกรรมพบปะผู้ชมของนักแสดงจากไทยทีวีสีช่อง ๓ นาดาว และ GMM TV ดำเนินการถ่ายทอดสดแบบ Online Streaming ผ่านเฟซบุ๊กเพจ Thai Festival Japan (thaifestival.jp) เฟซบุ๊กเพจกระทรวงการต่างประเทศ (thaiMFA) และช่องยูทูปของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (RTETOKYO)</p>			<p>สถานีโทรทัศน์ TV Asahi ว่า ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ชื่นชอบละครไทยในญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้น ประมาณ ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ คน การจัดงานครั้งนี้จึงมีส่วนช่วยในการสร้างและรักษากระแสความนิยม รวมทั้งเปิดตลาดละครไทยในญี่ปุ่นต่อไป</p>		ต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				<p>- การจัดงาน เทศกาลละคร ไทยครั้งนี้ เป็นการจัดงาน ในรูปแบบ Online Streaming เป็นครั้งแรก ซึ่งน่าจะเป็น โครงการ ตัวอย่างสำหรับ การจัดงาน ในลักษณะ เดียวกันนี้ ในต่างประเทศ ได้ต่อไป โดยเฉพาะ ในช่วงที่การ เดินทาง</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				ระหว่าง ประเทศยังไม่ เป็นไป ตามปกติ		
โครงการ “Local to Global” เพื่อส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระดับท้องถิ่นสู่ตลาดต่างประเทศ <sup>๒</sup>	เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศจัดงาน เผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล Local to Global: Visions of Isan เพื่อนำเสนอศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในจังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองคาย และมุกดาหาร สู่ตลาดต่างประเทศ ผ่านการจัดเสวนา และการแสดงนิทรรศการ นำเสนอศักยภาพด้านสินค้าและบริการส่งออก การลงทุน ในนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยมุ่งผลักดันท้องถิ่นไทยให้กลายเป็นผู้เล่นสำคัญที่สามารถสานต่อและพัฒนาศักยภาพของตนเองในตลาดต่างประเทศได้	- ผู้เข้าร่วมงาน ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ รวม ๒๗๐ คน - รับชมงานผ่านระบบออนไลน์ ๕,๗๓๐ ครั้ง	-	๑. ต้องเร่งสร้างความตระหนักรู้ (awareness) ในศักยภาพด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการไทยกับ	๑.๓ ล้านบาท	กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

<sup>๒</sup> ผลงานเด่นของกระทรวงการต่างประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล ห้วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				<p>หน่วยงาน ส่งเสริม SMEs และ Startups ของ ต่างประเทศ โดยทำงาน ร่วมกับ หน่วยงาน ภาครัฐและ ภาคเอกชนทั้ง ส่วนกลางและ ภูมิภาค เพื่อ สานต่อการ บูรณาการ ภารกิจส่งเสริม เศรษฐกิจฐาน รากต่อไป</p> <p>๒. ควรส่งเสริม เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ของ ท้องถิ่นไทย</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				<p>ควบคู่ไปกับการจัดทำเนื้อหา (content) เพื่อชูประเด็นนวัตกรรมของแต่ละภูมิภาค อย่างมีเป้าหมาย โดยใช้ช่องทางต่าง ๆ (outlets) ของกระทรวงการต่างประเทศ เช่น สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ และหน่วยงานทีมประเทศไทย</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				ในต่างประเทศ ในการช่วย เชื่อมโยง ศักยภาพ ท้องถิ่นสู่กลุ่ม เป้าหมาย ในระดับ ต่างประเทศ ในวงกว้าง		
การจัดสัมมนา เกี่ยวกับโอกาส ในการประกอบ ธุรกิจในตลาด อเมริกาและ แคริบเบียน	<p><b>๑. ภาพรวม</b></p> <p>๑.๑ กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกาจัดสัมมนาเกี่ยวกับโอกาสในการประกอบธุรกิจในตลาดอเมริกาและแคริบเบียน เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรม AVANI สุขุมวิท โดยเชิญเอกอัครราชทูตจากภูมิภาคดังกล่าวประจำประเทศไทย ได้แก่ บราซิล เม็กซิโก ชิลี เปรู โคลอมเบีย ปานามา คิวบา และกัวเตมาลา และอุปทูตอาร์เจนตินา พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากเมืองหลวงร่วมบรรยาย เพื่อสร้างความรู้และความเชื่อมั่นที่จะประกอบธุรกิจกับภูมิภาคดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า ๔๕๐ คนจากภาคธุรกิจ</p>	-	งานสัมมนาฯ ได้รับความสนใจ จากภาครัฐและ เอกชนจำนวน มาก ซึ่งโดยที่ เป็นช่วงการแพร่ ระบาดของ โควิด-๑๙ จึงมี ผู้ลงทะเบียน และเข้าร่วมงาน ได้เพียงตาม	-	๔๙๔,๓๔๐ บาท	กรมอเมริกา และแปซิฟิกใต้ กระทรวงการ ต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ภาครัฐ และสื่อมวลชน (เป็นการประชุมแบบปกติและผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล)</p> <p>๑.๒ การสัมมนาดังกล่าวสนองตอบพันธกิจการขับเคลื่อนนโยบายตลาดใหม่ของไทยในลาตินอเมริกาฯ และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังโควิด-๑๙</p> <p><b>๒. ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>๒.๑ ผู้ร่วมงานได้รับทราบข้อมูลสำคัญด้าน (๑) <u>สาขาสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ</u> ได้แก่ สินค้าเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ เหมืองแร่ เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานสะอาด โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ และการวิจัยด้านวัคซีน (๒) <u>กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแรงจูงใจด้านการค้า และการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์จาก FTA ของชิลีและเปรู</u> มาตรการคุ้มครองและปฏิบัติต่อกลงทุนต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันกับนักลงทุนในประเทศ รวมถึงโอกาสการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการกระจายสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ในทวีปอเมริกา และ (๓) <u>คู่ค้าที่น่าเชื่อถือในสาขาธุรกิจที่สามารถส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันได้</u> โดยในการนี้ ทุกประเทศได้เข้าถึง</p>		<p>จำนวนที่ มาตรการใน ขณะนั้นกำหนด (๒๐๐ คน) อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ ได้ จัดให้ผู้สนใจที่ เหลือได้เข้าร่วม ผ่าน Zoom และ Facebook live อีกจำนวน ๒๕๐ คน รวม เป็นผู้เข้าร่วมรับ ฟังการสัมมนาฯ ทั้งสิ้น ๔๕๐ คน</p>			

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>นโยบายที่จะกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนกับประเทศไทย เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙</p> <p>๒.๒ กระทรวงการต่างประเทศยังได้เชิญ ดร. ลัทธมน อรรถาพิช รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บรรยายพิเศษเกี่ยวกับโอกาสและสาขาที่เป็นจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของลาตินอเมริกาที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์หรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยใน EEC โดยเฉพาะที่สอดคล้องในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการแพทย์และสาขาที่ต่อบรรลุ BCG Model อาทิ การบินและระบบโลจิสติกส์ (บราซิล เม็กซิโก ปานามา) การแพทย์ครบวงจร (คิวบา) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (บราซิล อาร์เจนตินา) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (บราซิล) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ (เปรู) และดิจิทัลและ startup (ชิลี) ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากคณะเอกอัครราชทูตฯ และอุปทูต</p> <p>๒.๓ นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้เปิดตัวแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ Discover Latin America (DLA)</p>					

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ที่ปรับปรุงใหม่ และนิตยสารออนไลน์ DLA MAGAZINE ฉบับเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ ที่นำเสนอหัวข้อหลักเกี่ยวกับมิติความสัมพันธ์ไทย-ลาตินอเมริกากับการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ ตามแนวทางของโมเดลเศรษฐกิจ BCG</p> <p><b>แผนงานของกระทรวงฯ ต่อภูมิภาคลาตินอเมริกา</b></p> <p>กระทรวงฯ มีแผนจัดกิจกรรมต่อยอดจากสัมมนาฯ ได้แก่</p> <p>(๑) การประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตในลาตินอเมริกา ๕ ประเทศร่วมกับนักธุรกิจไทย สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา และผู้บริหาร PTT Trading</p> <p>(๒) การจัด Webinar ในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อนำศักยภาพและโอกาสด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ของลาตินอเมริกา มาสนับสนุนนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ อาทิ ในหัวข้อการขนส่งสินค้าไทยไปยังลาตินอเมริกา ผ่านคลองปานามา / USMCA กับโอกาสทางธุรกิจของไทยในเม็กซิโก / การใช้ประโยชน์สูงสุดจาก FTA ไทย-ชิลีที่จะครอบคลุมสินค้าทุกรายการในปี ๒๕๖๖</p> <p>(๓) ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตในลาตินอเมริกา และสถานเอกอัครราชทูตลาตินอเมริกาประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์</p>					

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	(๔) การจัดประชุมระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก กับนักธุรกิจไทยที่สนใจร่วมโครงการ Economic Roadshow ของสถานเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ ๒๕๖๔					
โครงการดำเนินงาน ด้านเขตแดน ระหว่างไทยกับ ประเทศเพื่อนบ้าน	เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๔ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธาน คณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-มาเลเซีย (Thailand-Malaysia Land Boundary Committee: LBC) (ฝ่ายไทย) เป็นประธานการประชุม LBC ไทย-มาเลเซีย (ฝ่ายไทย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในฐานะคณะกรรมการ และส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบพัฒนาการล่าสุดของการสำรวจและจัดทำหลัก เขตแดนทางบกระหว่างไทย-มาเลเซีย และเพื่อสนับสนุน การพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่	-	- เนื่องจากต้อง ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของ โควิด-๑๙ จึงไม่ สามารถ ดำเนินการ ทหารเรือ/ประชุม ร่วมกับ ประเทศเพื่อน บ้านได้ - การดำเนินงาน ด้านเขตแดนกับ	-	-	กรมสนธิสัญญา และกฎหมาย กระทรวงการ ต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
			ส่วนราชการ ต่าง ๆ ของไทย ไม่สามารถ ดำเนินการ หารือ/ประชุม และตรวจสภาพ ภูมิประเทศ ร่วมกับส่วน ราชการต่าง ๆ ได้ เนื่องจากต้อง ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด- ๑๙			
การให้บริการทำ หนังสือเดินทาง ๑๐ ปี	หลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศริเริ่มการจัดทำหนังสือ เดินทาง ๑๐ ปี เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔ ราชกิจจา- นุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการออก หนังสือเดินทาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งทำให้ประชาชน	-	-	-	-	กรมการกงสุล กระทรวงการ ต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	สามารถขอรับบริการจัดทำหนังสือเดินทางแบบใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท (เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางอายุ ๕ ปี ซึ่งอยู่ที่ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท) โดยได้การตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี					
การพัฒนาระบบ ตรวจลงตรา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)	<p><b>๑. โครงการศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย (Visa Data Center)</b> กระทรวงฯ ร่วมกับบริษัท จันวานิชย์ จัดอบรมการใช้งานและทดสอบระบบ e-Visa ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๔ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เปิดให้บริการระบบ e-Visa อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔</p>	๖๐	-	-	๒๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท (จากงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท)	กรมการกงสุล กระทรวงการ ต่างประเทศ
	<p><b>๒. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย (Visa Data Center) เพื่อรองรับระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)</b> <u>๒.๑ การเชื่อมโยง Visa Data Center (VDC) ของกระทรวงฯ กับระบบ Biometric ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)</u></p>	-	-	เห็นควรให้เชื่อมโยงข้อมูลการตรวจลงตราเข้ากับระบบตรวจสอบและคัดกรอง	(ข้อ ๒.๑) ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ (รอเบิกจ่ายงบประมาณ	กรมการกงสุล กระทรวงการ ต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>กระทรวงฯ และ สตม. สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูล VDC กับระบบ Biometric ในเชิงเทคนิคได้สำเร็จ เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๔</p> <p><u>๒.๒ การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน</u> <u>ในต่างประเทศเพื่อรองรับการใช้งานระบบ e-Visa</u></p> <p>กระทรวงฯ ได้อนุมัติและจัดส่งงบประมาณ จำนวน ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท สำหรับให้สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ จำนวน ๒๓ แห่ง ที่มีกำหนดเปิดใช้งานระบบ e-Visa ภายในครึ่งปีแรกของปี ๒๕๖๔ จัดซื้อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการใช้งานระบบ e-Visa แล้ว</p>			<p>ผู้โดยสาร ล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System: APPS) ของ บริษัทการทำ อากาศยาน ไทยฯ ในลำดับต่อไป เพื่อให้ ระบบ e-Visa สามารถ ให้บริการ ได้อย่างครบ วงจรมากยิ่งขึ้น</p>	<p>จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p> <p>(ข้อ ๒.๒) ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ (รอเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอล จากเหตุการณ์ความรุนแรงในอิสราเอลและปาเลสไตน์ ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔<sup>๓</sup></p>	<p>ตั้งแต่เริ่มเทศกาลรอมฎอนเมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๔ ได้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลและปาเลสไตน์ ซึ่งต่อมาสถานการณ์ได้ขยายวงไปสู่การโจมตีอิสราเอลด้วยจรวดจากฉนวนกาซาและการโต้ตอบด้วยปฏิบัติการทางอากาศโดยอิสราเอลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง ๑๑ วัน กระทั่งอิสราเอลและกลุ่มฮามาสได้ตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔ ความรุนแรงครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก รวมถึงแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในอิสราเอล (ส่วนใหญ่ทำงานในชุมชนและนิคมเกษตรกรรม) ราว ๒๕,๐๐๐ คน ในจำนวนนี้ ราว ๔,๐๐๐ คนทำงานอยู่ใกล้ฉนวนกาซา โดยจนถึง ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔ มีคนไทยเสียชีวิตในเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าว ๒ รายและได้รับบาดเจ็บ ๙ ราย ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการเพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอล ดังนี้</p> <p>(๑) การประกาศเตือนและประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในสถานการณ์ความไม่สงบ ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่</p>	-	-	-	-	<p>สอท. ณ กรุงเทลอาวีฟ / กระทรวงการต่างประเทศ</p>

<sup>๓</sup> ผลงานเด่นของกระทรวงการต่างประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล ห้วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>สงบ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้ประกาศเตือนคนไทยให้เพิ่มความระมัดระวัง ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติตนเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเตือนภัย รวมถึงได้ประสานงานกับหัวหน้าแรงงานไทยในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อติดตามผลกระทบต่อคนไทยอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด</p> <p><b>(๒) การประสานงานเรื่องคนไทยเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ</b> สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิสราเอลอย่างใกล้ชิดเพื่อประสานงานการส่งศพผู้เสียชีวิตกลับไทยและติดตามดูแลคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บ ดังนี้</p> <p>(๒.๑) เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีไว้อาลัยและส่งศพแรงงานไทยที่เสียชีวิตทั้งสองราย (นายวีรวัฒน์ การุญบริรักษ์ และนายสิทธิรินทร์ สงรัมย์) ที่ท่าอากาศยานเบนกูเรียน โดยมีเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล ผู้แทนท่าอากาศยานเบนกูเรียน และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมและภายหลังพิธีฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิสราเอลเพื่อขอให้ช่วยติดตามและเร่งรัดการจ่ายเงินชดเชยและสิทธิประโยชน์ของแรงงานที่เสียชีวิต</p>					

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ทั้งสองราย ทั้งนี้ ศพของแรงงานที่เสียชีวิตได้ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔ และได้ลำเลียงถึงภูมิลำเนาที่จังหวัดเพชรบูรณ์และบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้ว (๒.๒) เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และฝ่ายแรงงานได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส (นายอัครชัย ธรรมแก้ว) ที่โรงพยาบาล Soroka ในเมือง Beer Sheva เพื่อให้กำลังใจ รวมถึงมอบอาหารและของเยี่ยม ขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศก็ได้ประสานงานกับครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด</p> <p><b>(๓) การรักษาความปลอดภัยของแรงงานไทยในอิสราเอล</b></p> <p>(๓.๑) สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ยื่นคำขอให้ฝ่ายอิสราเอลช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยของแรงงานไทยในหลายโอกาส โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้ยกคำขอเรื่องนี้ต่อนายกรัฐมนตรีรัฐอิสราเอลโดยตรงระหว่างการประชุมสรุปสถานการณ์สำหรับนักการทูตต่างประเทศในอิสราเอลเมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๔ ซึ่งฝ่ายอิสราเอลให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติตนเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัย จัดส่ง</p>					

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>นักจิตวิทยาไปพูดคุยและให้คำปรึกษาแก่แรงงานไทย รวมถึงรับที่จะจัดให้มีระบบเตือนภัยและการติดตั้งบังเกอร์ หลบภัยที่เพียงพอและทั่วถึง</p> <p>(๓.๒) เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔ พลโท กาบิ อัสเคนาซี (Gabi Ashkenazi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศรัฐอิสราเอล ได้โทรศัพท์ถึงนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแสดงความเสียใจกรณี คนไทยในอิสราเอลเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศได้ย้าคำขอให้ฝ่ายอิสราเอลดูแลความปลอดภัย ของแรงงานไทยในอิสราเอล รวมถึงแสดงความยินดีกับการ หยุดยิง</p> <p>(๓.๓) เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยประมาณ ๔๐ คนในนิคมเกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบ และเน้นย้ำข้อควร ปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ตลอดจนได้มอบสิ่งของจำเป็น และเครื่องใช้ประจำวันแก่แรงงาน และได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของอิสราเอล</p>					

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(๔) ประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอลโทรศัพท์ถึงครอบครัว ของไทยไทยที่เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔ นายรูเวน ริฟลิน (Reuven Rivlin) ประธานาธิบดีแห่งรัฐ อิสราเอล ได้โทรศัพท์ถึงครอบครัวของแรงงานไทยที่ เสียชีวิตในอิสราเอล ๒ ราย เพื่อแสดงความเสียใจ โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ช่วยประสานงานและ อำนวยความสะดวกการโทรศัพท์ดังกล่าว</p> <p>(๕) การเตรียมการสำหรับการอพยพแรงงานไทย (๕.๑) แม้สถานการณ์ในขณะนี้จะยังไม่มีความจำเป็นต้อง อพยพแรงงานไทยในอิสราเอลกลับประเทศ แต่กระทรวง การต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ได้ติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนให้ความช่วยเหลือ และอพยพคนไทยในอิสราเอลไว้แล้วหากมีความจำเป็นต้อง อพยพคนไทยออกจากอิสราเอล โดยกระทรวงการ ต่างประเทศพร้อมจัดการประชุมคณะทำงานศูนย์ ประสานงานฉุกเฉิน (Rapid Response Center: RRC) ซึ่งเป็นกลไกหลักในการให้ความช่วยเหลือและอพยพคนไทย ในสถานการณ์ฉุกเฉินของกระทรวงการต่างประเทศ</p>					

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>เพื่อซักซ้อมแนวทางการอพยพคนไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้คณะทำงานฯ ทันที (๕.๒) ในขั้นนี้ มีแรงงานไทยในนิคมเกษตรกรรมที่ประสบเหตุแสดงความประสงค์ที่จะเดินทางกลับไทยจำนวน ๑๘ คน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้แรงงานทั้ง ๑๘ คน เดินทางกลับประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔</p>					

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดกิจกรรม จิตอาสา พระราชทาน ของหน่วยงาน ในต่างประเทศ	<p><b>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี</b></p> <p>วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ ชุมชนไทยในกรุงอาบูดาบีได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยการบริจาคอาหารน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย จำนวน ๒๐๐ ชุด แก่ชุมชนแรงงาน ในเขตต่าง ๆ ของกรุงอาบูดาบี ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ทรัมป์เอมิเรตส์ และสภาเสี้ยววงเดือนแดงสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ ในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ครั้งนี้ เพื่อส่งต่อความเอื้ออาทร และความปรารถนาดีจาก สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยในกรุงอาบูดาบี ไปยังชาวมุสลิมตามชุมชนต่าง ๆ ในการละศีลอดช่วงเดือน รอมฎอน</p>	-	-	-	-	สอท. ณ กรุงอาบูดาบี
การให้ความเห็นต่อ ร่างข้อตัดสินใจเรื่อง การจัดการประชุม สมัชชาอนามัยโลก สมัชชาอนามัยโลก สมัชชาพิเศษว่าด้วย	<p>การให้ความเห็นต่อร่างข้อตัดสินใจเรื่องจัดการประชุม สมัชชาอนามัยโลกสมัชชาพิเศษ ว่าด้วยการจัดทำตราสารระหว่าง ประเทศว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและการรับมือกับการ แพร่ระบาด (Special session of the World Health Assembly to consider developing a WHO convention,</p>	-	ความกระชั้นชิด และเร่งด่วนของ การเจรจา ทำให้ การประสานเป็น	ควรประสานงาน เป็นการภายใน กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ	-	กรมองค์การ ระหว่าง ประเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำตราสาร ระหว่างประเทศ ว่าด้วยการเตรียม ความพร้อม และการรับมือ กับการแพร่ระบาด	agreement or other international instrument on pandemic preparedness and response) ซึ่งได้รับการรับรองในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๗๔ ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔		ทางการอาจ ล่าช้าได้	ให้ข้อคิดเห็น ทันเวลาตาม กำหนด		
การนำเสนอแบบ ปฏิบัติที่ดีในการ ดำเนินการด้านเอช ไอวีและเอดส์ของ ไทยในการประชุม the Asia-Pacific Advocacy Meeting for the 2021 UNGA High-Level Meeting on HIV and AIDs	การนำเสนอแบบปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการด้านเอชไอวีและเอดส์ของไทยในการประชุม the Asia-Pacific Advocacy Meeting for the 2021 UNGA High-Level Meeting on HIV and AIDs ผ่านระบบประชุมทางไกล เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขจัดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS)	-	-	-	-	กรมองค์การ ระหว่าง ประเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ
การจัดการประชุม ระดมสมองเพื่อ	- การจัดการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศภายใต้กลไก	-	-	-	-	กรมองค์การ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<b>จัดทำรายงาน ทบทวนสถานการณ์ สิทธิมนุษยชน ของประเทศภายใต้ กลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๓</b>	<p>Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๓ (เรื่องการทรมาน บังคับให้สูญหาย และการควบคุมตัวกรณีเฉพาะ และเรื่องกลไกและกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแล และส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน) ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ถกแถลงประเด็นคำถาม และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย</p> <p>- การหารือรายงาน UPR คู่ขนานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p>					ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
<b>ผู้แทนพิเศษของ เลขาธิการ สหประชาชาติ เรื่องเมียนมา (UNSG Special Envoy on Myanmar)</b>	<p>ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเรื่องเมียนมา (United Nations Secretary-General (UNSG) Special Envoy on Myanmar) เดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๙ เมษายน-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในโอกาสดังกล่าว ฝ่ายไทยได้ยืนยัน</p>	-	-	-	-	กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>เข้าเยี่ยมชมคารวะ และหารือกับ นายกรัฐมนตรี และรอง นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวง การต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p>	<p>ความพร้อมที่จะร่วมมือกับสหประชาชาติตั้งเช่นที่ผ่านมา ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาและสมาชิกอาเซียน</p>					
<p>การพบหารือ ระหว่างอธิบดี กรมองค์การระหว่าง ประเทศกับผู้แทน สำนักงานข้าหลวง ใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัย แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประจำ ประเทศไทย</p>	<p>การพบหารือระหว่างอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กับนาย Giuseppe De Vincentiis ผู้แทนสำนักงาน ข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR) ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือความ ร่วมมือในการรับมือกับผู้หนีภัยความไม่สงบจากเมียนมา และกลไกคัดกรอง</p>	-	-	-	-	<p>กรมองค์การ ระหว่าง ประเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
เพื่อหารือเรื่อง สถานการณ์ผู้หนีภัย ความไม่สงบ ในเมียนมา						
การหารือระหว่าง อธิบดีกรมองค์การ ระหว่างประเทศ กับเอกอัครราชทูต ต่างประเทศเรื่องร่าง กฎหมายว่าด้วยการ ดำเนินการของ องค์กรที่ไม่แสวงหา รายได้หรือกำไร มาแบ่งปันกัน	การหารือระหว่างอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กับเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย (แคนาดา ประเทศในทวีปยุโรป สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ) เกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กร ที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของการดำเนินการอย่างรอบด้านไปสู่การส่งเสริม ให้ไทยเป็น Geneva of Asia	-	-	-	-	กรมองค์การ ระหว่าง ประเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ
การจัดทำทำที่ไทย และการมีส่วนร่วม ในการประชุม เตรียมการสำหรับ การประชุมรัฐภาคี	ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา หน่วยงาน ของกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ กรมองค์การระหว่าง ประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา คณะผู้แทน ถาวรฯ ณ นครเจนีวา และคณะผู้แทนถาวรฯ ณ นคร นิวยอร์ก ได้หารือร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อศึกษาและ	-	- การประชุม ทางไกล (virtual meeting) ทำให้ผู้แทนของ ประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม	อาจส่งเสริม การบูรณาการ ระหว่าง หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสภา	-	กรมองค์การ ระหว่าง ประเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
สนธิสัญญา ห้ามอาวุธนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๑	จัดทำทำที่ไทย และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการหารือ อย่างไม่เป็นทางการรายเดือนระหว่างรัฐภาคี เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐภาคีสถิติสัญญา ห้ามอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่ ๑ ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยไทยในฐานะสมาชิก Core Group ได้ร่วมนำเสนอประเด็นและข้อคิดเห็นที่สร้างสรรค์เพื่อจะ นำไปสู่ผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมสำหรับการประชุมรัฐภาคี โดยสอดคล้องกับผลประโยชน์และท่าทีของไทย ซึ่งเป็นการ ส่งเสริมสถานะ เกียรติภูมิ และบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย (status) ในเวทีระหว่างประเทศ		จากช่วงเวลาที่ แตกต่างกัน ตาม time zone - การหารือ ออนไลน์ มีข้อจำกัด โดยเฉพาะ การหาข้อสรุป ในประเด็น ที่มีความ ละเอียดอ่อน	ความมั่นคง แห่งชาติ กระทรวง กลาโหม และสำนักงาน ปรมาณู เพื่อสันติ ในการ พิจารณากำหนด ท่าทีไทย รวมทั้ง ประเด็นที่ไทย จะผลักดันอย่าง เป็นรูปธรรม		
ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการ ต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ASEM Youth Dialogue on Sustainable	นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศได้หารือผ่านระบบการประชุม ทางไกลกับเยาวชนประมาณ ๒๐๐ รายจากภูมิภาคเอเชีย และยุโรปที่ได้เข้าร่วมโครงการ ASEM (Asia-Europe Meeting) Young Leaders Summit เกี่ยวกับเป้าหมาย SDG 3 (การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) โดยได้ชูแนวคิด 4 I's เพื่อการบรรลุ SDG 3 ประกอบด้วย (๑) Inclusivity (๒) Innovation	๑๐๐	-	- กิจกรรม ดังกล่าวเป็น เวทีพบปะกับ เยาวชนจาก เอเชียและ ยุโรปเพื่อหารือ เกี่ยวกับ ประเด็น	-	กรมยุโรป กระทรวงการ ต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>Development Goal (SDGs) 3 เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p>	<p>(๓) International Cooperation และ (๔) Individual Implementation พร้อมกับประชาสัมพันธความสำเร็จของนโยบายด้านการ สาธารณสุข โดยเฉพาะการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย มาตรการการป้องกันการระบาดของโควิด-๑๙ การฟื้นฟู เศรษฐกิจของไทยภายหลังการระบาดของโรคโควิด-๑๙ บทบาทนำของไทยด้านสาธารณสุขในเวทีโลก ตลอดจน แผนการผ่อนปรนมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ เพื่อต้อนรับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ</p>			<p>ที่ประชาคม ระหว่าง ประเทศให้ ความสำคัญ และเป็น โอกาสที่ดี ในการ ประชาสัมพันธ แนวปฏิบัติ อันเป็นเลิศ ของไทย ผ่านกรอบเวที พหุภาคี ในลักษณะ track II โดยเฉพาะ ในกลุ่มเยาวชน ซึ่งสามารถ ช่วยสร้าง</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				<p>ความเข้าใจ และความ เชื่อมั่นเกี่ยวกับ ประเทศให้กับ สาธารณชน ในเอเชียและ ยุโรปได้อย่าง กว้างขวาง ทั้งนี้ การดำเนินการ ในลักษณะ ดังกล่าวเป็นสิ่ง ที่ไทยได้ทำมา โดยตลอด และน่าที่จะหา โอกาสเพิ่ม ความร่วมมือ ในลักษณะ track II เช่นนี้</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				ภายใต้กรอบ ASEM และ อื่น ๆ ได้ต่อไป		
<b>กิจกรรม เผยแพร่รายงาน ASEAN Gender Outlook และ การเสวนาหัวข้อ การส่งเสริมความ เท่าเทียมทางเพศ ในการสนับสนุน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการฟื้นฟู จากโควิด-๑๙ ในอาเซียน</b>	<p>- เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวง การต่างประเทศได้ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งร่วมจัด โดยกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา และการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDSD) และ UN Women ผ่านระบบการประชุม ทางไกล โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน จากคณะทูตานุทูต และองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และสาธารณชน</p> <p>- กิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จในการเผยแพร่รายงาน ASEAN Gender Outlook ในประเทศไทย โดยเฉพาะ ความก้าวหน้าในการดำเนินการของอาเซียนตาม SDGs ผ่านมุมมองทางเพศสภาพ รวมถึงผลกระทบของโควิด-๑๙ ต่อความเท่าเทียมทางเพศและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค</p> <p>นอกจากนี้ กิจกรรมนี้ยังได้ช่วยเสริมสร้างบทบาท ที่สร้างสรรค์ของไทยในการเพิ่มพูนความร่วมมือในอาเซียน</p>	-	-	-	-	กรมอาเซียน กระทรวงการ ต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเชื่อมโยง กับการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุม โดยเฉพาะ ในการรับมือกับโควิด-๑๙					
กิจกรรม ASEAN- Swiss Forum on SDG 12 (Responsible Consumption and Production) and Business and Human Rights	- เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวง การต่างประเทศได้ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดโดย สวิตเซอร์แลนด์และศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการ หารหรือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านระบบการประชุมทางไกล - ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง สวิตเซอร์แลนด์กับอาเซียนในเรื่องการผลิตและการบริโภค อย่างยั่งยืนในบริบทของธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ ในภาคการเกษตร โดยปลัดกระทรวงฯ เห็นว่า แนวคิดเศรษฐกิจ BCG สอดคล้องและสามารถสนับสนุน การดำเนินการในเรื่องนี้ได้ ตลอดจนส่งเสริมความเป็น หุ้นส่วนที่ครอบคลุมในการเสริมสร้างความยั่งยืน และการฟื้นฟูจากโควิด-๑๙ ที่เข้มแข็งในภูมิภาค	-	-	-	-	กรมอาเซียน กระทรวงการ ต่างประเทศ
นายกรัฐมนตรีเข้า ร่วมการประชุม International Conference	เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วม การประชุม International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ ๒๖ ภายใต้หัวข้อ “Shaping the post-COVID era: Asia’s Role in the					กรมเอเชีย ตะวันออก กระทรวงการ ต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ ๒๖	<p>Global Recovery” ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในฐานะองค์ปาฐก (keynote speaker) ตามคำเชิญของหนังสือพิมพ์นิคเค</p> <p>- นายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาผ่านการบันทึกวีดิทัศน์ล่วงหน้าเกี่ยวกับนโยบายของไทยในการส่งเสริมความหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และส่งเสริมผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศกับหุ้นส่วนภายนอกในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนบทบาทของเอเชียในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-๑๙ และร่วมตอบคำถามผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์นิคเคในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย</p>					
นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำกรอบหุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลก	<p>เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำกรอบหุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลก ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (Partnering for Green Growth and Global Goals 2030: P4G) ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบการประชุมทางไกลในฐานะแขกของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก</p>					<p>๑. กรมเอเชียตะวันออกเฉียง (ผู้ประสานงานหลัก)</p> <p>๒. กรมองค์การ</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (Partnering for Green Growth and Global Goals 2030: P4G) ครั้งที่ ๒</p>	<p>“การฟื้นฟูสีเขียวอย่างครอบคลุมเพื่อนำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”</p> <p>- นายกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์ย้ำความสำคัญใน ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) การฟื้นฟูจากวิกฤตโควิด-๑๙ ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตที่สมดุลและยั่งยืน (๒) การนำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model: BCG) (๓) การส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผ่านกลไกตุลาการ (รัฐ-เอกชน-วิชาการ-ประชาชน) รวมทั้งย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงความตกลงปารีส (Paris Agreement) และ (๔) การส่งเสริมความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการเติบโตสีเขียว</p> <p>- นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองปฏิญญากรุงโซล (Seoul Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ</p>					<p>ระหว่างประเทศ ๓. กรม สารนิเทศ ๔. สอท. ณ กรุงโซล</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ที่แสดงเจตนากรณีในการกำหนดทิศทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภายหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี					
<b>การให้ความ ช่วยเหลืออุปกรณ์ การแพทย์แก่อินเดีย เพื่อรับมือ สถานการณ์ แพร่ระบาดของ ของโควิด-๑๙</b>	<p>- เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศ โดยความอนุเคราะห์จากกองทัพอากาศ ได้จัดเที่ยวบิน พิเศษจากกรุงเทพฯ-กรุงนิวเดลี อินเดีย เพื่อนำอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่ได้รับมอบจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนไทยไปให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม แก่อินเดีย เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -๑๙</p> <p>- สิ่งของที่ได้นำไปมอบให้อินเดีย ประกอบด้วย เครื่องผลิต ออกซิเจน (oxygen concentrator) จากกระทรวง การต่างประเทศในนามรัฐบาลไทย จำนวน ๑๕ เครื่อง และจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และชุมชนอินเดียในประเทศไทย จำนวน ๑๕ เครื่อง พร้อมนี้ เที่ยวบินดังกล่าวได้นำยาและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่จำเป็นไปสนับสนุนภารกิจในการดูแล คนไทยให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ด้วย</p> <p>- เที่ยวบินดังกล่าวได้นำชาวไทยและข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกรุงนิวเดลี และเมืองใกล้เคียง ซึ่งประสบปัญหาการเข้ารักษา ที่โรงพยาบาลท้องถิ่น เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาด มีความรุนแรง กลับมารักษาตัวในประเทศไทยด้วย</p>	๑๐๐	-	-	๔๘๑,๕๐๐ บาท	กรมเอเชียใต้ ตะวันออก กลาง และ แอฟริกา กระทรวงการ ต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	- ภารกิจดังกล่าวสะท้อนมิตรภาพอันดีและใกล้ชิดระหว่างไทยกับอินเดียในการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านสาธารณสุขและการรับมือกับการระบาดของโควิด-๑๙ ตลอดจนการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ					
การมอบความช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์แก่เนปาลเพื่อรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙	- กระทรวงการต่างประเทศในนามรัฐบาลไทยได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจน (oxygen concentrator) สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ จำนวน ๙ เครื่อง โดยได้จัดพิธีมอบผ่านนาย Ganesh Prasad Dhakal เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พร้อมกับเครื่องผลิตออกซิเจนที่องค์กรทางพุทธศาสนาและภาคเอกชนไทยได้ร่วมบริจาคด้วย - การบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินนโยบายให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของไทยแก่เนปาล ซึ่งเป็นมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมกับไทย ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ และกำลังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกทั้งสะท้อนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับเนปาล และไม่ตรีจิตระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ	๑๐๐	-	-	๓๖๗,๓๑๓.๕๖ บาท	กรมเอเชียใต้ ตะวันออก กลาง และ แอฟริกา กระทรวงการ ต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับความเป็น สังคมพหุวัฒนธรรม ของไทย	นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสารคดีสั้น (Scoop Documentary) จำนวน ๒๐ ตอน ความยาวตอนละ ๕ นาที ออกอากาศตลอดเดือนธันวาคม ระหว่างวันที่ ๑๓ เมษายน - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยนำเสนอให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเยาวชนในการศึกษาเล่าเรียน จากจุดเริ่มต้นของการเรียนเพื่อการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมนิยม ประเพณีของพี่น้องมุสลิม ในการนำความรู้ มาพัฒนาประเทศให้มีความเจริญและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงให้เห็นบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ ในการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	กรมสารนิเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ
โครงการดำเนินงาน ด้านเขตแดน ระหว่างไทย กับประเทศ เพื่อนบ้าน	กองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง การต่างประเทศ ได้นำมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลัก เขตแดนร่วม (Land Boundary Committee: LBC) ไทย-มาเลเซีย (ฝ่ายไทย) ที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างถนนเชื่อมต่อ ด้านศุลกากรสะเตา-บูกิตกาอุฮิตัม จังหวัดสงขลา แจ้งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมเอเชียตะวันออก กระทรวง การต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ในการเจรจากับฝ่ายมาเลเซีย เพื่อนำข้อคิดเห็นด้านกฎหมาย	-	การดำเนินงาน ด้านเขตแดน ระหว่างไทย กับประเทศ เพื่อนบ้าน มีความ ละเอียดอ่อน ต่อความสัมพันธ์	-	-	กรม สนธิสัญญา และกฎหมาย กระทรวงการ ต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ระหว่างประเทศและด้านเขตแดนไปใช้สนับสนุนภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศในด้านการค้าชายแดนและการพัฒนาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ จากสถิติที่ผ่านมา มูลค่าการค้าชายแดนไทยที่ด่านศุลกากรสะเดาถือเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยในปี ๒๕๖๓ มีมูลค่าการค้าชายแดนรวม ๒๐๘,๖๔๕.๖๗ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๒ ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย)</p>		<p>ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งมูลค่าการค้าระหว่างกันมีจำนวนค่อนข้างสูง ทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ในเรื่องเขตแดนต้องใช้ความละเอียดรอบคอบของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนใช้ระยะเวลานานกว่าจะเกิดผลเป็นรูปธรรม</p>			

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
รายการ “Spokesman Live” คุยรอบโลก กับโฆษก กต.	นำเสนอความรู้ด้านการต่างประเทศในมิติเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยในด้านเศรษฐกิจ ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชน ได้แก่ รองประธานสภาอุตสาหกรรม และประธาน กรรมการบริหาร WHA Group นอกจากนี้ รายการฯ ยังนำเสนอมุมมองของนักวิชาการเกี่ยวกับโอกาส และความท้าทายใน CPTPP ด้วย	๑๐๐	-	-	-	กรมสารนิเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ
การพัฒนาระบบ ตรวจลงตรา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)	๑. โครงการศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย (Visa Data Center) กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับบริษัท จันวานิชย์ ซีเคียวริตี้พรีนซ์ตั้ง จำกัด จัดอบรมการใช้งานและทดสอบระบบ e-Visa ที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ดังกล่าวได้เปิดให้บริการระบบ e-Visa อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔	ร้อยละ ๖๐	-	-	๒๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท (จาก งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๓๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท)	กรมการกงสุล กระทรวงการ ต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย (Visa Data Center) เพื่อรองรับระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)</p> <p>๒.๑ การเชื่อมโยง Visa Data Center (VDC) ของกระทรวงการต่างประเทศกับระบบ Biometric ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๒.๒ กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการออกแบบและพัฒนาระบบ e-Visa โดยไม่ใช้ผ่านปะตรวจลงตรา</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>เห็นควรให้เชื่อมโยงข้อมูลการตรวจลงตราเข้ากับระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System: APPS) ของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในลำดับต่อไป</p>	<p>ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ (รอเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	๒.๓ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่อยู่ระหว่างการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานในต่างประเทศเพื่อรองรับการใช้งานระบบ e-Visa	-	-	-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ (รอเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)	

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานของสำนักงานในต่างประเทศ	<p><b>สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ</b> เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" โดย กงสุลใหญ่และรองกงสุลใหญ่ พร้อมข้าราชการ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ มอบข้าวสารอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ให้แก่แรงงานไทย จำนวน ๒๐ คน ณ อาคารที่พักแรงงานในบริษัท Arabtec Jabel Ali ดูไบ โดยมีบริษัท Modhvardia General Trading (L.L.C.) และบริษัท Ever Spring Industry จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย สินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารไทยในดูไบ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อมอบให้แก่แรงงานไทยดังกล่าวด้วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของแรงงานไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี</p>	-	-	-	-	สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ
	<p><b>สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน</b> เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ บริจาคอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาล Y.R.G CARE เมืองเจนไน รัฐทมิฬนาฑู ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ประกอบด้วย ๑) เครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติ (Oxygen Concentrator) ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๔ เครื่อง ๒) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จำนวน ๕๐๐ ชุด ให้แก่ผู้แทนโรงพยาบาล Y.R.G CARE</p>	-	-	-	-	สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p><b>สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่</b></p> <p>เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ กงสุลใหญ่ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยหน่วยงานทีมประเทศไทยและครอบครัว ตลอดจนผู้แทนชุมชนไทยในนครเชียงใหม่ประมาณ ๓๐ คน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" ที่สวนพฤกษศาสตร์เชียงใหม่ "มูมไทย" และ "สวนประเทศไทย" โดยนำหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทย ของตกแต่งที่สื่อถึงความเป็นไทย และเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ไปมอบให้สวนพฤกษศาสตร์ฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย และมีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-๑๙ ในพื้นที่ โดยมีผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ฯ เป็นผู้รับมอบ ในโอกาสนี้ ยังได้ร่วมกันตกแต่งและทำความสะอาด "มูมไทย" และ "สวนประเทศไทย" ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม</p>	-	-	-	-	สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่
	<p><b>สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว</b></p> <p>เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเรือนแก้วและลานวัด รวมทั้งเปลี่ยนผ้าสไบห่มองค์พระพุทธรูปดังกล่าว จากนั้นกงสุลใหญ่ฯ ได้นำเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้ สังกฆทาน ข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รวบรวมจากผู้มีจิตศรัทธาแต่ผู้แทนพระนิทายณาน วัดกวงเสี้ยวเพื่อถวายเป็นพุทธรูปและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีพระนิทายณาน วัดกวงเสี้ยว ๓ รูป เจริญพระพุทธมนต์</p>	-	-	-	-	สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p><b>สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา</b> ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" โดยรวบรวมสิ่งของจำเป็นสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ นำไปมอบแก่ชุมชนไทยในนครโอซากาผ่านวัดไทย</p>	-	-	-	-	สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
	<p><b>สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต</b> เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" โดยกงสุลใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ได้มอบเงินจำนวน ๑,๕๐๐ ยูโร และสิ่งของเครื่องใช้ อาทิ หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ แก่สมาคมช่วยเหลือผู้ยากไร้ในนครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurter Tafel e.V.) ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่รับบริจาคและรวบรวมอาหารและสิ่งของสำหรับช่วยเหลือผู้ยากไร้ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ณ โบสถ์ Evangelisch-methodistische Kirche โดยมีผู้แทนสมาคมฯ รับมอบเงินและสิ่งของดังกล่าว พร้อมนำชมและอธิบายการทำงานของสมาคมฯ</p>	-	-	-	-	สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
	<p><b>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน</b> เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา "มีแล้วแบ่งปัน" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้นำหัวหน้าสำนักงานที่ประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคของอุปโลกที่จำเป็นแก่องค์กร Georgetown Ministry Center ซึ่งตั้งอยู่ ณ โบสถ์ Grace Episcopal Church ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเป็นที่พึ่งของกลุ่มคนไร้บ้านและคนยากไร้ซึ่ง</p>	-	-	-	-	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	อาศัยอยู่ในเขตกรุงวอชิงตันที่ต้องการอาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ อาบน้ำ เครื่องนุ่งห่ม การดูแลทางการแพทย์ ฯลฯ					
	<b>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย</b> เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ใน จ.บักซาง และ จ.บัก นิงญ ประกอบด้วยหน้ากากอนามัย ๓๐,๐๐๐ ชิ้น และอาหารกระป๋อง ๗๒๐ กระป๋อง แก่นาย Tu Thanh Hue อธิบดีกรมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ แนวร่วมปิตุภูมิแห่งชาติ และคณะผู้แทน	-	-	-	-	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
	<b>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี</b> ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยการบริจาคเตียง กระดาษจำนวน ๓๑ เตียง ซึ่งได้รับมอบจากบริษัท SCG จำกัด (มหาชน) ยาฟ้าทะลายโจร ๑๕,๐๐๐ เม็ด และหน้ากากอนามัย ๒,๐๐๐ ชิ้น แก่ โรงพยาบาลในพื้นที่ตำบลพุทธคยา ผ่านวัดไทยพุทธคยา	-	-	-	-	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
	<b>สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส</b> ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" โดยสนับสนุนอาหารกล่อง ให้ทีมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ชุมชนไทยของศูนย์ ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center) และ จัดส่งสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้กับวัดไทยในเขตอาณาของสถานกงสุล ใหญ่ฯ	-	-	-	-	สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
	<b>สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง</b> เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิต อาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" โดยได้เชิญชวน	-	-	-	-	สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส ร่วมสมทบทุนและสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวัดเมฆธรรมวารามและสมาคมสตรีไทยในฮ่องกง โดยได้รับเงินบริจาค ๘,๕๐๐ ดอลลาร์ฮ่องกง และข่าวสารจำนวน ๒๔ ถุง ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้นำทีมร่วมถวายปัจจัยและข่าวสารดังกล่าวให้แก่วัดฯ และสมาคมฯ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาวัดฯ และสมาคมฯ ได้ช่วยเหลือและจัดที่พักอาศัยให้แก่คนไทยที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อาทิ แรงงานไทยที่ถูกเลิกจ้าง/สัญญาจ้างสิ้นสุด และไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับการเช่าที่พักในฮ่องกงมาโดยตลอด</p>					
	<p><b>สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน</b> วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดรับบริจาคโลหิต โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ๔๑ คน ประกอบด้วย ชุมชนไทยในบรูไน ชาวบรูไนและชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในบรูไนที่เป็นพันธมิตรที่ดีกับสถานเอกอัครราชทูตฯ (Friends of Thailand) รวมทั้งได้เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต และได้นำขนมไทยจากทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งเครื่องดื่มที่ได้รับอภินันทนาการจากคนไทยในบรูไนและ Friends of Thailand ได้แก่ บริษัท Siam Safetech นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบอาหารไทยแก่คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริจาคโลหิตฯ เพื่อแสดงความขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนาย Awang Fuad Wajdi Bin Dato Paduka Haji ohammad Murad รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ RIPAS Hospital เป็นผู้รับมอบ</p>	-	-	-	-	สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p><b>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ</b></p> <p>เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยส่งมอบข้าวสารจำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม ให้แก่มูลนิธิมิตตาในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระราชบุตรี พระอนุชนโรตม อรุณรัศมี (พระเชษฐภคินีต่างพระมารดาของพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา) โดยมีพระองค์เจ้านโรตม แกวระชะเม็ย โปนีตา ประธานมูลนิธิมิตตาและพระธิดาของสมเด็จพระราชบุตรี พระอนุชนโรตม อรุณรัศมี พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิรับมอบข้าวสาร ซึ่งมูลนิธิมิตตาจะจัดสรรข้าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นต่อไป ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งมอบข้าวสารทั้งหมดโดยจัดพิธีการและได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ของทางการกัมพูชาอย่างเคร่งครัด</p>	-	-	-	-	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ
	<p><b>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก</b></p> <p>เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้นำข้าวสารการสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย นำสิ่งของอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์ทำความสะอาดไปมอบให้กับวัดธรรมกิตติวงศ์ กรุงปราก เพื่อนำไปช่วยเหลือชุมชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนไทยที่อาศัยอยู่ในเช็กที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และได้ขอรับความช่วยเหลือจากวัด ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ เป็นไป</p>	-	-	-	-	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ของทางการซีกอย่างเคร่งครัด</p> <p><b>สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต</b> เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" โดยได้จัดอาหารและหน้ากากอนามัยมอบให้แก่ตัวแทนนักเรียนไทย ซึ่งเป็นนักเรียนชายและหญิงในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน Mahad Deeny Qurtuba Banat และโรงเรียน Abdul Rahman Al-Sumait Institute for Boys และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ Kuwait University และ The Public Authority for Applied Education and Training (PAAET) เพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนและนักศึกษาไทยต่อไป</p> <p><b>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน</b> วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ อุปทูตเป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ มอบเครื่องอุปโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้แก่สมาคมช่วยเหลือสตรีที่เป็นเหยื่อของการทำร้ายร่างกายในครอบครัว (Frauenzimmer e.V.) เขต Schoneberg กรุงเบอร์ลิน เพื่อจัดสรรให้แก่สตรีที่ถูกทำร้ายร่างกายในครอบครัวที่ขอรับความช่วยเหลือ ตามโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากกิจกรรมจิตอาสา ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการมาโดยตลอด) โดยมีอาสาสมัคร นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเป็นผู้แทนสมาคมฯ รับมอบสิ่งของและแนะนำสมาคมฯ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง</p>	-	-	-	-	<p>สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต</p> <p>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p><b>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน</b> เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัวไปทำกิจกรรมจิตอาสาที่วัดสุเมธาราม เมือง Ericeira ประกอบด้วยการทำความสะอาดห้องครัวและการปรับพื้นที่และดูแลต้นไม้ในบริเวณวัด</p>	-	-	-	-	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน
	<p><b>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา</b> ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยได้รวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย Face Shield แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และยาสีฟัน แก่องค์กร Projects ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ช่วยเหลือสตรีและเด็กยากไร้</p>	-	-	-	-	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา
	<p><b>สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์</b> เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ รวบรวมหน้ากากอนามัยจากชุมชนและภาคเอกชนไทยที่ประสงค์ จะร่วมบริจาคให้กับประชาชนชาวเวียดนาม โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับบริจาคหน้ากากจำนวน ๕,๐๐๐ ชิ้น จากบริษัท CP Vietnam และจากสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย จังหวัดต่งนาย ที่ประสงค์มอบให้ใช้ประโยชน์ในชุมชนไทยจำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น รวมเป็น ๑๕,๐๐๐ ชิ้น มอบให้คณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวเวียดนามที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ต่อไป</p>	-	-	-	-	สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p><b><u>คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา</u></b>  เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะผู้แทนถาวรฯ ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรฯ ประจำองค์การการค้าโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" โดยได้ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และบุคคลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นครเจนีวาที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ณ Foundation Carrefour Rue &amp; Coulou</p>	-	-	-	-	คณะผู้แทน ถาวรฯ ณ นครเจนีวา
	<p><b><u>สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา</u></b>  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดส่งอาหารแห้ง จำนวน ๒๐๐ กิโลกรัม พร้อมมอบชุด PPE และยาฟ้าทะลายโจรส่งไปยังวัดไทยพุทธคยา ต่อมาในช่วงวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ วัดไทยพุทธคยาได้ทยอยนำอาหารแห้งไปแจกจ่ายให้แก่พระสงฆ์และฆราวาส ณ วัดต่าง ๆ อาทิ วัดป่าพุทธภูมิ วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา รวมทั้งนำข้าวสารอาหารแห้งไปแจกจ่ายแก่ชาวบ้านบริเวณรอบวัดไทยพุทธคยาด้วย</p>	-	-	-	-	สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา
	<p><b><u>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา</u></b>  วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูต และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในออสเตรเลีย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้ร่วมกันปรับปรุงทัศนียภาพและสถานที่โดยรอบของสวนปฏิบัติธรรมวัดป่าสุญญตาราม เมืองบันดานูน รัฐนิวเซาท์เวลส์ และถวายปัจจัย ข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้จำเป็น เพื่อสาธารณประโยชน์ของวัด</p>	-	-	-	-	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานของหน่วยงานในประเทศ	<p><b>กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ</b></p> <p>เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดกิจกรรม "จิตอาสา TICA ปันน้ำใจ" โดยการจัดดูยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในชุมชนริมคลองเปรมประชากร เขตหลักสี่ กทม. จำนวน ๑๑ ชุมชน ชุมชนละ ๒๐ ชุด และชุมชนอื่น ๆ จำนวน ๑๐๐ ชุด รวมทั้งสิ้น ๓๒๐ ชุด โดยอธิบดีและผู้บริหารกรมความร่วมมือฯ ผู้แทนบริษัทเอกชนที่ร่วมสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภค และเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือฯ ได้ส่งมอบดูยังชีพดังกล่าว แก่ผู้อำนวยการเขตหลักสี่และผู้แทนชุมชนที่สำนักงานเขตหลักสี่ กทม. และเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรมความร่วมมือฯ ได้นำเงินบริจาคของเจ้าหน้าที่และผู้มีจิตศรัทธาจัดซื้อนมผงเพื่อช่วยเหลือลูกหลานแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา TICA ปันน้ำใจสู่ลูกหลานแรงงานข้ามชาติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติ โดยอธิบดีกรมความร่วมมือฯ ได้ส่งมอบนมผงดังกล่าวให้กับผู้แทนกรมควบคุมโรคและคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชุมชนแรงงานข้ามชาติที่จังหวัดสมุทรสาคร</p>	-	-	-	-	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
	<p><b>กระทรวงการต่างประเทศ (โดยกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง)</b></p> <p>จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อนำไปจัดซื้อสิ่งของจำเป็น เครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้สำนักงานเขตราชเทวี เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่</p>	-	-	-	-	กองกลางสำนักงานปลัดกระทรวง

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>เขตราชเทวี โดยมียอดเงินบริจาค ๑๒๒,๑๔๑ บาท และได้นำไปจัดซื้อ สิ่งของจำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง และ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (นางรญาภรณ์ สุนทรทรัพย์) เป็นประธานมอบสิ่งของดังกล่าว ณ สำนักงานเขตราชเทวี โดยมี ผู้แทนเขต นำโดย นางทวีพร โชติณัฐิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี เป็นผู้รับมอบ</p>					
<p>จัดทำบทความเพื่อ เทิดพระเกียรติและ เผยแพร่บทบาท ของสถาบันหลัก ของชาติในด้าน การพัฒนาประเทศ</p>	<p>การเผยแพร่บทความภาษาอังกฤษเรื่อง Muslims in Thailand under Royal Benevolence โดยนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผ่านช่องทางของกระทรวง การต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ และสื่อ ท้องถิ่นในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่ เพื่อเผยแพร่บทบาทของสถาบันหลักของชาติในด้านการอุปถัมภ์ ศาสนาอิสลาม และการส่งเสริมความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในไทย</p>	-	-	-	-	กรมสารนิเทศ
<p>การบรรยายสรุปแก่ สื่อมวลชนไทย เกี่ยวกับภูมิหลัง ความร่วมมือใน กรอบลุ่มน้ำโขง</p>	<p>เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรมสารนิเทศ กระทรวง การต่างประเทศจัดการบรรยายสรุปแก่สื่อมวลชนไทยเกี่ยวกับภูมิหลัง ความร่วมมือในกรอบลุ่มน้ำโขง โดยมีอธิบดีกรมสารนิเทศเป็น ผู้ดำเนินการเสวนา และนางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมพรียัส เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง กำกับดูแลกลุ่มงานความร่วมมือ ลุ่มน้ำโขง (Mekong Cooperation Unit) ของกระทรวงฯ และอธิบดี กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นผู้บรรยาย เพื่อให้ความรู้และ เสริมสร้างความเข้าใจของภาคสื่อมวลชนเกี่ยวกับความร่วมมือต่าง ๆ ในกรอบลุ่มน้ำโขง รวมทั้งบทบาทของไทยและประโยชน์/นัยต่อไทย</p>	ร้อยละ ๑๐๐	-	<p>อาจจัดการ บรรยายสรุปแก่ ภาคสื่อมวลชน เกี่ยวกับ ความร่วมมือ ในกรอบลุ่มน้ำ โขงอีก หากมี พัฒนาการ สำคัญใด ๆ</p>	-	กรมสารนิเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม และเพื่อแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นกับภาคสื่อมวลชนเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของไทย ในกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง รวมทั้งประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ สื่อมวลชนและสาธารณชน			เพื่อให้ สื่อมวลชนได้ รับทราบ และช่วย ประชาสัมพันธ์ ให้สาธารณชน ไทยได้ตระหนัก รู้และใช้ ประโยชน์ จากความ ร่วมมือในกรอบ ดังกล่าว รวมทั้ง อย่าให้เกิดความ เข้าใจป้องกัน การรับข้อมูล บิดเบือน		
การผลักดันให้แนว ปฏิบัติที่ดีของไทย ได้รับการยอมรับใน เวทีระหว่าง ประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ ให้ ข้อคิดเห็นและเจรจาเพื่อผลักดันให้ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ด้านเอตส์ของไทยได้รับการบรรจุในปฏิญญา ทหารการเมืองว่าด้วยเอช ไอวีและเอตส์ ๒๕๖๔ ซึ่งได้รับการรับรองในการประชุมระดับสูงของ สมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยเอชไอวีและเอตส์ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก	-	ความกระชั้น ชิดและ เร่งด่วน ของการเจรจา ทำให้การ ประสานงาน เป็นทางการ	ควร ประสานงาน เป็นการภายใน กับหน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ สามารถให้	-	กรมองค์การ ระหว่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
			อาจล่าช้าได้	ข้อคิดเห็นทัน ตามกำหนดเวลา		
การเข้าร่วมการ ประชุมคณะมนตรี สิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ (Human Rights Council) สมัยที่ ๔๗	กรมองค์การระหว่างประเทศ ยกร่างถ้อยแถลงคณะผู้แทนไทยใน ประเด็นสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ในการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (Human Rights Council: HRC) สมัยที่ ๔๗ ณ นครเจนีวา ระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งประสานงานและแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนที่ตนเองรับผิดชอบ	-	-	ควรส่งเสริมให้ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ พิจารณาเข้าร่วม ประชุมในกรอบ HRC ให้มาก ยิ่งขึ้น	-	กรมองค์การ ระหว่างประเทศ
การจัดทำทำที่ไทย และการมีส่วนร่วม ในการประชุม เตรียมการสำหรับ การประชุมรัฐภาคี สนธิสัญญาห้าม อาวุธนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๑	ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา หน่วยงานของกระทรวง การต่างประเทศ ได้แก่ กรมองค์การระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา และคณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครนิวยอร์ก ได้หารือร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อศึกษาและจัดทำทำที่ไทย และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการหารือ อย่างไม่เป็นทางการเป็นประจำทุกเดือนระหว่างรัฐภาคีเพื่อเตรียมการ สำหรับการประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่ ๑ ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยไทยในฐานะสมาชิก Core Group ได้ร่วมนำเสนอประเด็นและข้อคิดเห็นที่สร้างสรรค์เพื่อ จะนำไปสู่ผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมสำหรับการประชุมรัฐภาคี โดย สอดคล้องกับผลประโยชน์ และทำที่ของไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริม สถานะเกียรติภูมิ และบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย (status) ในเวทีระหว่างประเทศ	-	- การประชุม ทางไกล (virtual meeting) ทำให้ผู้แทน ของประเทศ ต่าง ๆ เข้า ร่วมประชุม จากช่วงเวลา ที่ แตกต่างกัน ตาม time zone	-	-	กรมองค์การ ระหว่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
			- การหาหรือ ออนไลน์มี ข้อจำกัด โดยเฉพาะ การหาข้อสรุป ในประเด็น ที่มีความ ละเอียดอ่อน			
การเข้าร่วม การประชุม Intersessional meeting ของ อนุสัญญาห้าม ระเบิดสังหารบุคคล ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๑	กรมองค์การระหว่างประเทศ และคณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ได้เข้าร่วมการประชุม Intersessional meeting ของอนุสัญญาห้าม ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ นครเจนีวา (ในรูปแบบ hybrid) โดยได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ (๑) พัฒนาการการเก็บทุ่นระเบิด และการดำเนินการ ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับภัยจากทุ่นระเบิด (mine risk education) ของไทย และ (๒) การดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบภัย (victim assistance) ทั้งนี้ การปฏิบัติตามอนุสัญญา ดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (standard) และเป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมสถานะ เกียรติภูมิ และบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย (status) ในเวทีระหว่างประเทศ	-	การประชุม ทางไกลมี ข้อจำกัดเรื่อง time zone ของผู้เข้าร่วม ประชุมแต่ละ ประเทศ และระบบ สัญญาณ ขัดข้องที่อาจ เป็นอุปสรรค	-	-	กรมองค์การ ระหว่างประเทศ
การเข้าร่วม กิจกรรม Second United Nations	กรมองค์การระหว่างประเทศ กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครนิวยอร์ก และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้ร่วมกัน	-	ต่อการสื่อสาร ในระหว่างการประชุม	-	-	กรมองค์การ ระหว่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
Counter-Terrorism Week	<p>กำหนดทำที่ไทยและเข้าร่วมกิจกรรม Second United Nations Counter-Terrorism Week ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ นครนิวยอร์ก (ในรูปแบบ hybrid) ได้แก่ (๑) การรับรอง Seventh biennial UN Global Counter-Terrorism Strategy review (๒) การประชุม Second High-Level Conference of Heads of Counter-Terrorism Agencies of Member States ในหัวข้อ “Countering and Preventing Terrorism in the Age of Transformative Technologies: Addressing the Challenges of the New Decade” และ (๓) ไทย โดย สมช. ได้ร่วมเป็นผู้จัดกิจกรรมคูชนานในรูปแบบออนไลน์ร่วมกับแคนาดา นอร์เวย์ และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ในหัวข้อ “Integrating Gender into Cybersecurity and New Technologies in the Fight Against Terrorism” ซึ่งเป็นการย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการให้ความร่วมมือกับนานาชาติในกรอบความมั่นคงระหว่างประเทศ (security) และยกระดับบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก (status)</p>					
การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคในหัวข้อ	<p>กรมองค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ และกรมศุลกากร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และส่งเสริมขีดความสามารถของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ต่อการปฏิบัติการตามมาตรการ</p>	-	การประชุมทางออนไลน์ มักมีปัญหาทางระบบและสัญญาณ ซึ่ง	กลยุทธ์ในการหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษของ UNSC มีการปรับเปลี่ยนและมี	-	กรมองค์การระหว่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>“Enhancing Capacity for Implementation of United Nations Security Council Sanctions Resolutions in Southeast Asia 2021”</p>	<p>ภายใต้ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council: UNSC) โดยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล (standard) และส่งเสริมสถานะ เกียรติภูมิ และบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย (status) ในเวทีระหว่างประเทศ</p>		<p>เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารในระหว่างการประชุมรวมทั้งขาดโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับผู้แทนประเทศต่าง ๆ</p>	<p>ความแยกขาดทำให้การปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศในเรื่องนี้มีความท้าทาย ดังนั้นควรส่งเสริมการบูรณาการข้อมูลและแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรการลงโทษต่าง ๆ ภายใต้ข้อมติ UNSC เช่น แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการลงโทษภายในประเทศไทยของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการของหน่วยงาน</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				ไทยตามแนว ปฏิบัติตาม มาตรฐานสากล แนวทางการ แก้ปัญหาในการ ดำเนินการ และแนวทางการ พัฒนาการ ดำเนินการของ ไทยอย่างเป็น รูปธรรม		
นางเวนดี เซอร์แมน รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวง การต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา เยือนไทย อย่างเป็นทางการ	นางเวนดี เซอร์แมน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา เยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนภูมิภาคครั้งแรก ภายหลังจาก เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และในโอกาสดังกล่าวได้ ขอเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีผลการเข้าเยี่ยมคารวะ ดังนี้  ๑) นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้หารือและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นใน ประเด็นต่าง ๆ อาทิ (๑) สถานการณ์ในประเทศไทย รวมทั้งการแพร่ ระบาดของโควิด-๑๙ และความร่วมมือด้านวัคซีน (๒) ความร่วมมือ ไทย-สหรัฐอเมริกาในมิติต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน	-	-	-	-	กรมอเมริกาและ แปซิฟิกใต้

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ความมั่นคงของมนุษย์ การต่อต้านการค้ามนุษย์ ความมั่นคงและ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (๓) สถานการณ์ในภูมิภาค รวมทั้งในเมียนมา</p> <p>๒) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาได้หารือและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ (๑) สถานการณ์ในประเทศไทย รวมทั้งการแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ และความร่วมมือด้านวัคซีน (๒) Bio-Circular-Green (BCG) Economy และความร่วมมือในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ (๓) สถานการณ์ในเมียนมา</p>					
<p>การประชุมร่วม เจ้าหน้าที่อาวุโส อาเซียน สามเสาหลัก</p>	<p>เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลัก ซึ่งมีเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของบรูไนฯ เป็นประธาน โดยได้มีการ หารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญและผลลัพธ์ภายใต้การเป็นประธาน อาเซียนของบรูไนฯ ในปีนี้ การรับมือกับโควิด-๑๙ และการส่งเสริม ความร่วมมือในประเด็นคาบเกี่ยวต่าง ๆ อาทิ ความเชื่อมโยงและการ พัฒนาที่ยั่งยืน โดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำความสำคัญของ การจัดหาวัคซีนโควิด-๑๙ โดยใช้เงินจากกองทุนอาเซียน เพื่อรับมือกับ โควิด-๑๙ และการพิจารณาการยอมรับวัคซีนโควิด-๑๙ ร่วมกัน เพื่อ สนับสนุนการอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศและ การฟื้นฟูของภูมิภาค นอกจากนี้ ในฐานะที่ไทยเป็นผู้ประสานงานของ อาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ</p>	-	-	-	-	กรมอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ได้แจ้งผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของไทย รวมทั้งกิจกรรมของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและแผนงานของไทยเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน BCG ในอาเซียน					
<b>การหารือทางไกลระหว่างสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา กับสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา ทั้ง ๕ ประเทศ</b>	<p>กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ได้จัดการหารือทางไกลระหว่างสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกากับสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา ทั้ง ๕ ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี เม็กซิโก และเปรู ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้แทนกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมด้วย ที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับสินค้าและสาขาธุรกิจของไทย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริบททางสังคมการเมืองของประเทศสำคัญที่มีผลต่อการทำธุรกิจของไทยในลาตินอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่มีประชากรกว่า ๖๕๐ ล้านคน รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการประสานการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนไทยในการนำข้อมูลเชิงลึกดังกล่าวมาขับเคลื่อนนโยบายตลาดใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ และ BCG ในโอกาสนี้ สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกาเสนอจัดตั้งผู้ประสานงาน (Country Representative) ๕ คน แยกเป็นรายประเทศ กับสถานเอกอัครราชทูต ๕ แห่ง และเสนอสินค้าและสาขาธุรกิจที่มุ่งเน้น ได้แก่ อาร์เจนตินา - ชิ้นส่วนยานยนต์และรถ EV บราซิล - อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแห่งอนาคต ชิลี - startup และเทคโนโลยี blockchain เม็กซิโก - การค้าและการลงทุน โดยการจัดตั้งสำนักงานการค้าเปรู - น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ ภาคเอกชนไทยเห็นควรผลักดันการจัดทำ FTA กับประเทศหรือกลุ่มประเทศที่สำคัญในลาตินอเมริกาเพิ่มขึ้น (นอกจากชิลีและเปรูที่ไทยมี FTA อยู่แล้ว) เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน</p>	-	-	-	-	กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ให้กับภาคเอกชนไทยในการประชุมดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตทุกแห่ง ได้ตอบรับแนวทาง 3P ที่เน้นข้อมูลเชิงลึกด้าน Product – สาขาสินค้าที่มี ศักยภาพระหว่างกัน Procedure – การอำนวยความสะดวก ขั้นตอน กฎระเบียบ และมาตรการจูงใจทางการค้าและการลงทุนสำหรับนักลงทุน ต่างชาติ และ Partner – คู่ค้าที่มีศักยภาพในภูมิภาค โดยสถาน เอกอัครราชทูตได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของไทยที่เป็นที่ต้องการในตลาดใน ลาตินอเมริกา อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารแปรรูป การ ท่องเที่ยว และการโรงแรม โดยมีแผนจัด online business matching และ/หรือ economic roadshow ของสถานเอกอัครราชทูตในช่วงครึ่งปี หลังของปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕</p>					
<p>โครงการเผยแพร่ การดำเนินงาน ด้านการต่างประเทศ ของไทยผ่านสื่อ ต่าง ๆ</p>	<p>เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและภารกิจด้านการต่างประเทศให้ เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง และต่อเนื่อง สามารถสร้าง ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) กรมประชาสัมพันธ์ ผ่านการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (phone-in) ในรายการ “บันทึกสถานการณ์” ทางคลื่น FM 92.5 (ภาษาไทย) ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. และ รายการ “MFA Update” ทางคลื่น FM 88 (ภาษาอังกฤษ) ทุกวัน ศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๕ – ๐๘.๒๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยสามารถรับฟังผ่านทาง FB Live ที่ <a href="https://www.facebook.com/radiothailand">https://www.facebook.com/radiothailand</a> และ <a href="https://www.facebook.com/radiothailandworld_service">https://www.facebook.com/radiothailandworld_service</a> และ MFA Facebook และ YouTube MFA Thailand Channel</p>	-	-	<p>พยายามขยาย เครือข่ายกับ สื่อมวลชนแขนง ต่าง ๆ อย่าง ต่อเนื่องและ กว้างขวาง เพื่อให้เผยแพร่ ความรู้ด้านการ ต่างประเทศ สู่สาธารณชน ในกลุ่ม เป้าหมาย ได้มากขึ้น</p>	<p>๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>กรมสารนิเทศ</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ตามลำดับ นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังเสริมสร้างพันธมิตรและเครือข่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการต่างประเทศกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ สถานีวิทยูเสียงจากทหารเรือ สถานีวิทยูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานีวิทยูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทั้ง ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศไทย รวมถึงพื้นที่บางส่วนของ สปป. ลาว กัมพูชา และเมียนมา					
รายการ "Spokesman Live คุยรอบโลก กับโฆษก กต."	รายการดังกล่าวเป็นรายการสัมภาษณ์สดของวิทยุสุราษฎร์ธานีที่เน้นการนำเสนอองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศจากมุมมองและประสบการณ์ของแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ ออกอากาศทาง Facebook Live ของกระทรวงการต่างประเทศ ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ได้เชิญนายวิษุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ มาร่วมพูดคุย เรื่อง "โอกาสและความท้าทายของไทยกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหรัฐฯ ในยุคประธานาธิบดีไบเดน" และ ดร. วิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย มาร่วมพูดคุยเรื่อง "CPTPP: โอกาสและความท้าทายของไทย" นอกจากนี้ ยังนำเสนอเรื่อง "ประสบการณ์การทำงานกรมสารนิเทศ" ผ่านการสัมภาษณ์ข้าราชการรุ่นใหม่ของกรมสารนิเทศด้วย เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการต่างประเทศในแง่มุมต่าง ๆ สู่ประชาชนทุกระดับ	-	-	-	-	กรมสารนิเทศ
การพัฒนาระบบ ตรวจลงตรา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)	๑) โครงการศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย (Visa Data Center) เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ กระทรวงฯ เปิดให้บริการระบบ e-Visa อย่างเป็นทางการ ณ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล	ร้อยละ ๖๐	-		๒๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท (จาก งบประมาณ	กรมการกงสุล

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์</p> <p><b>๒) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย (Visa Data Center) เพื่อรองรับระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)</b></p> <p>๒.๑) การเชื่อมโยง Visa Data Center (VDC) ของกระทรวงฯ กับระบบ Biometric ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๒.๒) กระทรวงฯ อยู่ระหว่างการออกแบบและพัฒนาระบบ e-Visa โดยไม่ใช้แผนปะตรวจลงตรา ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จพร้อมใช้งานภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตาม TOR ของโครงการ</p>			<p>เห็นควรให้เชื่อมโยงข้อมูลการตรวจลงตราเข้ากับระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System: APPS) ของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในลำดับต่อไป</p>	<p>รวมทั้งสิ้น ๓๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ (รอเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	๒.๓) สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต่าง ๆ อยู่ระหว่างการ จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานในต่างประเทศ เพื่อรองรับ การใช้งานระบบ e-Visa				ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ (รอเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)	

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>จัดทำบทความ เพื่อเทิดพระเกียรติและ เผยแพร่บทบาทของ สถาบันหลัก ของชาติในด้าน การพัฒนาประเทศ</p>	<p>(๑) บทความภาษาอังกฤษเรื่อง A Philosophy that Empowers from Within โดยนายดุสิต เมนะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่ออนไลน์ ใน The Korea Herald (เกาหลีใต้) เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และใน South China Morning Post (ฮ่องกง) เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ</p> <p>(๒) บทความภาษาอังกฤษเรื่อง The Gift that Keeps on Giving: Food Security and Sustainable Livelihoods โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ Japan Times (ทั้งฉบับตีพิมพ์และออนไลน์) เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ</p>	๑๐๐	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	กรมสารนิเทศ
<p>โครงการเผยแพร่พระ เกียรติคุณสถาบันหลัก ของชาติในต่างประเทศ</p>	<p>สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ดำเนินการดังนี้</p> <p>(๑) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ โดยมอบให้กับวัดไทย ซึ่งเป็นที่จัดกิจกรรมของชุมชนไทย ในเขตกงสุล จำนวน ๑๘ แห่ง</p> <p>(๒) จัดกิจกรรมประกวดบทความเชิดชูสถาบันหลักของชาติ เป็นภาษาไทยและภาษาเยอรมัน โดยจะนำต้นไม้ที่ประดับด้วย QR Code ของบทความที่ชนะการประกวดไปประดับในการจัดกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป</p>	๑๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐ บาท	กรมสารนิเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ของสำนักงาน ในต่างประเทศ	<p><u>สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี</u> เมื่อวันที่ ๖ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัด กิจกรรมมอบอาหารและกล่องยังชีพให้มูลนิธิต่าง ๆ ตามลำดับ ได้แก่</p> <p>๑) มูลนิธิ Bin E Fatima Foundation ๒) มูลนิธิ Edhi Home for Girls ๓) มูลนิธิ Edhi Home for Men ๔) มูลนิธิ Dar-ul-Sukun</p>	-	-	-	-	สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี
	<p><u>สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต</u> เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูต นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาด และทาสีพื้นที่ด้านหน้าฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีชาวไทยในคูเวตเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๔๐ คน</p>	-	-	-	-	สถานเอกอัคร ราชทูต ณ คูเวต
	<p><u>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน</u> เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดโครงการทำความดีด้วยหัวใจ : มีแล้วแบ่งปัน เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการมอบปัจจัยและเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นให้กับศูนย์สงเคราะห์สัตว์เลี้ยง ณ กรุงเบอร์ลิน</p>	-	-	-	-	สถานเอกอัคร ราชทูต ณ กรุง เบอร์ลิน
	<p><u>สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน</u> เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัด กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p>	-	-	-	-	สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงของขวัญ อาทิ น้ำยาทำความสะอาด ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับศูนย์ ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนแห่งมณฑลसानซี</p>					
	<p><u>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทพมหานคร</u> เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการมอบสิ่งของจำเป็นให้กับมูลนิธิในการดูแลเด็ก ผู้ด้อยโอกาส</p>	-	-	-	-	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทพมหานคร
	<p><u>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์</u> เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการมอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล จำนวน ๕๐๐ ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน ๕,๐๐๐ ชิ้น ให้กับ Nepal Armed Police Force Hospital และ Tilganga Institute of Ophthalmology</p>	-	-	-	-	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
	<p><u>สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมুমไบ</u> เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กเร่ร่อนในเมืองมুমไบ จำนวน ประมาณ ๕๐ คน</p>	-	-	-	-	สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมুমไบ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p><u>สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส</u> ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกับสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพเวนเต และวัดไทยลอสแอนเจลิส (วันที่ ๒๓ และ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔) และร่วมกับสภาไทยทาวน์ องค์กร ชุมชนไทย และเทศบาลนคร ลอสแอนเจลิส ทำความสะอาดทางเท้าบริเวณไทยทาวน์ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔</p>	-	-	-	-	สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
	<p><u>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน</u> เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการมอบชุดอาหารกลางวันและน้ำดื่ม จำนวน ๕๐ ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาล Medstar Georgetown University Hospital</p>	-	-	-	-	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
	<p><u>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก</u> เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดโครงการจิตอาสา “จิตอาสาพัฒนา” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดธรรมกิตติวงศ์</p>	-	-	-	-	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p><u>สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก</u> เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการมอบสิ่งของบริจาค ได้แก่ หน้ากากอนามัย จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย และอุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดต่าง ๆ ให้กับสมาคมเพื่อการกุศล Bahnhofsmision Stuttgart เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ ตลอดจนผู้พิการ และทุพพลภาพหลากหลายสัญชาติที่ไร้ที่พึ่งพิงในเมือง Stuttgart</p>	-	-	-	-	สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก
	<p><u>สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา</u> เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และสิ่งของจำเป็นให้กับวัดไทยและสมาคมนักเรียนไทย เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนไทยเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป</p>	-	-	-	-	สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
	<p><u>สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต</u> เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมอบอาหารกล่องให้กับชาวไทยและชาวเยอรมันที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเมือง Eschweiler และมอบอาหาร น้ำดื่มและสิ่งของ</p>	-	-	-	-	สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>จำเป็นให้กับศูนย์อาสาสมัครให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเมือง Bad-Neuenahr-Ahrweiler</p>					
	<p><u>สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก</u> เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยการปลูกต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดพุทธธรรม และเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้มอบหนังสือเรียนให้กับโรงเรียนพุทธศาสนาวินอาทิตยของวัดธัมมาราม เพื่อสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาศาสนา และวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทย-อเมริกัน</p>	-	-	-	-	สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
	<p><u>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม</u> เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการมอบอาหารกล่อง วิตามิน เจลแอลกอฮอล์ และของใช้ส่วนตัวให้กับองค์กร Stockholm Stadmission เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ไร้บ้านหรือผู้ยากไร้ในสวีเดน</p>	-	-	-	-	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม
	<p><u>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด</u> เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยการมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับมารดาและเด็ก พร้อมบริจาคปัจจัยสมทบจำนวน ๑,๐๐๐ ยูโร ให้กับ Madrina Foundation เพื่อมอบให้ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มสตรีและเด็ก</p>	-	-	-	-	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ของหน่วยงาน ในส่วนกลาง	<p><u>สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวง</u> เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้จัดกิจกรรมบัวแก้ว ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ โดยมอบอาหารกล่องและน้ำดื่ม จำนวน ๖๐๐ ชุด ซึ่งจัดทำโดยผู้ประกอบการรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-๑๙ มอบแก่ชุมชน โค้งรถไฟยมราช (เขตราชเทวี) ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยทั้งชาวพุทธ และมุสลิม จำนวน ๒๕๐ ครัวเรือน</p> <p><u>กรมสารนิเทศ</u> เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรมสารนิเทศได้จัด กิจกรรมบัวแก้วปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ โดยการมอบ อาหารกล่อง พร้อมด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือยาง และสิ่งของ จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้แก่ชุมชนซอยสวนเงิน (เขตราชเทวี)</p> <p><u>กรมอาเซียน</u> เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรมอาเซียนได้จัดกิจกรรม บัวแก้วปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ โดยการมอบอาหารกล่อง นม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องเขียน ให้แก่ชุมชนอาเซียน (เขตพญาไท)</p>	-	-	-	-	สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงาน ปลัดกระทรวง
การผลักดันการ ขึ้นทะเบียนกลุ่มป่า แก่งกระจาน (Kang Krachan Forest Complex: KKFC) เป็น	กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศสนับสนุน การดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในการขอรับการสนับสนุนการขึ้นทะเบียน กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกจากประเทศสมาชิก	-	-	การผลักดันการขึ้น ทะเบียนกลุ่มป่า แก่งกระจานเป็น มรดกโลก ช่วย	-	กรมองค์การ ระหว่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<b>มรดกโลก เป็นผลสำเร็จ</b>	<p>คณะกรรมการมรดกโลกอย่างต่อเนื่องและแข็งขัน รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารทำที่และคำกล่าวของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก โดยการมีทิศทางและยุทธศาสตร์ชัดเจนและการบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้คณะกรรมการมรดกโลกมีมติสนับสนุนการขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ เมืองฟูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน</p>			<p>เสริมสร้างสถานะและเกียรติภูมิของไทยในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ ของไทยในฐานะสมาชิกที่แข็งขันของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกฯ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความจริงจังและจริงใจของไทยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาสังคมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับ</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				หน่วยราชการและ หน่วยงานไทยที่ เกี่ยวข้อง ตาม เจตนารมณ์ของ อนุสัญญาคุ้มครอง มรดกโลกฯ		
การรณรงค์หาเสียงให้กับการสมัครรับเลือกตั้งของไทยในองค์การระหว่างประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรและสถานเอกอัครราชทูตไทย ในต่างประเทศ ได้ประสานงานและติดตามกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์การรณรงค์หาเสียงให้กับการสมัคร/ผู้สมัครของไทยในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อวาง/ปรับยุทธศาสตร์การหาเสียง และแลกเปลี่ยน สนับสนุน (พิจารณาความเหมาะสมในการเสนอและตอบรับ การแลกเปลี่ยนสนับสนุนกับต่างประเทศ) โดยเฉพาะตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑) เลขาธิการองค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชีย และแอฟริกา (Asian-African Legal Consultative Organization: AALCO) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๐ - ๒๐๒๔ ๒) สมาชิกคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Commission: ILC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๓ - ๒๐๒๗ ๓) สมาชิกสภาบริหาร (Council of Administration: CA) และสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ (Postal Operations Council: POC) ของสหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal Union: UPU) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๑ - ๒๐๒๔	-	ความท้าทาย จากการแพร่ ระบาดของ โรคโควิด-๑๙ ส่งผลกระทบ และสร้าง ข้อจำกัดในการ รณรงค์หาเสียง ของไทย ในภาพรวม อาทิ การเลื่อน กำหนดการ เลือกตั้ง การงดจัด กิจกรรมแบบ in-person และการไม่ สามารถเดินทาง ไปรณรงค์	การลงสมัคร รับ เลือกตั้ง ในองค์การระหว่าง ประเทศ เป็นการเสริมสร้าง สถานะ และเกียรติภูมิของ ประเทศ และเชิดชู สถานะ และ บทบาท ที่แข็งขันและ สร้างสรรค์ของไทย ในเวทีโลก รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ไทย มีส่วนร่วม ในการผลักดัน นโยบาย กำหนด ระเบียบ กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ต่าง ๆ	-	กรมองค์การ ระหว่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๔) สมาชิกคณะกรรมการสิทธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (United Nations Commission on International Trade Law : UNCITRAL) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๒ - ๒๐๒๘</p> <p>๕) สมาชิกคณะกรรมการประจำอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Committee Against Torture: CAT) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๒-๒๐๒๕</p> <p>๖) สมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage: ICS-ICH) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๒-๒๐๒๖</p> <p>๗) สมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕ - ๒๐๒๗</p>		หาเสียงเลือกตั้ง ฯลฯ	ของโลก เพื่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อไทย ตลอดจน แสดงวิสัยทัศน์ ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ		
การประชุมกลางวาระระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดผ่านระบบออนไลน์ (Online Mid-term Ministerial Conference of the Non-Aligned Movement (NAM))	กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศเตรียมทำที่ไทยสำหรับการประชุมกลางวาระระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ในฐานะประธานปัจจุบันของกลุ่ม NAM (วาระระหว่างปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕) เป็นเจ้าภาพ โดยมีหัวข้อหลัก คือ “Non-Aligned Movement at the Center of Multilateral Efforts in Responding to Global Challenges” รวมทั้งเตรียมถ้อยแถลงสำหรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อกล่าวผ่านวิดีโอทัศน์ โดยชูปทบาท	-	-	การเข้าร่วม การประชุมฯ ทำให้ไทยสามารถประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิกของกลุ่ม NAM เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	-	กรมองค์การระหว่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ของไทยและนโยบายของไทยในการใช้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model: BCG) ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)</p>			<p>โรคโควิด-๑๙ รวมทั้งเป็นโอกาสให้ไทยสามารถนำเสนอและสอดแทรกแนวคิด SEP for SDGs Partnership ควบคู่ไปกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในฐานะแนวทางการพัฒนาที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเพื่อการฟื้นฟูโลกให้กลับมาดีกว่าเดิมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>		
<p>การประชุมเวทีหารือ ทางการเมืองระดับสูงว่า ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน</p>	<p>กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ จัดทำรายงานการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review: VNR) ของไทยประจำปี</p>	-	-	<p>ความท้าทายจากวิกฤตโควิด-๑๙ สร้างข้อจำกัดในการจัดรับฟัง</p>	-	<p>กรมองค์การ ระหว่างประเทศ</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
(High-Level Political Forum : HLPF)	<p>๒๕๖๔ และนำเสนอรายงานในการประชุมเวทีหารือ ทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนไทย นำเสนอ โดยได้ย้ำความจำเป็นที่ทั่วโลกต้องเร่งระดม ความคิดเพื่อหาทางรับมือกับความเหลื่อมล้ำ ซึ่งทวี ความรุนแรงมากขึ้นสืบเนื่องจากวิกฤตโควิด-๑๙ และการ เปลี่ยนผ่านไปสู่โลกดิจิทัล พร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์ของไทย ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ “ความสมดุลของทุกสิ่ง” การกระจายรายได้ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม และความปลอดภัยสำหรับทุกคน ตลอดจนการน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติผ่านนโยบาย โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่จะนำไปสู่การ เติบโตอย่างสมดุลและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยผ่านวิดีโอทัศน์ แสดงวิสัยทัศน์ของไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ (๑) การมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างความสมดุลในทุกมิติ (๒) การใช้ประโยชน์จาก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และลดความ เหลื่อมทางดิจิทัล และ (๓) การส่งเสริมการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน</p>			<p>ข้อคิดเห็นของ ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อ เนื้อหารายงาน VNR เพื่อสะท้อน การมีส่วนร่วม อย่างเปิดกว้าง และครอบคลุม ทุกภาคส่วน รวมถึงการจัด กิจกรรมคู่ขนาน แบบ in-person สำนักงานใหญ่ สหประชาชาติ และปรับมาเป็น การประชุม ออนไลน์ ซึ่งเป็นโอกาส ที่ ไทยจะได้นำเสนอ ตัวอย่างและผล การขับเคลื่อน SDGs อย่างเป็น รูปธรรม</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>การตอบคำถามของไทย หลังการนำเสนอ VNR ต่อที่ประชุมเวทีหรือ ทางการเมืองระดับสูงว่า ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum : HLPF)</p>	<p>เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนไทยตอบข้อซักถามในช่วงท้ายของการนำเสนอ VNR ของไทย โดยได้รับคำถามจากญี่ปุ่น ภูมิภาคและภาคประชาสังคม (Major Groups) โดยอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศย้ำถึงความสำคัญและความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาที่ยั่งยืนกับโควิด-๑๙ การผลักดัน SDGs กับการส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย การดำเนินการของไทยในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อนำไปสู่การบรรลุ SDGs ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่ประเทศอื่น ผ่านแนวทาง SEP for SDGs และความสำคัญในการขับเคลื่อน SDGs โดยทุกภาคส่วนในสังคมอย่างบูรณาการ โดยเฉพาะในการจัดทำรายงาน VNR ประจำปี ๒๕๖๔ ของไทย</p>	-	-	-	-	กรมองค์การระหว่างประเทศ
<p>การประชุม Economic and Social Council (ECOSOC) High Level Segment</p>	<p>เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมีถ้อยแถลงผ่านวิดีโอทัศน์ในนามประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ Strengthening ECOSOC at its 75th Anniversary for Sustainable and Resilient Recovery from COVID-19 and Advancing the 2030 Agenda โดยย้ำความสำคัญของ ECOSOC ในฐานะกลไกหลักของสหประชาชาติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงบทบาทของ ECOSOC ในการตอบสนองต่อวิกฤตโควิด-๑๙ อย่างมี</p>	-	-	-	-	กรมองค์การระหว่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ประสิทธิภาพและบูรณาการ และความสำคัญของการระดม ทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจากภาคส่วนต่าง ๆ					
การผลักดันให้แนว ปฏิบัติที่ดีของไทยได้รับ การยอมรับในเวที ระหว่างประเทศ	๑) การให้ข้อคิดเห็นและเจรจาเพื่อผลักดันความก้าวหน้า ในการดำเนินการด้านเอ็ดส์ของไทยในข้อมติของ ECOSOC Resolution on the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS ซึ่งได้รับการรับรอง โดยฉันทามติในการประชุม UNAIDS Programme Coordinating Board (PCB) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔		บางประเทศมี ประเด็นอ่อนไหว เกี่ยวกับเอชไอวี และเอ็ดส์ทำให้ การเจรจา ถ้อยคำมีความ ยากลำบาก	ไทยมีความก้าวหน้า ภายในประเทศ และ มีความยืดหยุ่นใน ประเด็นเอชไอวี จึงสามารถ ประนีประนอมกับ หลาย ๆ ประเทศได้ ดี	-	กรมองค์การ ระหว่างประเทศ
	๒) การเข้าร่วมการประชุม Working Group on Strengthening WHO Preparedness and Response to Health Emergencies ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและผลักดันแนว ทางการจัดทำตราสารระหว่างประเทศเพื่อรับมือ กับโรคระบาดในทางที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของไทย		ความชัดเจนของ ท่าทีร่วมของไทย ที่ประสงค์จะ ผลักดันเพื่อ กำหนดกรอบ ของตราสาร ระหว่างประเทศ ๆ ที่มีผลผูกพัน ทางกฎหมาย	หน่วยงานไทย โดย กระทรวง สาธารณสุข เป็น เจ้าภาพ อาจจัดการ ประชุมหารือ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อ กำหนดท่าทีและ ประเด็นสำคัญของ ไทย		
การประชุมทางไกล Bilateral Consultations ระหว่าง กระทรวงการ ต่างประเทศ	๑) เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงการต่างประเทศ และนาย Francisco Echeverri Lara รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โคลอมเบียได้เป็นประธานร่วมในการประชุม Bilateral	-	-	-	-	กรมอเมริกาและ แปซิฟิกใต้

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
ไทย- โคลอมเบีย ครั้งที่ ๓	<p>Consultations ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทย - โคลอมเบีย ครั้งที่ ๓ ผ่านระบบการประชุมทางไกล</p> <p>๒) ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำเจตนารมณ์ทางการเมืองที่จะรักษาพลวัตของความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างความร่วมมือในทุกมิติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันให้ต่อเนื่องและขยายตัวยิ่งขึ้น รวมทั้งการกำหนดทิศทางการร่วมมือให้ตอบรับกับสภาพความปกติใหม่หลังโควิด-๑๙ (new normal) ซึ่งมีส่วนสนองตอบวาระแห่งชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม BCG Model ของไทยด้วย ๓) ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้</p> <p>(๑) เพิ่มพูนความร่วมมือด้านการค้า โดยขยายประเภทสินค้าให้หลากหลายและตอบรับกับ new normal และขยายเครือข่ายด้านนวัตกรรมและ startup ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเอกชนสองฝ่ายด้วย (๒) ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อวิจัยและพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-๑๙ (๓) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด และ (๔) กระชับความร่วมมือด้านกีฬาฟุตบอลมวยไทยและเซปักตระกร้อและความร่วมมือทางวิชาการ</p> <p>สาขาการปลูกพืชทดแทน ยาเสพติดและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์พหุภาคีในกรอบความร่วมมือระหว่างกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance) กับอาเซียนและไทย ทั้งนี้ โคลอมเบียมีความสัมพันธ์อันดีและมีศักยภาพที่จะร่วมมือทางสังคมและเศรษฐกิจกับไทย โดยมีประชากรกว่า ๕๐ ล้านคน การขยายตัวของกลุ่มคนชั้นกลาง และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบัน</p>					

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	โคลอมเบียเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ ๖ ของไทยจาก ๓๓ ประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน					
การประชุมรัฐมนตรี ต่างประเทศอาเซียน- รัสเซีย สมัยพิเศษ	เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี ความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-รัสเซีย ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับทิศทางความร่วมมืออาเซียน-รัสเซีย ในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตลอดจนความร่วมมือในสาขาอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอแนวทางการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจ BCG นอกจากนี้ การประชุมฯ ยังเป็นการตอกย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาค	๑๐๐	-	-	-	กรมอาเซียน
การประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโส อาเซียน - สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๗	เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๗ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป ที่ยกระดับเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) และเพื่อหารือแนวทางการดำเนินความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกมิติ ในการนี้ ปลัดกระทรวงฯ ได้ผลักดันการส่งเสริมความร่วมมือเรื่องโควิด-๑๙ โดยเฉพาะการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง และการแบ่งปันแนวปฏิบัติในเรื่องการยอมรับวัคซีนระหว่างกัน ในภูมิภาค ตลอดจนสนับสนุนการสร้างอนาคตที่เข้มแข็ง	-	-	-	-	กรมอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>และยั่งยืนในยุคหลังโควิด-๑๙ โดยผลักดันความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ European Green Deal ของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ในฐานะที่ไทยเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ปลัดกระทรวงฯ ได้แจ้งความพร้อมของไทยที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN - EU Dialogue on Sustainable Development ครั้งที่ ๓</p>					

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดหาวัคซีนโควิด-๑๙ สำหรับประชาชนไทย	<p>๑) การจัดหาวัคซีนจากสหราชอาณาจักร ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบนโยบายให้ประสานมิตรประเทศเพื่อขอแลกเปลี่ยนวัคซีน (vaccine swap) ในส่วนที่เกินจำเป็นเพื่อไทยใช้ในสถานการณ์โควิด-๑๙ ที่ทวีความรุนแรงในประเทศไทย โดยไทยพร้อมส่งคืนภายหลังเมื่อสามารถผลิตได้เพียงพอใน ช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมนยุโรป ได้ผลักดันความร่วมมือการแลกเปลี่ยนวัคซีนกับฝ่ายสหราชอาณาจักร จนนำมาสู่การบรรลุความตกลงในการที่สหราชอาณาจักรมอบวัคซีน AstraZeneca แบบให้เปล่าและไม่มีเงื่อนไขแก่ไทย จำนวน ๔๑๕,๐๔๐ โดส โดยมีพิธีรับมอบที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวัคซีนเดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒) การเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงและเจรจาเพื่อจัดหาวัคซีน เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดแผนงานและแนวทางการเจรจาสำหรับการเข้าร่วม COVAX Facility ของไทย โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการเจรจา</p>	๑๐๐	-          อุปสงค์ต่อวัคซีนยังคงสูงมาก และสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงรุนแรง ทำให้มีความเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ	-          -	-          -	กรมนยุโรป          กรมองค์การระหว่างประเทศ
การพัฒนาระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)	๑) โครงการศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย (Visa Data Center) กระทรวงการต่างประเทศจัดประชุมประจำสัปดาห์ร่วมกับบริษัทคู่สัญญาของกระทรวงฯ ที่เป็นผู้รับจ้างดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-Visa ให้สามารถ	ร้อยละ ๖๐	-	-	๒๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท (จากงบประมาณ)	กรมการกงสุล

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๑ ๘ ๑๕ ๒๒ และ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย (Visa Data Center) เพื่อรองรับระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) การเชื่อมโยง Visa Data Center (VDC) ของกระทรวงฯ กับระบบ Biometric ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกระทรวงฯ อยู่ระหว่างการออกแบบและพัฒนาระบบ e-Visa โดยไม่ใช้ผ่านปะตรวจลงตรา ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่อยู่ระหว่างการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานในต่างประเทศเพื่อรองรับการใช้งานระบบ e-Visa</p>	-	-	เห็นควรให้เชื่อมโยงข้อมูลการตรวจลงตราเข้ากับระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing	<p>รวมทั้งสิ้น ๓๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ (รอเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)</p> <p>ได้จัดสรรเงิน งบประมาณให้ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ที่มีความ พร้อมในการ ดำเนินโครงการ จำนวน ๒๓ แห่ง เป็นจำนวนเงิน</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				System : APPS) ของบริษัท ทำอากาศยานไทย (จำกัด) มหาชน ในลำดับต่อไป	๓,๕๔๐,๔๐๐ บาท แล้ว คาดว่า สถาน เอกอัครราชทูต และสถานกงสุล ใหญ่จะดำเนินการ จัดซื้อเสร็จสิ้น ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยคิดเป็นร้อยละ ๙๖ ของ งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	
โครงการประกวด ภาพยนตร์สั้น “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก”	เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรมสารนิเทศได้จัดกิจกรรม อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านภาพยนตร์ภายใต้โครงการ ประกวดภาพยนตร์สั้น “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ (๑) การเสวนาหัวข้อ “Cult-จะ-เล่า: ปันหนังไทย ให้โดนใจต่างชาติ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการ ภาพยนตร์ไทยที่เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ คุณชลิตา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) คุณภาณุ อารี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อภาพยนตร์ ต่างประเทศ บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคุณชยเทพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ ๑๙๐ คน การเสวนา	๑๐๐	-	การจัดงานครั้งนี้ ได้รับผลตอบรับที่ ดีจากผู้เข้าร่วม ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นเยาวชน โดย ทุกคนแสดง ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วม ทั้งในช่วงการถาม- ตอบระหว่าง การเสวนาและการ เวิร์คชอป	๑,๐๓๘,๐๐๐ บาท	กรมสารนิเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ รวมถึงโอกาสและความท้าทายของวงการภาพยนตร์ไทยในภาพรวม</p> <p>(๒) การจัดเวิร์คชอปเทคนิคการสร้างภาพยนตร์ โดยคุณชยชนพฯ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างภาพยนตร์ การพัฒนาแนวคิด และการสร้างความโดดเด่นให้แก่ภาพยนตร์ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๒๐ คน</p>			<p>จึงอาจพิจารณาจัดงานในลักษณะเปิดกว้าง เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชน</p>		
<p>การประชุม คณะอนุกรรมการ ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมผู้นำ เขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒</p>	<p>เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทย ได้แก่</p> <p>(๑) หัวข้อหลัก (Theme) ประเด็นสำคัญ (Priorities) ๓ ด้าน และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (key deliverables) ตลอดจนข้อริเริ่ม/โครงการภายใต้แต่ละประเด็นสำคัญที่จะผลักดันในระหว่างการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย</p> <p>(๒) การปรับยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เป็น "ตระหนัก เข้าใจ ใช้ประโยชน์" โดยมุ่งสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในสังคมไทย เขตเศรษฐกิจเอเปคอื่น ๆ และนานาชาติอย่างครอบคลุม และให้ความสำคัญกับการสร้างพันธมิตรกับภาคเอกชน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ ตั้งแต่ช่วงก่อน-ระหว่าง-หลังการเป็นเจ้าภาพ</p>	๑๐๐	-	-	๖๑,๓๗๕ บาท	กรมสารนิเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(๓) การจัดการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทย</p> <p>(๔) ความคืบหน้าในการขอความร่วมมือภาคเอกชนและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ซึ่งรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่หลายแห่งพร้อมให้การสนับสนุน นอกจากนี้ ยังเห็นควรให้มีการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ผู้ประกอบการ MSMEs ภาคประชาสังคม และชุมชน/บุคคลที่มีผลงานโดดเด่นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจ BCG เป็นต้น</p> <p>(๕) การหาหรือการเตรียมการด้านประชาสัมพันธ์ในช่วงต่อจากนี้ ได้แก่ การจัดทำวิทัศน์การรับมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปคของไทย รวมทั้งแผนงาน โครงการและกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยของหน่วยงานต่าง ๆ รวม ๑๘ แห่ง ในคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ฯ</p>					
<b>การจ้างจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕</b>	<p>กระทรวงการต่างประเทศได้จ้างคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ โดยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ส่งแผนงานการจัดการประกวดฯ และเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้จัดการประชุมคัดเลือกผลงานในรอบคัดเลือก จำนวน ๑๐ ชิ้น จาก ๕๙๘ ชิ้น และส่งผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกให้แก่กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ</p>	ร้อยละ ๕๕	-	-	๔๐๐,๐๐๐ บาท	กรมสารนิเทศ
<b>โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัด</b>	<p>กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมมือกับ The Cloud ซึ่งเป็นสื่อสมัยใหม่ที่มีผู้ติดตามเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่</p>	๑๐๐	-	-	-	กรมสารนิเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับสาธารณชน</p>	<p>เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทและการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของ กระทรวงฯ ในหลากหลายมิติ ผ่านการเล่าเรื่องในรูปแบบ การสัมภาษณ์ในรายการ Podcast และการถ่ายทอด บทสัมภาษณ์นักรทูตออกมาเป็นบทความ ใน e-magazine เพื่อให้ประชาชนและคนรุ่นใหม่เห็นว่ การต่างประเทศเป็นเรื่องใกล้ตัว สามารถเข้าถึงการ ต่างประเทศได้ง่ายขึ้นและในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ กิจกรรมสำคัญของโครงการดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย</p> <p>(๑) รายการ Podcast "คุยกับทูต" จำนวน ๔ ตอน และ</p> <p>(๒) บทความสัมภาษณ์นักรทูต จำนวน ๒ เรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑) รายการ "คุยกับทูต"</p> <p>เป็นรายการสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตที่ประจำการ ในประเทศต่าง ๆ เพื่อนำเสนองานการทูตสาธารณะ ที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ รวมทั้งชีวิตนักรทูตในประเทศ นั้น ๆ ออกอากาศทาง Facebook ของกระทรวงฯ ทุกวัน จันทร์ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. โดยในช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้เชิญสัมภาษณ์เอกอัครราชทูต ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวนิริวัติ มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิล เรื่อง “การทูตในประเทศ ที่ใหญ่เท่าทวีป ทีมซานโตส และขนมหม้อแกง”</li> <li>- ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายอรรถยุทธิ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง “การทูตสไตร์จีน</li> </ul>					

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>การพาคณไทยจากอุ้งน้กลับบ้าน และ Live ๒๕๐ ล้านวิวของชั้นนี้ เกวลิน”</p> <p>- ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายวรารุช ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เรื่อง “ชาว UAE ชอบมวยไทย โรงพยาบาลไทย และนั่งดูฝนตกที่เมืองไทย”</p> <p>- ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เรื่อง “สัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย ผ่านนักเรียน ม้า และพลังงานสีเขียว”</p> <p>๒) <u>บทความสัมภาษณ์นักการทูต</u> เป็นบทความสัมภาษณ์นักการทูตที่รับผิดชอบภารกิจที่โดดเด่นและน่าสนใจ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ Readthecloud และเผยแพร่ในช่องทาง Facebook ของกระทรวงฯ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้เผยแพร่บทความ ดังนี้</p> <p>- ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สัมภาษณ์ นายทรงชัย ชัยปฎิยุทธ์ ผู้อำนวยการกองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง “เจาะลึกภารกิจงานด้านเขตแดนไทย เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง ‘แม่น้ำโขง’ พรมแดนไทย-ลาว”</p> <p>- ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สัมภาษณ์ นายณัฐชัย นินนาท ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล เรื่อง “๑๔ ภารกิจดูแลคนไทยในต่างแดนที่คุณอาจนึกไม่ถึงว่านี่คืองานของสถานทูต”</p>					
<p>รายการวิทยุ "บันทึก สถานการณ์" ทางคลื่น FM 92.5 MHz</p>	<p>เป็นกิจกรรมและผลงานที่สำคัญของกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการต่างประเทศของรัฐบาล โดยเน้นการบูรณาการ</p>	<p>๑๐๐</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>กรมสารนิเทศ</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>(ภาษาไทย) และ รายการ “MFA Update” ทางคลื่น FM 88 MHz (ภาษาอังกฤษ)</p>	<p>ข้อมูลข่าวสารกับทุกภาคส่วนและใช้ช่องทางสื่อสารที่มีอยู่ ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อแนวใหม่ ซึ่งกรมสารนิเทศได้รับความ ร่วมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) กรมประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ ภารกิจด้านการต่างประเทศสู่ประชาชนทุกระดับ ผ่านการ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (phone-in) ในรายการวิทยุของ สวท. คือรายการ “บันทึกสถานการณ์” FM ๙๒.๕ (ภาษาไทย) ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. และ “MFA Update” ทางคลื่น FM ๘๘ (ภาษาอังกฤษ) ทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๕ – ๐๘.๒๐ น. และสามารถรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของ สวท. และ MFA Youtube Channel ของกระทรวงฯ นอกจากนี้ กรมสารนิเทศยังได้ ขยายเครือข่ายและเพิ่มพันธมิตรกับหน่วยงานต่าง ๆ  อาทิ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ สถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพอากาศ FM ๑๐๒.๕ สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ FM ๑๐๐ CMU สถานี วิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม MSU Radio FM ๑๐๒.๒๕ MHz ซึ่งช่วยขยายพื้นที่การรับฟังครอบคลุมทั้ง ๗๗ จังหวัด รวมถึงพื้นที่บางส่วนของ สปป. ลาว เมียนมา และกัมพูชา โดยกรมสารนิเทศอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อขยาย เครือข่ายและพันธมิตรกับหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มเติมด้วย โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มีบุคคลต่าง ๆ ให้สัมภาษณ์ในรายการข้างต้น ดังนี้</p>					

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p><u>รายการ "บันทึกสถานการณ์"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวจันทร์ทิพา ภู่อรรถกุล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เรื่อง “ยุวทูตความดี : การทูตเพื่อเยาวชน”</li> <li>- ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เรื่อง “Thailand Branding ในมหกรรม World Expo ที่เมืองดูไบ”</li> <li>- ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายนิรุติโรจน์ เพ็ญระบิล อดีตเอกอัครราชทูต และประธานคณะกรรมการพิจารณา คำขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์จาก ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในไทย เรื่อง “ประเทศไทยกับ ศักยภาพในการเป็นเป้าหมายของคณะถ่ายทำภาพยนตร์ จากต่างประเทศ”</li> <li>- ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายเกริกภูมิ จิตรานุเคราะห์ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์/สำนักเลขาธิการเอเปค เรื่อง “บทบาทของผู้แทน ไทยในสำนักเลขาธิการเอเปค”</li> <li>- ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวกฤติญา จิตตานนท์ นักการทูตชำนาญการ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง “การทูตเพื่อประชาชนท่ามกลางวิกฤตโควิด-๑๙ ในมุมไป”</li> </ul> <p><u>รายการ "MFA Update"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายเกริกภูมิ จิตรานุเคราะห์ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์/สำนักเลขาธิการเอเปค เรื่อง “APEC Secretariat in Singapore”</li> </ul>					

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เรื่อง “90th Year Celebration of Thai- Swiss Diplomatic Relations”</li> <li>- ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เรื่อง “Thailand’s Economic and Investment Opportunities and Covid-19 Situation in Vietnam”</li> <li>- ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เรื่อง “Dubai : the City of Gold”</li> <li>- ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวนิภัสสร คำภา รองกงสุล ใหญ่ ณ นครกว่างโจว เรื่อง “Strengthening Thailand’s Cooperation with Guangdong and Hainan”</li> </ul>					
<p>รายการ "Spokesman Live!!! คุยรอบโลกกับ โฆษก กต."</p>	<p>เป็นรายการสัมภาษณ์สดของวิทยุสาราณรมย์ที่นำเสนอ องค์ความรู้ด้านการต่างประเทศจากมุมมองและ ประสบการณ์ของแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ ออกอากาศทาง Facebook Live ของกระทรวง การต่างประเทศ ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มีแขกรับเชิญจากภาคส่วน ต่าง ๆ มาร่วมพูดคุยในรายการ รวม ๕ ครั้ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายจักรกฤติ กระจายวงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัต เรื่อง “บทบาทของ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ กับภารกิจการดูแลพี่น้องชาวไทย ยุค New Normal”</li> <li>- ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายวิวัฒน์ ศรีวิหค เอกอัครราชทูต และผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เรื่อง “คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ</li> </ul>	๑๐๐	-	-	-	กรมสารนิเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>นครนิวยอร์กกับการทูตพหุภาคี”</p> <p>- ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายอรุช ตันตสิรินทร์ ผู้สร้างสรรค์ Warbie Yama เรื่อง “Animator ไทย สร้างสรรค์ไกลทั่วโลก”</p> <p>- ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “BCG Economy โมเดลใหม่เศรษฐกิจไทย”</p> <p>- ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายอภิรัตน์ สุขคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เรื่อง “กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์กับการกิจการดูแลและบริการคนไทยในยุค New Normal”</p>					
<p>โครงการจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ระดับโลก</p>	<p>ดำเนินการเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับศักยภาพด้านเศรษฐกิจของไทยผ่านสถานีโทรทัศน์ CNN และผ่านทางเว็บไซต์ cnn.com เป็นเวลา ๘ สัปดาห์ โดยเริ่มออกอากาศทั่วโลกตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้</p> <p>(๑) ผลิตวีดิทัศน์สั้นโดยฝ่ายบรรณาธิการของ CNN (editorial) ความยาว ๖๐ วินาที จำนวน ๒ เรื่อง เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ CNN ในช่วง Blueprint ได้แก่ การลด waste ในอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพืชกัญชาของไทย</p> <p>(๒) จัดสรรพื้นที่ (air time) สำหรับเผยแพร่วีดิทัศน์สั้น กึ่ง animation ของกระทรวงการต่างประเทศ ความยาว ๖๐ วินาที ภายใต้หัวข้อ “The Time for Thailand” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของไทยในห้วงปี</p>	<p>๑๐๐</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>กรมสารนิเทศ</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	๒๕๖๓ ที่ทั่วโลกเริ่มประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรค โควิด-๑๙					
การเผยแพร่บทความ/ เนื้อหาเกี่ยวกับมิติต่าง ๆ ของประเทศไทย ที่อยู่ในความสนใจของ สื่อมวลชนต่างชาติและ ประชาคมระหว่าง ประเทศ	โดยเผยแพร่ผ่าน PR Newswire ซึ่งเป็นผู้ให้บริการส่งข้อมูล ไปยังสำนักข่าวออนไลน์ในเครือข่ายทั่วโลก อนึ่ง ได้จัดสรร พื้นที่สำหรับ ๘ บทความในภูมิภาคหลัก ได้แก่ เอเชีย แปซิฟิก ยุโรป และสหรัฐฯ โดยสำหรับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ลงบทความ เรื่อง “The Next Digital Behemoth: Thailand’s 4.0 Revolution” เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านดิจิทัล ของไทย	๑๐๐	-	-	๘๐๐,๐๐๐ บาท	กรมสารนิเทศ
โครงการบริหารจัดการ แพลตฟอร์ม Thailand NOW แบบครบวงจร	สำหรับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้มีการผลิตเนื้อหาเชิงบวก ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย/ความร่วมมือกับหน่วยงาน อื่นในการผลิตข้อมูล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Thailandnow.in.th รวม ๙ ชิ้น ดังนี้ (๑) The New Frontier of Teaching in Thailand (๒) Essential Resources for Startups in Thailand (๓) SEP4SDGs: A New Mindset for Sustainability (๔) How Auspicious Trees Can Revitalize Thai Cities (๕) Icon NOW: Nikki Lohitnavy Busts Tropical Myths (๖) The Future of Thailand’s Ferry Service is Electric (๗) Sustainable Investing Going Mainstream in Thailand (๘) วิเคราะห์จุดเด่น ตลาดทุนของไทยช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (๙) update ข้อมูลเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ใช้ งานง่ายขึ้นอีกด้วย	๑๐๐	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท	กรมสารนิเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>การสร้าง ความเข้าใจที่ ถูกต้องต่อประเทศไทย</p>	<p>กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำประเด็นชี้แจงต่อรายงานข่าวในกรณีที่ว่าไทยจะพิจารณาออกประกาศเกี่ยวกับการกำหนดสัดส่วนการส่งออกวัคซีนโควิด-๑๙ ที่ผลิตในประเทศออกไปภายนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ภายหลังจากบางประเทศได้สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้</p>	<p>-</p>	<p>มีรายงานข่าวว่า ประเทศ/ ภูมิภาค/ดินแดน ที่สั่งซื้อวัคซีน ที่ผลิตในไทย และอาจได้รับ ผลกระทบได้ แสดงความเป็นห่วงอย่างยิ่งและหวังว่าไทยจะไม่มีการดำเนินการดังกล่าว</p>	<p>หากมีการดำเนินการดังกล่าว จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาพลักษณ์ของไทย ที่ให้คำมั่นต่อประชาคมโลก รวมถึงความมั่นใจ ในการส่งเสริมการลงทุนด้าน การแพทย์ของไทย โดยไทยควรจัดหา วัคซีนเพิ่มเติมจาก ผู้ผลิตวัคซีนหลาย ๆ แห่ง ซึ่งที่ผ่าน มา กระทรวงการ ต่างประเทศได้ สนับสนุนการจัดหา วัคซีน ของไทย ทั้ง ในรูปแบบการ ขอรับการบริจาค การจัดทำ vaccines swap arrangement การ เจริญจากกับผู้ผลิต</p>	<p>-</p>	<p>กรมองค์การระหว่างประเทศ</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				วัคซีนใน ต่างประเทศ ตลอดจนการขอ แลกเปลี่ยน เทคโนโลยี การผลิตวัคซีน		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>โครงการจัดทำบทความเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่บทบาทของสถาบันหลักของชาติในด้านการพัฒนาประเทศ</p>	<p>(๑) บทความภาษาอังกฤษเรื่อง Perhaps What the World Needs is a Little “Kamlangjai” (Inspiration of the Heart) ในนาม ดร. พิเศษ สะอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เผยแพร่ผ่านช่องทางของกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ และเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ The Nation (ปากีสถาน) เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในนิตยสาร The Diplomatic Society (แอฟริกาใต้) เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในหนังสือพิมพ์ Khmer Times หนังสือพิมพ์ The Phnom Penh Post หนังสือพิมพ์ Post Khmer (ภาษาขแมร์) และหนังสือพิมพ์ Koh Santepheap (ภาษาขแมร์) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔</p> <p>(๒) บทความภาษาอังกฤษเรื่อง From Poppy to Coffee: How Thailand Became a Model for Alternative Development ในนามรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (นายชุตินทร คงศักดิ์) เผยแพร่ผ่านช่องทางของกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ และเผยแพร่ออนไลน์ผ่านสำนักข่าว Yunnan Gateway (จีน) เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔</p> <p>(๓) บทความภาษาอังกฤษเรื่อง A Modern Monarch in Action: Mobilising Relief in a Pandemic ในนามรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (นายธนา เวสโกสิทธิ์) เผยแพร่บนเว็บไซต์ Thailand NOW เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔</p>	๑๐๐	-	-	-	กรมสารนิเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดกิจกรรม จิตอาสา พระราชทาน ของสำนักงาน ในต่างประเทศ	<p><u>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ</u> เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัด กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยปลูก ต้น Pistacia จำนวน ๓๕ ต้น ณ สวนป่า Tzora Forest</p>	-	-	-	-	สถานเอกอัคร ราชทูต ณ กรุง เทลอาวีฟ
	<p><u>สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดคาโก</u> เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัด กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยการถวายเวชภัณฑ์ ยา และข้าวสารแก่วัดไทยจำนวน ๕ แห่งในนครซิดคาโก ประกอบด้วย วัดอัมมาราม วัดพุทธธรรม วัดป่าซิดคาโก วัดพระธรรมกาย ซิดคาโก วัดพระศรีรัตนมหา ธาตุ นครซิดคาโก และคริสตจักรไทย</p>	-	-	-	-	สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดคาโก
	<p><u>สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต</u> เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง โดยการมอบเงินจำนวน ๑,๕๐๐ ยูโร แก่องค์กรสิทธิสตรีคือสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความ ช่วยเหลือสตรีต่างชาติจากทุกประเทศที่ประสบปัญหา และยากไร้</p>	-	-	-	-	สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์ เฟิร์ต
	<p><u>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา</u></p>	-	-	-	-	สถานเอกอัคร ราชทูต ณ กรุง แคนเบอร์รา

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับองค์กร St. Vincent de Paul Society Canberra/Goulburn เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ต่อไป</p>					
	<p><u>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน</u>            เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการมอบชุดอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐ ชุด ให้บุคลากรของโรงพยาบาล และสมุดจดปกผ้า จำนวน ๒๐๐ เล่ม ให้เด็กที่โรงพยาบาล Children’s National Hospital</p>	-	-	-	-	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
	<p><u>สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก</u>            เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการบริจาคของเล่นเด็ก และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และสิ่งของจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน</p>	-	-	-	-	สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ให้กับองค์กร The Equal House for Mother and Child Munich ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือมารดาและเด็ก ไร้ที่พึ่ง					
	<u>สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุนไบ</u> เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้ว แบ่งปัน” โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้จำเป็น ให้แก่ผู้สูงอายุไร้บ้านและด้อยโอกาสในเมืองมุนไบ จำนวน ๕๐ คน ผ่านองค์กรการกุศล King George V Memorial และมอบอาหารแห้งและของใช้สำหรับการดำรงชีพของ ผู้สูงอายุให้แก่มูลนิธิ Al Foundation เมืองปูเณ่	-	-	-	-	สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุนไบ
	<u>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน</u> เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดโครงการสาธารณประโยชน์ “ทำความดีด้วยหัวใจ : มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนิพันปีหลวง โดยการนำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สำหรับพระสงฆ์ไปถวายสังฆทานที่วัด จำนวน ๔ วัด ได้แก่ วัดป่าโพธิธรรม วัดสังฆทานเยอรมัน วัดพระธรรมกาย และสำนักสงฆ์ชีวธรรมกุศลสภา	-	-	-	-	สถานเอกอัคร ราชทูต ณ กรุง เบอร์ลิน
	<u>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี/สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา/สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุนไบ</u> เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้งสองแห่ง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคณะสงฆ์ในพุทธศกษา	-	-	-	-	สถานเอกอัคร ราชทูต ณ กรุง นิวเดลี/สถาน กงสุลใหญ่ ณ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>โดยการถวายสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในอินเดียแก่คณะสงฆ์ไทยที่จำวัดในวัดไทยที่พุทธคยา จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ วัดไทยพุทธคยา วัดไทยมคธพัทธวิปัสสนา วัดป่าพุทธคยา วัดไทยพุทธภูมิ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลกุริปาโล และสำนักสงฆ์คุรุภูมิ</p>					เมืองกัลกัตตา/ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ
	<p><u>สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต</u> เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p>	-	-	-	-	สถานเอกอัคร ราชทูต ณ คูเวต
	<p><u>สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู</u> เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย ตลอดจนภาคเอกชนไทย นักศึกษาไทย และชุมชนในมณฑลเสฉวน ได้ดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนประถมอู่ฮั่นจงชิง อำเภอเฉียนเหวย เมืองเฉ่าชาน มณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เคยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ๒๕๖๓ โดยนำสิ่งของจำเป็น เช่น ชุดเครื่องเขียน รองเท้า ข้าวสาร นมกล่อง มอบให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน ๒๐๐ คน</p>	-	-	-	-	สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศของรองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สวิตเซอร์แลนด์</p>	<p>ระหว่างวันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ รองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโอกาสให้ฝ่าย สวิตเซอร์แลนด์ รับทราบโอกาสการลงทุนในไทย โดยเฉพาะในกรอบเศรษฐกิจ BCG และในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้ทั้งสองฝ่ายเป็นพันธมิตรกันในเวทีโลก ในโอกาสนี้ สวิตเซอร์แลนด์ได้มอบเครื่องช่วยหายใจและชุดตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ แบบเร็ว เพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในไทย</p>	๑๐๐	-	-	-	กรมยุโรป
<p>การเข้าร่วมกิจกรรม Third Disaster Resilience Week 2021</p>	<p>กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP) โดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมมีบทบาทในกิจกรรมการจัดเสวนาและเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ำความสำคัญและผลักดันให้ประเด็นในข้อมติ ESCAP ที่ ๗๗/๑ ที่ไทยเป็นผู้เสนอ โดยเฉพาะหลักการกรุงเทพฯ ให้ได้รับการต่อยอดในระดับภูมิภาคและภายใต้กรอบสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ โดยที่ประชุม 7th Session of the UNESCAP Committee on Disaster Risk Reduction มีมติรับทราบข้อเสนอแนะให้มีการหารือเพื่อจัดทำแนวทางหรือเครื่องมือเชิงนโยบายในระดับ</p>	-	<p>มาตรการในช่วงโควิด-๑๙ โดยเฉพาะการจัดประชุมทางไกล เป็นความท้าทายสำคัญในการเจรจาผลักดันข้อเสนอ และแสวงหาการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกที่มีท่าที</p>	<p>การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยังตอกย้ำถึงความเชื่อมโยงระหว่างมิติด้านสุขภาพกับภัยพิบัติและย้ำความจำเป็นในการผลักดัน/ต่อยอดหลักการกรุงเทพฯ</p>	-	กรมองค์การระหว่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ภูมิภาคเรื่องการดำเนินการด้านสุขภาพของกรอบเซนได เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ โดยรับทราบหลักการกรุงเทพฯ</p>		<p>สอดคล้อง กับไทย</p>	<p>ว่าด้วยการ ดำเนินการ ด้านสุขภาพ ของกรอบ เซนไดฯ ให้นำไปสู่การ ปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม ทั้งในระดับ ภูมิภาค และระหว่าง ประเทศ นอกจากนี้ การมีส่วนร่วม ในกิจกรรม Third Disaster Resilience Week 2021 เป็นโอกาส ให้ไทยแสดง บทบาทที่ แข็งขันและ สร้างสรรค์ใน การผลักดัน/ ต่อยอด หลักการ</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				<p>กรุงเทพฯ ที่ไทยมีส่วน ริเริ่มให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาค และระหว่าง ประเทศ โดยที่การ ผลักดัน ประเด็นที่ไทย ให้ความสำคัญ และสามารถ มีบทบาท สร้างสรรค์ ในเวทีระหว่าง ประเทศ ต้องบูรณาการ ความพร้อม และร่วมมือ ระหว่าง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ของไทย มีวิสัยทัศน์ร่วม และร่วม กำหนดทำที่</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				เพื่อให้มี ทิศทางการ ผลักดัน สอดคล้อง ไปในทิศทาง เดียวกัน รวมถึงร่วม แสวงหา การสนับสนุน จากประเทศ สมาชิกหรือ เครือข่าย องค์กรระหว่าง ประเทศที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดพลัง ในการ ขับเคลื่อน		
การรณรงค์ หาเสียงให้กับ การสมัคร รับเลือกตั้งของไทย ในองค์การระหว่าง ประเทศ	(๑) กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทย สถานเอกอัครราชทูตไทย ในต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด รณรงค์หาเสียงสนับสนุน การสมัครรับเลือกตั้งของไทยในกรอบสหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal Union: UPU) ในการประชุมใหญ่สหภาพ สากลไปรษณีย์ สมัยที่ ๒๗ ณ นครอาบิดจัน สาธารณรัฐโกต	-	ความท้าทาย จาก การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด-๑๙ ส่งผลกระทบต่อและ สร้างข้อจำกัด ในการรณรงค์	การลงสมัคร รับเลือกตั้ง ในองค์การ ระหว่าง ประเทศ เป็นการ เสริมสร้าง สถานะ	-	กรมองค์การ ระหว่าง ประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ดีวีวีร ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาบริหาร (Council of Administration: CA) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๒๔ ในโควตาภูมิภาค Southern Asia and Oceania ของ UPU ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบทบาทของไทยในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการภายในของ UPU</p> <p>(๒) กรมองค์การระหว่างประเทศร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยและสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ รณรงค์หาเสียงสนับสนุน และพิจารณากำหนดยุทธศาสตร์การหาเสียงและแลกเปลี่ยนสนับสนุนการสมัครรับเลือกตั้งของไทยในกรอบองค์การระหว่างประเทศ โดยในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ กรมองค์การระหว่างประเทศดำเนินการหาเสียงสนับสนุนการสมัครรับเลือกตั้งของไทยในนามประเทศและบุคคล ๖ ตำแหน่ง ได้แก่</p> <p>๑) เลขาธิการองค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา (Asian-African Legal Consultative Organization: AALCO) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๐ - ๒๐๒๔</p> <p>๒) สมาชิกคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Commission: ILC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๓-๒๐๒๗</p> <p>๓) สมาชิกคณะกรรมการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (United Nations Commission on International Trade Law: UNCITRAL) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๒ - ๒๐๒๘</p>		<p>หาเสียงของไทยในภาพรวม อาทิ การเลื่อนกำหนดการเลือกตั้ง การงดจัดกิจกรรมแบบ in-person และการไม่สามารถเดินทางไป รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ฯลฯ</p>	<p>และเกียรติภูมิของประเทศและเขตชูสถานะและบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ของไทยในเวทีโลก รวมทั้งเปิดโอกาสให้ไทยมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายกำหนดระเบียบกฎหมายมาตรฐานต่าง ๆ ของโลกเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไทย ตลอดจนแสดงวิสัยทัศน์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๔) สมาชิกคณะกรรมการประจำอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Committee Against Torture: CAT) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๒-๒๐๒๕</p> <p>๕) สมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage: ICS-ICH) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๒-๒๐๒๖</p> <p>๖) สมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕ - ๒๐๒๗</p>					
<b>การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน สหประชาชาติ องค์การระหว่าง ประเทศอื่น ๆ และองค์การ ต่างประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔</b>	<p>เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ กรมองค์การระหว่างประเทศจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ และองค์การต่างประเทศ เพื่อพิจารณาร่างเอกสารทำที่ไทยสำหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ (76th session of the United Nations General Assembly: UNGA 76) เพื่อให้ร่างเอกสารทำที่ไทยมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของไทย ทั้งในมิติทางเทคนิคและบริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งประเด็นที่เป็นที่สนใจในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้แทนไทยในการใช้เอกสารดังกล่าวประกอบการประชุม การเจรจา ร่างข้อมติ และการยกย่องถ้อยแถลงของไทยสำหรับการประชุมวาระสำคัญต่าง ๆ ระหว่างการประชุม UNGA 76 รวมทั้งถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี</p>	-	-	<p>การจัดการประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน สหประชาชาติ องค์การ ระหว่าง ประเทศอื่น ๆ และองค์การ ต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ หน่วยราชการ และหน่วยงาน ไทยรับทราบ พัฒนาการ</p>	-	กรมองค์การระหว่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				<p>เกี่ยวกับ บทบาท ของไทยใน สหประชาชาติ รวมทั้งประเด็น ท้าทายและ ประเด็นที่ ทั่วโลกให้ ความสำคัญ ซึ่งช่วยให้หน่วย ราชการและ หน่วยงานไทย สามารถ กำหนดทิศทาง การบูรณาการ การดำเนินงาน ร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพ ช่วยเชิดชู สถานะและ บทบาทที่ แข็งขันและ สร้างสรรค์ ของไทย ในเวที สหประชาชาติ</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>การเสริมสร้างและยกระดับบทบาทเยาวชนไทยในต่างประเทศภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand: FFT)</p>	<p>(๑) ในห้วงปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดส่งเยาวชนไทย (อายุระหว่าง ๒๑ - ๓๕ ปี) จำนวน ๓๖ คน ไปปฏิบัติงานพัฒนาโดยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในสาขาที่ประเทศไทยมีความพร้อมและความเชี่ยวชาญ เช่น การเกษตร การศึกษา สาธารณสุข การท่องเที่ยว ทักษะอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และพัฒนาชุมชน เป็นระยะเวลา ๑ ปี ในประเทศลาว กัมพูชา เมียนมา ภูฏาน ติมอร์-เลสเต เบนิน โมซัมบิก และเลโซโท ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๔ โครงการ FFT ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and Social Affairs: UNDESA) ให้เป็นตัวอย่างความสำเร็จและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)</p> <p>(๒) ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้อนุมัติการขยายระยะเวลาปฏิบัติงานของอาสาสมัครเพื่อนไทยสาขาสาธารณสุขในภูฏาน จำนวน ๒ ราย ได้แก่ (๑) น.ส. มัชฌิมาพร ส่องแสง (นักเทคนิคในห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙) และ (๒) นายปฏิทิน ญาณอัมพร (ผู้ควบคุมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องโรคโควิด-๑๙) เพื่อช่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขภูฏานในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ บทบาทของอาสาสมัครเพื่อนไทย ๒ รายข้างต้นเป็นตัวอย่างความสำเร็จของเยาวชนไทยที่สร้างสรรค์เป็นพลังในการช่วยเหลือมิตรประเทศในยามวิกฤติได้อย่าง</p>	-	<p>สถานการณ์โควิด-๑๙ ส่งผลให้อาสาสมัครเพื่อนไทยเกือบทั้งหมดต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนด</p>	-	-	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>พื้นที่ที่ ซึ่งนอกจากจะตอบโจทย์การช่วยกระตุ้นความสัมพันธ์และการสร้างทัศนคติเชิงบวกของภูมิภาคต่อไทยแล้ว ยังช่วยส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ที่ดีของไทยด้านสาธารณสุข เทคโนโลยีและการผลิตสื่อดิจิทัล</p> <p>ในต่างประเทศ รวมทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อน SDGs ของภูมิภาคในการสร้างความต้านทาน (resilience) และความยั่งยืนอย่างครอบคลุม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง</p> <p>(๓) นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศยังได้ร่วมกับ The Cloud ซึ่งเป็นสื่อรุ่นใหม่ที่น่าเสนอเรื่องราวและมุมมองเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นทั้งในไทยและทั่วโลก จัดทำบทความถ่ายทอดประสบการณ์ของ น.ส. มัชฌิมาพรฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์และ Facebook ของ The Cloud ในหัวข้อ “อาสาสู่วิถี-๑๙ ในภูมิภาค” เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพตนเองให้แก่เยาวชนไทย</p> <p>(๔) โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทยมีประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>๑) ต่อประชาคมโลก: เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของไทยกับนานาประเทศ ทั้งในระดับทวีปภาคี ไตรภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี เพื่อบรรลุ SDGs โดยเฉพาะการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุ SDGs ตามยุทธศาสตร์ SEP for SDGs Partnership</p> <p>๒) ต่อประเทศไทย: ส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในเวทีโลกในการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน</p>					

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๓) ต่อประเทศผู้รับ: กระชับความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีระหว่างไทยกับประเทศผู้รับและส่งเสริมความใกล้ชิดระดับประชาชน</p> <p>๔) ต่ออาสาสมัครเพื่อนไทย: เสริมสร้างพลังเยาวชน (power of youth) ของไทยในการทำงานที่สร้างสรรค์ ในฐานะอาสาสมัครในต่างประเทศ และส่งต่อแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาศักยภาพตนเองให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง</p>					
<b>การประชุมรัฐมนตรี ต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๔ และการ ประชุมระดับ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง</b>	<p>ระหว่างวันที่ ๒-๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๔ และการประชุมระดับรัฐมนตรีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง การรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งรวมถึงการให้ความช่วยเหลือจากประเทศคู่เจรจา การดำเนินความสัมพันธ์กับภาคีภายนอก ตลอดจนสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สำคัญ โดยเฉพาะสถานการณ์ในเมียนมา ในการนี้ ข้อเสนอที่สำคัญของไทย ได้แก่ (๑) ให้อาเซียนพิจารณาจัดการประชุมผู้บริจาคเพื่อระดมความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมา ซึ่งต่อมาสำนักเลขาธิการอาเซียนและศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management: AHA Centre) ได้จัดการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ (๒) ย้ำข้อเสนอเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องอาเซียน+๒ เพื่อเป็นเวทีในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ</p>	-	-	-	-	กรมอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	มหาอำนาจ ซึ่งไทยอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารแนวคิด เพื่อเสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาต่อไป					
การประชุม ASEAN-Brazil Open-Ended Troika	เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ รองปลัดกระทรวง การต่างประเทศ (นายชุตินทร คงศักดิ์) ได้เข้าร่วมการ ประชุม ASEAN-Brazil Open-Ended Troika ผ่านระบบ การประชุมทางไกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับบราซิลในห้วงที่ บราซิลสมัครเป็นคู่เจรจาเฉพาะสาขา (Sectoral Dialogue Partner) ของอาเซียน และส่งเสริมให้บราซิลแสดงบทบาท ที่สร้างสรรค์ในภูมิภาคโดยเคารพหลักการและค่านิยม ต่าง ๆ ของอาเซียน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้บราซิลมี ความร่วมมือกับอาเซียนในด้านต่าง ๆ อาทิ การรับมือและ ฟื้นฟูจากโควิด-๑๙ และการสร้างอนาคตที่เข้มแข็งและ ยั่งยืนในสาขาที่บราซิลมีความเชี่ยวชาญ เช่น พลังงาน ทดแทนและเทคโนโลยีการเกษตรที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดเศรษฐกิจ BCG รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ประชาชนผ่านการแลกเปลี่ยนด้านกีฬาที่แต่ละฝ่ายมีความ เชี่ยวชาญ เช่น ฟุตบอลและเซปักตะกร้อ	-	-	-	-	กรมอาเซียน
การพัฒนา ระบบ ตรวจลงตรา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)	๑) โครงการศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย (Visa Data Center) กระทรวงการต่างประเทศจัดประชุมประจำ สัปดาห์กับบริษัทคู่สัญญาของกระทรวงฯ ที่เป็นผู้รับจ้าง ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-Visa ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๕ ๑๙ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔	ร้อยละ ๖๐	-	-	๒๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท (จาก งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๓๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท)	กรมการกงสุล

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย (Visa Data Center) เพื่อรองรับระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) กระทรวงการต่างประเทศ อยู่ระหว่างการออกแบบและพัฒนาระบบ e-Visa โดยไม่ใช้ผ่านปะตรวจลงตรา ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตาม TOR ของโครงการ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ อยู่ระหว่างการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ในต่างประเทศเพื่อรองรับการใช้งานระบบ e-Visa</p>	-	-	<p>เห็นควรให้ เชื่อมโยงข้อมูล การตรวจ ลงตราเข้ากับ ระบบ ตรวจสอบ และคัดกรอง ผู้โดยสาร ล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System : APPS) ของบริษัท ท่าอากาศยาน ไทย (จำกัด) มหาชน ในลำดับต่อไป</p>		
<p>โครงการลงทะเบียน ขอรับวัคซีนป้องกัน โควิด-๑๙ ให้ชาวต่างชาติ ในประเทศไทย</p>	<p>กระทรวงการต่างประเทศได้เปิดใช้งานระบบรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยนับถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีผู้ลงทะเบียนจำนวน ๕๕,๔๑๐ คน แบ่งเป็นกลุ่มที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๑๑,๙๑๗ คน และกลุ่มอายุน้อยกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๔๓,๔๙๓ คน</p>	-	-	-	-	กรมการกงสุล

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
ผ่านระบบ Expatvac	ในจำนวนนี้ เป็นผู้มีโรคเรื้อรัง ๓,๙๙๓ คน และสตรีมีครรภ์ ๒๕๘ คน โดยจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และเชียงใหม่ ตามลำดับ โดยกรมการกงสุลได้ส่งเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖ คน ไปช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติตามโรงพยาบาลต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาล BNH โรงพยาบาล Medpark โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลกรุงเทพ					
การประสานอำนวยความสะดวกให้สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนำเข้าวัคซีนเพื่อฉีดให้ชาวฝรั่งเศสและคู่สมรส (รวมทั้งคู่สมรสชาวไทย) และเด็กชาวฝรั่งเศสอายุ ๑๒-๑๗ ปี ที่พำนักในประเทศไทย	<p>การดำเนินการดังกล่าวเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลไทยในการจัดหาวัคซีนให้คนไทยและชาวต่างชาติผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย โดยกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศได้ช่วยประสานงานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขออนุมัติเรื่องสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอนำเข้าวัคซีนโควิด-๑๙ ดังนี้</p> <p>(๑) วัคซีน Janssen จำนวน ๗,๐๐๐ โดส เพื่อนำมาฉีดให้แก่คนชาติฝรั่งเศสที่มีอายุ ๕๕ ปีขึ้นไปที่พักในในประเทศไทย โดยได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และได้ดำเนินการฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ ๑๓ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>(๒) วัคซีน Moderna จำนวน ๑๕,๐๐๐ โดส เพื่อฉีดให้ชาวฝรั่งเศสที่พำนักในประเทศไทยและคู่สมรสของชาวฝรั่งเศสทุกสัญชาติ (รวมทั้งคู่สมรสชาวไทย) เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรสทุกสัญชาติ โดยได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ต่อมา สถาน</p>	-	-	-	-	กรมยุโรป

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	เอกอัครราชทูตฯ ได้ขออนุมัติการฉีดวัคซีน Moderna แก่เด็กชาวฝรั่งเศสอายุ ๑๒-๑๗ ปี ที่พำนักในประเทศไทย โดยกรมควบคุมโรคอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ และได้เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔					
โครงการเผยแพร่ บทความ ในสื่อดิจิทัล	ดำเนินการเผยแพร่บทความและเนื้อหาเกี่ยวกับมิติต่าง ๆ ของประเทศไทยที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนต่างชาติ และประชาคมระหว่างประเทศ โดยเผยแพร่ผ่าน PR Newswire ซึ่งเป็นผู้ให้บริการส่งข้อมูลไปยังสำนักข่าวออนไลน์ในเครือข่ายทั่วโลก อนึ่ง โครงการนี้ได้จัดสรรพื้นที่สำหรับ ๘ บทความในภูมิภาคหลัก ได้แก่ เอเชียแปซิฟิก ยุโรป และสหรัฐฯ โดยสำหรับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ลงบทความ เรื่อง “The Dawn of Thailand’s e-Payment Era” เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาการของธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย	๑๐๐	-	-	๘๐๐,๐๐๐ บาท	กรมสารนิเทศ
โครงการบริหาร จัดการแพลตฟอร์ม Thailand NOW แบบครบวงจร	มีการผลิตเนื้อหาเชิงบวกด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการผลิตข้อมูล และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Thailandnow.in.th รวมทั้งหมด ๑๐ ชิ้น ดังนี้ (๑) Lessons in Nature Stewardship from Thailand’s Ethnic Groups (๒) Chula Innovations to Fight COVID-19 (๓) Icon NOW: Bua Rajadhon Talks Persistence, Perfection, Connection in Theatre (๔) Thai Vaccine Candidates to Watch	๑๐๐	-	-	๓,๕๐๘,๐๐๐ บาท	กรมสารนิเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	(๕) Chut Thai: Every Thai Traditional Dress Explained (๖) The Dawn of Thailand’s e-Payment Era (๗) A Modern Monarch in Action: Mobilising Relief in a Pandemic (๘) IHRI Foundation Pioneers Community Isolation model (๙) Automation & Robotics to Redefine Thailand’s Industries (๑๐) Thai IPO frenzy drives record-breaking first half, the busiest year seen					
รายการวิทยุ "บันทึก สถานการณ์" ทาง FM ๙๒.๕ MHz (ภาษาไทย) และ รายการ “MFA Update” ทาง FM ๘๘ MHz (ภาษาอังกฤษ)	เป็นกิจกรรมและผลงานที่สำคัญของกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลัก ที่ขับเคลื่อนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ด้านการต่างประเทศของรัฐบาล โดยเน้นการบูรณาการ ข้อมูลข่าวสารกับทุกภาคส่วนและใช้ช่องทางสื่อสารที่มีอยู่ ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อแนวใหม่ โดยกรมสารนิเทศได้รับความ ร่วมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภารกิจ ด้านการต่างประเทศสู่ประชาชนทุกระดับ ผ่านการให้ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (phone-in) ในรายการวิทยุของ สวท. คือ รายการ “บันทึกสถานการณ์” FM ๙๒.๕ (ภาษาไทย) ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ -	๑๐๐	-	-	-	กรมสารนิเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๐๘.๔๕ น. และ“MFA Update” ทางคลื่น FM ๘๘ (ภาษาอังกฤษ) ทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๕ – ๐๘.๒๐ น. และสามารถรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของ สวท. และ MFA YouTube Channel ของกระทรวง การต่างประเทศ นอกจากนี้ กรมสารนิเทศยังได้ขยาย เครือข่ายและเพิ่มพันธมิตรกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ สถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพอากาศ FM ๑๐๒.๕ สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ FM ๑๐๐ CMU สถานี วิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม MSU Radio FM ๑๐๒.๒๕ MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งช่วยขยายพื้นที่การ รับฟังครอบคลุมทั้ง ๗๗ จังหวัด และพื้นที่บางส่วนของ ประเทศลาว เมียนมา และกัมพูชา โดยกรมสารนิเทศ อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อขยายเครือข่ายและ พันธมิตรกับหน่วยงานอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย</p> <p>อนึ่ง ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ มีบุคคลต่าง ๆ ให้สัมภาษณ์ในรายการ ดังนี้</p> <p><u>รายการ "บันทึกสถานการณ์"</u></p> <p>- ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง “ภารกิจ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวในการสนับสนุนทัพ นักกีฬาไทยในโตเกียวโอลิมปิก”</p>					

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>- ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางจุฬามณี ขาดิสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป เรื่อง “การเยือนไทยของนาย Ignazio Cassis รองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์”</p> <p>- ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดร.จ๊กกั แสงชัย นักการทูตชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานความร่วมมือลุ่มน้ำโขง เรื่อง “ลุ่มน้ำโขง : อนุภูมิภาคแห่งความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน”</p> <p>- ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายอธิปัติย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เรื่อง “เส้นทางที่มาร่วมกับศักยภาพของลาวใต้”</p> <p><u>รายการ "MFA Update"</u></p> <p>- ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายมงคล สิ้นสมบุรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู เรื่อง “Strengthen Thai-Malaysian Border Relationship : Opportunities and Challenges”</p> <p>- ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง “Vaccination for Foreign Residents in Thailand”</p> <p>- ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกิจวัตร ทาเจริญ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กองสหภาพยุโรป กรมยุโรป</p>					

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>เรื่อง “EU Travel Measures during the COVID-19 Pandemic”</p> <p>- ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายพุทธพร อีวตักส์าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง “Trade and Investment Opportunities in Egypt”</p>					
<p>รายการ Spokesman Live !!! คุยรอบโลก กับโฆษก กต.</p>	<p>กรมสารนิเทศได้จัดรายการ Spokesman Live!!! ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์บุคคลากรในกระทรวงการต่างประเทศ และบุคคลภายนอกในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยอธิบดีกรมสารนิเทศหรือข้าราชการกรมสารนิเทศ โดยในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ มีการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>- ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ สัมภาษณ์นางอูร์ริชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง "กรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับงานด้านการทูตเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ"</p> <p>- ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ สัมภาษณ์เรืออากาศตรีหญิง พานิชภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทนนิส) นักกีฬาเทควันโด เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของประเทศไทยเรื่อง “ประสบการณ์ดี ๆ จากการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก”</p> <p>- ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สัมภาษณ์นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง “ความสัมพันธ์ไทย – อินโดนีเซียกับการกิจการดูแลคนไทยในยุค New Normal (Thailand – Indonesia Relations and Protection of Thai Nationals in the New Normal)”</p>	-	-	-	-	กรมสารนิเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	- ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ สัมภาษณ์นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต เรื่อง “พิธีการทูตในยุค New Normal (Protocol in the New Normal)”					
การจัดทำวีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ บทบาทของ กระทรวง การต่างประเทศ ในการสนับสนุน นักกีฬาไทยเข้าร่วม การแข่งขันโตเกียว โอลิมปิก ๒๐๒๐	กรมสารนิเทศได้จัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์บทบาท ของกระทรวงการต่างประเทศ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว) ในการสนับสนุนนักกีฬาไทยเข้าร่วม การแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก ๒๐๒๐ โดยได้เชิญ เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทนนิส) นักกีฬา เทควันโดเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกประเทศไทย มาเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราว โดยได้เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔	-	-	-	-	กรมสารนิเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำบทความ เพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่บทบาท ของสถาบันหลัก ของชาติในด้าน การพัฒนาประเทศ	เผยแพร่บทความภาษาอังกฤษ เรื่อง Bajrasudha Gajanurak: A Royal Elixir to Strengthen Wild Elephants โดย พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ผ่านช่องทางของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ไทยในต่างประเทศ และเผยแพร่ผ่านสำนักข่าว The Nation (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เว็บไซต์ Thailand Now เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ และผ่าน PR Newswire เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ (ได้รับการเผยแพร่ต่อโดย ๑๑๘ สำนักข่าว) และได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ออนไลน์โดยหนังสือพิมพ์ Japan Times ฉบับวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๐๐	-	-	๘๐๐,๐๐๐ บาท	กรมสารนิเทศ/ สถานเอกอัคร ราชทูตและ สถานกงสุลใหญ่ ไทย ทั่วโลก
โครงการเผยแพร่ พระเกียรติคุณ สถาบันหลัก ของชาติ ในต่างประเทศ	โครงการตามรอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในสวีเดน และการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมระหว่างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดความพอดี "ลาก็อม" (Lagom) ของสวีเดน โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ๑. จัดนิทรรศการ Sufficiency Economy Philosophy and Lagom ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ปราสาท Gripsholm ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ เคยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชม เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวีเดนเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๐๓	๑๐๐	-	-	๓๖๙,๐๐๐ บาท	กรมสารนิเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. เผยแพร่บทความ In Moderation and Self Sufficiency: Where the true Swedish-Thai connection lives โดย Lola Akinmade Akerstrom</p> <p>๓. ปาฐกถาในหัวข้อ Sufficiency Economy Philosophy and Lagom โดยนาง Akerstrom ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงานจำนวน ๕๐ คน ประกอบด้วยคณะทูตานุทูต ผู้แทนหน่วยงานสวีเดน สมาชิก International Women Club in Stockholm ทีมประเทศไทย และมีผู้เข้าชมนิทรรศการระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ประมาณ ๒๐๐ คน</p>					
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานของสำนักงานในต่างประเทศ	<p><u>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตโฮ</u></p> <p>เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับชุมชนไทยในกาดาร์บริจาคลังของจำเป็นให้ผู้ลี้ภัยชาวอัฟกานิสถานซึ่งพำนักอยู่ชั่วคราวในกรุงโตโฮ</p>	-	-	-	-	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตโฮ
	<p><u>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต</u></p> <p>เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ขนมไทย แชนด์วิช และน้ำส้ม ให้กับศูนย์สงเคราะห์เด็ก Centre Laila Meriem</p>	-	-	-	-	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต
	<p><u>สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ</u></p> <p>เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจดูแลคนไทยในอิสราเอล</p>	-	-	-	-	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการมอบเงินช่วยเหลือสนับสนุนแก่องค์กร Kav LaOved ซึ่งดำเนินงานปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของแรงงานต่างชาติ					
การเข้าร่วมการประชุม Eastern Economic Forum ครั้งที่ ๖ ของนายกรัฐมนตรี ตามคำเชิญของทางการรัสเซีย เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔	นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงแบบบันทึกเทปล่วงหน้า โดยนำเสนอวิสัยทัศน์ของไทยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังโควิด-๑๙ การเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เป็นการชูบทบาทและแสดงวิสัยทัศน์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจที่มีผู้นำประเทศสำคัญ เข้าร่วม (ประธานาธิบดีรัสเซีย คาซัคสถาน มองโกเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และนายกรัฐมนตรีอินเดีย) และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีกับรัสเซีย เพื่อรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจต่าง ๆ	-	-	-	-	กรมยุโรป
การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศของรองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสมาพันธ์รัฐสวิส	รองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมาพันธ์รัฐสวิสได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโอกาสให้ฝ่ายสวิสรับทราบโอกาสในการลงทุนในไทย โดยเฉพาะในกรอบเศรษฐกิจ BCG และในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้ทั้งสองฝ่ายเป็นพันธมิตรกันในเวทีโลก รวมทั้งฝ่ายสวิสได้มอบเครื่องช่วยหายใจและชุด	-	การระบาดของโควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดบางกิจกรรมได้ อาทิ การเลี้ยงรับรอง แต่ฝ่ายสวิสก็ไม่ขัดข้องแต่อย่างใด	-	-	กรมยุโรป/ กรมพิธี การทูต

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
ระหว่างวันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๔	ตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ แบบเร็วเพื่อสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโควิด-๑๙ ในไทย					
นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ (United Nations General Assembly: UNGA76)	<p>๑. กรมองค์การระหว่างประเทศจัดเตรียมถ้อยแถลงแบบบันทึกเทปวีดิทัศน์ (pre-recorded statement) ของนายกรัฐมนตรีสำหรับการอภิปรายทั่วไป (General Debate) ในช่วงการประชุมระดับผู้นำ (High-level Week) ของการประชุม UNGA76 ภาษาไทย พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดเตรียมถ้อยแถลงแบบบันทึกเทปวีดิทัศน์ของนายกรัฐมนตรีสำหรับการประชุมคู่ขนานที่สำคัญ ๒ รายการ ได้แก่</p> <p>(๑) การประชุม 2<sup>nd</sup> Sustainable Development Goals (SDG Moment) of the Decade of Action และ (๒) การประชุม Global COVID-19 Summit: Ending the pandemic and building back better</p> <p>๒. กรมองค์การระหว่างประเทศจัดทำข่าวเผยแพร่สำหรับถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ของไทยในสหประชาชาติและเวทีระหว่างประเทศ</p>	-	การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้สหประชาชาติจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมแบบ in person และการประชุมส่วนใหญ่จัดในรูปแบบการประชุมทางไกล	การกล่าวถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีมีสาระสำคัญครอบคลุมประเด็นที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญ อาทิ การรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาอย่างยั่งยืน การส่งเสริม	-	กรมองค์การระหว่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				<p>สันติภาพและ ความมั่นคง การส่งเสริม สิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังชู ประเด็นที่ไทย ให้ความสำคัญ และช่วย ส่งเสริมสถานะ ของไทย ในเวที สหประชาชาติ โดยเฉพาะ การนำเสนอ โมเดล เศรษฐกิจ BCG และช่วยตอก ย้ำบทบาท สำคัญของไทย ในการเป็น สมาชิกที่ เชื่อถือได้และ สร้างสรรค์ของ สหประชาชาติ</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการ ต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม UNGA76</p>	<p>กรมองค์การระหว่างประเทศจัดเตรียมข้อมูลด้านสารัตถะ และประสานงานเกี่ยวกับการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม UNGA76 ในช่วง High-level Week ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้</p> <p>๑. จัดเตรียมข้อมูลและประเด็นสนทนาสำหรับรอง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในการหารือกับผู้แทนระดับสูงของสหประชาชาติและ องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ (๑) นายอันโตนิโอ กูแตเรซ เลขาธิการสหประชาชาติ (๒) นายอับดุลเลาะห์ ชะฮีด ประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ และ (๓) นายปีเตอร์ เมาเรอร์ ประธานคณะกรรมการ กาชาดระหว่างประเทศ</p> <p>๒. จัดเตรียมข้อมูลและถ้อยแถลงสำหรับการเข้าร่วมการ ประชุมว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า “The Road to 2023: Kickoff to the High-level Meeting on Universal Health Coverage Gaps, Challenges, and Opportunities to Accelerate Progress on UHC” ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานระหว่างการประชุม UNGA76 ผ่านการบันทึกวีดิทัศน์ เพื่อย้ำความสำคัญของ การมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal</p>	-	<p>การแพร่ระบาดของ ของ โรคโควิด-๑๙ ทำให้ สหประชาชาติ จำกัดจำนวน ผู้เข้าร่วมแบบ in person และการประชุม ส่วนใหญ่จัดใน รูปแบบการ ประชุมทางไกล</p>	<p>การเข้าร่วม การประชุม UNGA76 ของรอง นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการ ต่างประเทศ เป็นโอกาส สำคัญ ในการประสาน ความสัมพันธ์ (reconnect) กับบุคคล สำคัญระดับสูง ของ สหประชาชาติ และองค์การ ระหว่าง ประเทศอื่น ๆ รวมทั้ง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการ</p>	-	<p>กรมองค์การ ระหว่าง ประเทศ</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>Health Coverage: UHC) ที่เข้มแข็ง เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่</p> <p>๓. ประสานงานกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เกี่ยวกับการจัดการพบหารือทวิภาคีระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและผู้แทนระดับสูงของต่างประเทศ จำนวน ๑๕ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บาห์เรน เวียดนาม อังการีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เปรู ศรีลังกา คีร์กีซสถาน โมซัมบิก คูเวต ฟิลิปปินส์ รัสเซีย อินโดนีเซีย บังกลาเทศ และอินเดีย</p>			<p>ต่างประเทศและผู้แทนระดับสูงของต่างประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศและผลักดันประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี อาทิ การนำเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบรรลุ</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				SDGs รวมทั้ง เป็นการต่อยั้ บทบาทที่แข็ง ขันของไทยใน การรับมือกับ ความท้าทาย หลากหลายมิติ อาทิ การ เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ของระบบ สาธารณสุข การส่งเสริม การจัดสรร วัคซีนอย่าง เท่าเทียม การ ส่งเสริมสภาวะ แวดล้อมแห่ง สันติภาพ การสนับสนุน การดำเนินการ ด้านการให้ ความช่วยเหลือ		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				ทาง มนุษยธรรม และการ ส่งเสริม สันติภาพใน เมียนมา		
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการ ต่างประเทศ พบหารือกับ ประธานสมัชชา สหประชาชาติ และเลขาธิการ สหประชาชาติ ในประเด็น SDGs และการ เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ในห้วงการประชุม UNGA76 วันที่ ๒๒ และ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ	ไทยใช้โอกาสนี้แสดงความพร้อมในการร่วมมือกับประชาคม โลกเร่งรัดการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ SDGs โดยนำเสนอ โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นทางเลือก และแสดงความมุ่งมั่น ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับพันธกรณี ของไทยตามความตกลงระหว่างประเทศ รวมถึงตอบสนอง ต่อข้อท้าทายและกระแสของประชาคมโลก โดยเฉพาะ ประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	ในการนำเสนอ ท่าทีของไทย ในประเด็น การดำเนินงาน ด้านการ เปลี่ยนแปลง สภาพ ภูมิอากาศนั้น หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควร บูรณาการ ข้อมูลเพื่อให้มี ชุดคำอธิบาย ในเชิงนโยบาย ท่าที และ แนวทางการ นำเสนอที่ สอดคล้อง	-	กรมองค์การ ระหว่าง ประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				ไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้บทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศมีความชัดเจน และเป็นท่าทีที่สอดคล้องกับบริบทและขีดความสามารถของประเทศ		
การหารือ ทวิภาคีระหว่าง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวง การต่างประเทศ กับรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการ ต่างประเทศรัสเซีย ช่วงการประชุม UNGA76	ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี ซึ่งถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย และช่วยผลักดันประเด็นที่เป็นผลประโยชน์สำคัญของไทย อาทิ การขอรับการสนับสนุนจากรัสเซียในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี ไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย การขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงความร่วมมือในกรอบพหุภาคี	-	-	-	-	กรมยุโรป

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ ณ นครนิวยอร์ก						
การเข้าร่วมกิจกรรม Sustainable Development Goals (SDG Moment 2021) ในห้วงการประชุม UNGA76 วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔	ประเทศต่าง ๆ รับทราบวิสัยทัศน์การฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมจากโควิด-๑๙ และเร่งรัดการขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของไทย ใน ๓ ประเด็นสำคัญ (๑) การพัฒนาระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งและหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้าอย่างครอบคลุม (๒) การสร้าง “ความสมดุลของสรรพสิ่ง” โดยน้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาประเทศ และการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ (๓) การขจัด ความเหลื่อมล้ำและพัฒนาการเข้าถึงและเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	การเข้าร่วม กิจกรรม ดังกล่าวเป็น โอกาสให้ไทย แสดงวิสัยทัศน์ นำเสนอ ประเด็นที่ไทย ให้ความสำคัญ และอาจ ผลักดันในเวที พหุภาคี ระดับต่าง ๆ ในอนาคต	-	กรมองค์การ ระหว่าง ประเทศ
การประชุม เชิงปฏิบัติการ ASEM Workshop on Youth Learners' Mobility in an Agile World: an SDG14 “Life	๑) ผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และผู้แทนเยาวชน ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา เทคโนโลยีด้านการศึกษา และความยั่งยืนทางทะเล ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระบบเสมือนจริง (virtual mobility) สำหรับโลกยุคปกติใหม่ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล	๑๐๐	-	-	๑๕๑,๘๒๐ บาท (อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย)	กรมนยุโรป

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
Below Water” Learning Programme as Case Study วันที่ ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๖๔	<p>เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน SDGs โดยใช้ SDG14 เป็นกรณีศึกษา</p> <p>๒) ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรการแลกเปลี่ยนการศึกษาแบบเสมือนจริง ในหัวข้อความยั่งยืนทางทะเล เพื่อสนับสนุนการบรรลุ SDG14</p> <p>๓) ไทยมีข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมสำหรับการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๓ และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๘ เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างเอเชียกับยุโรป</p> <p>๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สร้างเครือข่ายระหว่างกัน เพื่อสานต่อความร่วมมือและจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเสมือนจริงระหว่างเอเชียกับยุโรปต่อไปในอนาคต</p>					
การเข้าร่วม การประชุม South- East Asia Multi- Stakeholder Forum on Implementation of the Sustainable Development Goals	<p>ไทยร่วมแสดงวิสัยทัศน์การฟื้นฟูให้กลับมาดีกว่าเดิมหลังวิกฤตโควิด-๑๙ และการเร่งรัดขับเคลื่อน SDGs ใน ๓ ประเด็นสำคัญ ได้แก่ (๑) การพัฒนาระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุม (๒) การสร้างการเติบโตโดยคำนึงถึงความสมดุลของสรรพสิ่ง (๓) การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมย้ำความสำคัญในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนของสังคม</p>	-	-	การมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียจาก ภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึง อาสาสมัคร มีบทบาทช่วย สนับสนุนการ ขับเคลื่อน SDGs อย่างมี นัยสำคัญ โดย	-	กรมองค์การ ระหว่าง ประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>จัดโดย คณะกรรมการ เศรษฐกิจและสังคม สำหรับเอเชียและ แปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔</p>				<p>ประเด็นเรื่อง อาสาสมัครเป็น theme หลัก ของรายงาน VNR ของไทย ในปี ๒๕๖๓ ด้วย</p>		
<p>การรณรงค์หาเสียง ให้กับการสมัคร รับเลือกตั้งของไทย ในองค์การระหว่าง ประเทศ</p>	<p>๑. กรมองค์การระหว่างประเทศร่วมกับกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) และสำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ การเปิดตัวการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๓ - ๒๐๒๖ ของไทยใน กรอบสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม</p>	-	<p>ความท้าทาย จาก การแพร่ระบาดของ ของ โรคโควิด-๑๙ ส่งผลกระทบต่อ และสร้าง ข้อจำกัดในการ รณรงค์หาเสียง ของไทย</p>	<p>การลงสมัคร รับเลือกตั้ง ในองค์การ ระหว่าง ประเทศ เป็นการ เสริมสร้าง สถานะ และเกียรติภูมิ ของประเทศ</p>	-	<p>กรมองค์การ ระหว่าง ประเทศ</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ค.ศ. ๒๐๒๒ ของ ITU ระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบทบาทของไทยในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการภายในของ ITU ซึ่งเป็นกรอบสำคัญที่กำหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐานเกี่ยวกับการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ โดยนับตั้งแต่ไทยเข้าเป็นสมาชิก ITU เมื่อปี ๒๕๒๖ ก็มีบทบาทที่สร้างสรรค์และเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ในกรอบ ITU มาอย่างต่อเนื่อง โดยไทยได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาบริหารติดต่อกันมาแล้ว ๑๐ สมัย (ปัจจุบันคือวาระปี ค.ศ. ๒๐๑๘ - ๒๐๒๒)</p> <p>๒. กรมองค์การระหว่างประเทศร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทย และสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ รณรงค์หาเสียงสนับสนุน และพิจารณากำหนดยุทธศาสตร์การหาเสียงและแลกเปลี่ยนสนับสนุนการสมัครรับเลือกตั้งของไทยในกรอบองค์การระหว่างประเทศ โดยปัจจุบันกรมองค์การระหว่างประเทศอยู่ระหว่างดำเนินการหาเสียงสนับสนุนการสมัครรับเลือกตั้งของไทยอีก ๖ ตำแหน่ง ได้แก่</p> <p>๑) เลขาธิการองค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา (Asian-African Legal Consultative Organization: AALCO) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๐ - ๒๐๒๔</p> <p>๒) สมาชิกคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Commission: ILC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๓-๒๐๒๗</p>		<p>ในภาพรวม อาทิ การเลื่อนกำหนดการเลือกตั้ง การงดจัดกิจกรรมแบบ in-person และการเดินทางไป รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ฯลฯ</p>	<p>และเชิญสถานะและบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ของไทยในเวทีโลก รวมทั้งเปิดโอกาสให้ไทยมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ของโลก เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไทย ตลอดจนแสดงวิสัยทัศน์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๓) สมาชิกคณะกรรมการสิทธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (United Nations Commission on International Trade Law: UNCITRAL) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๒ - ๒๐๒๘</p> <p>๔) สมาชิกคณะกรรมการประจำอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Committee Against Torture: CAT) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๒ - ๒๐๒๕</p> <p>๕) สมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage: ICS-ICH) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๒ - ๒๐๒๖</p> <p>๖) สมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕ - ๒๐๒๗</p>					
โครงการฝึกอบรมนานาชาติออนไลน์ (Online International Training Courses)	<p>จัดหลักสูตรทั้งหมด ๑๗ หลักสูตร ได้แก่</p> <p>๑. หลักสูตร “Climates Smart Agriculture: Smart Farming” ร่วมกับส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การอบรม จำนวน ๔๙ ราย จาก ๑๙ ประเทศ</p> <p>๒. หลักสูตร “Palliative Home Care” ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม</p>	-	-	-	๕,๑๗๘,๖๕๑ บาท	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>- ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วม จำนวน ๔๐ ราย จาก ๑๙ ประเทศ</p> <p>๓. หลักสูตร “Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood” ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การอบรม จำนวน ๒๔ ราย จาก ๘ ประเทศ</p> <p>๔. หลักสูตร “Global Warming Mitigation and Adaptation by Balancing Sustainable Energy Management (GSEM)” ร่วมกับคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๗ ราย จาก ๗ ประเทศ</p> <p>๕. หลักสูตร “Community Mental Health” ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๗ ราย จาก ๙ ประเทศ</p> <p>๖. หลักสูตร “Sustainable Community Development Applying Sufficiency Economy Philosophy from Theory to Practice” ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๐ ราย จาก ๑๔ ประเทศ</p> <p>๗. หลักสูตร “Ending HIV-related Stigma in Health Facilities to Fast-Track 95-95-95 Targets” ร่วมกับกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค</p>					

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๑ ราย จาก ๑๐ ประเทศ</p> <p>๘. หลักสูตร “Dengue and Zika Prevention Campaign” ร่วมกับส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๕ ราย จาก ๑๕ ประเทศ</p> <p>๙. หลักสูตร “Food Safety and Security from Animal Origin: Strengthening the Network for Sustainability” ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๕ ราย จาก ๑๓ ประเทศ</p> <p>๑๐. หลักสูตร “Fundamental of Occupational Health and Occupational Medicine” ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๓ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๕ ราย จาก ๑๔ ประเทศ</p> <p>๑๑. หลักสูตร “Reducing Postharvest Losses and Maintaining the Postharvest Quality of Vegetables and Grains throughout the Supply Chain as well as Creating Value-added Products” ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๕๓ ราย จาก ๒๓ ประเทศ</p> <p>๑๒. หลักสูตร “Food Hygiene and Sanitation for Food Handlers” ร่วมกับสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนา</p>					

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>เศรษฐกิจกลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๙ ราย จาก ๑๗ ประเทศ</p> <p>๑๓. หลักสูตร “Sufficiency Economy Philosophy (SEP) in Education for Sustainability” ร่วมกับสำนัก สิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๖ ราย จาก ๑๒ ประเทศ</p> <p>๑๔. หลักสูตร “Postharvest Technology of Fruit and Vegetable Crops for Developing Countries” ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๗ ราย จาก ๑๓ ประเทศ</p> <p>๑๕. หลักสูตร “Food System: the Challenge to Changing the Global Environment” ร่วมกับคณะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ ๑-๘ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๗ ราย จาก ๑๒ ประเทศ</p> <p>๑๖. หลักสูตร “Training on Sustainable Basin Management in a Context Changes” ร่วมกับ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน ๖ ราย จาก ๕ ประเทศ</p> <p>๑๗. หลักสูตร “Early Childhood Health Promotion and Health Care Management” ร่วมกับคณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๑ -</p>					

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วม จำนวน ๕๓ ราย จาก ๔๐ ประเทศ</p> <p><b>ผลสัมฤทธิ์</b></p> <p>๑. ช่วยให้ผู้เข้าร่วมจากประเทศต่างๆ ได้รับความรู้ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) ความมั่นคงด้านอาหาร (Food Security) สาธารณสุข (Public Health) และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Other SDGs-Related Topics)</p> <p>๒. นำไปสู่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>๓. ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ</p>					
<p>โครงการทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (Thailand International Postgraduate Programme: TIPP) และโครงการทุนรัฐบาลไทยภายใต้แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทวิภาคีไทย-ประเทศคู่ร่วมมือ</p>	<p>มีหลักสูตรศึกษาระยะยาว/ปริญญาโท เพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ในด้านสาธารณสุข ด้านสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางอาหาร และสาขาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านอื่น ๆ รวมไปถึงความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ได้รับความสนใจจากประเทศคู่ร่วมมือ โดยสามารถสรุปเป็นผลลัพธ์ ดังนี้</p> <p>๑. ทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP) คงเหลือผู้รับทุนที่กำลังศึกษาอยู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒๘ ราย</p> <p>๒. ทุนศึกษาระดับปริญญาโท (ทวิภาคี) ผู้รับทุนที่กำลังศึกษาอยู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ จำนวน ๕๓ ราย ดังนี้</p> <p>๒.๑ ผู้รับทุนจากภูฏาน จำนวน ๒๖ ราย แบ่งเป็น</p>	-	-	-	๒๗,๑๘๒,๙๓๗. ๒๙ บาท	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>- ประเภท Cost – sharing จำนวน ๒๓ ราย - ประเภท Full support จำนวน ๓ ราย</p> <p>๒.๒ ผู้รับทุนจากลาว จำนวน ๑๘ ราย ๒.๓ ผู้รับทุนจากเมียนมา จำนวน ๗ ราย ๒.๔ ผู้รับทุนจากบังกลาเทศ จำนวน ๒ ราย</p> <p><b>ผลสัมฤทธิ์</b></p> <p>๑. ส่งเสริมศักยภาพของสถาบันการศึกษาของไทย ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาโทให้เป็น ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ</p> <p>๒. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือเพื่อการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับภูมิภาค ในสาขาที่ไทยมีความ พร้อมและมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ</p> <p>๓. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงาน ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยกับต่างประเทศ</p>					
<p>โครงการหลักสูตร ฝึกอบรมให้กับ ประเทศที่สาม (Third Country Training Programme: TCTP)</p>	<p>โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึกอบรมให้แก่ ประเทศที่สามร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ แห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และสถาบัน/หน่วยงานในประเทศไทย เพื่อถ่ายทอด ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการไทย – ญี่ปุ่น ให้แก่ ผู้เข้าร่วมจากประเทศต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา อย่างยั่งยืน โดยในห้วงที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือการจัด หลักสูตรฝึกอบรม Renewable Energy Technologies and Knowledge Transfer for Strengthening and</p>	-	-	-	อยู่ระหว่าง การหารือ	กรม ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	Achieving ASEAN's Sustainable Development Goals โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมกับ JICA Thailand Office และหน่วยงานผู้จัดหลักสูตรของไทย ในการตรวจสอบและแก้ไขเนื้อหา General Information (GI) ของ หลักสูตรฝึกอบรม เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร					
โครงการตาม พระราชดำริเพื่อ ร่วมมือและ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ด้านวิชาการกับ ต่างประเทศ (สถาบันวิจัย จุฬารักษ์)	<p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านวิชาการกับต่างประเทศ โดยการให้ทุนการศึกษาและทุน ฝึกอบรมแก่ต่างประเทศ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย</p> <p><b>ผลลัพธ์</b></p> <p>๑. มีผู้รับทุนปริญญาโท จำนวน ๑๐ ราย ๒. มีผู้รับทุนปริญญาเอก จำนวน ๔ ราย</p>	-	-	-	๒๐,๓๔๖,๖๐๐ บาท	กรม ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ
โครงการ ความร่วมมือ อาสาสมัครญี่ปุ่น เกาหลี และอเมริกัน	<p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานให้กับหน่วยงานไทย ผ่านการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดความรู้ ทักษะ รวมทั้ง ประสบการณ์ระหว่างอาสาสมัครและหน่วยงานไทย</p> <p>๒. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ สังคมและวัฒนธรรมไทย</p> <p>๓. ส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์ระดับประชาชน ระหว่างไทย ญี่ปุ่น เกาหลี และอเมริกัน</p>	-	-	-	๒๒,๗๐๐ บาท	กรม ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p><b>ผลลัพธ์</b>            อาสาสมัครญี่ปุ่น จำนวน ๑ ราย กลับเข้ามาปฏิบัติงาน            ในไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p><b>ผลสัมฤทธิ์</b>            ๑. สร้างทัศนคติเชิงบวก ความเข้าใจและความเป็นมิตร            ในระดับประชาชนระหว่างไทย ญี่ปุ่น เกาหลี และอเมริกัน            ๒. ส่งเสริมการดำเนินงานความร่วมมือแบบหุ้นส่วนกับ            ประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ            และสังคมอย่างยั่งยืน</p>					
การเข้าร่วม Panel Discussion ในช่วง การประชุม ASEAN Ministerial Dialogue on Accelerating Actions to Achieve the SDGs	<p>เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นายชุตินทร คงศักดิ์            รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วม Panel            Discussion ในช่วงการประชุม ASEAN Ministerial            Dialogue on Accelerating Actions to Achieve the            SDGs ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในฐานะที่ไทย            เป็นผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน            โดยรองปลัดกระทรวงฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น            เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการบรรลุ SDGs ของอาเซียน ดังนี้            (๑) ย้ำความสำคัญของการส่งเสริมข้อริเริ่มความถี่            ระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับวาระ            การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ ในการ            สนับสนุนการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียนควบคู่            ไปด้วยการฟื้นฟูภูมิภาคจากโควิด-๑๙            (๒) ส่งเสริมการปรับกระบวนการทัศน์ในการใช้ชีวิตและการ            สร้างความสมดุลของสรรพสิ่งเพื่อความยั่งยืนผ่านการ</p>	-	-	-	-	กรมอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และความร่วมมือของอาเซียนในเรื่อง BCG</p> <p>(๓) สนับสนุนการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุม</p> <p>(๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งและการประสานสอดคล้องระหว่างกรอบและกลไกระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึงศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDS)D)</p> <p>(๕) ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ รวมถึงบทบาทนำของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และการระดมทุนเพื่อดำเนินโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>(๖) แจ้งข้อริเริ่มของไทยในการทบทวนการดำเนินการตาม SDGs ของอาเซียน ในปี ค.ศ. ๒๐๒๒ - ๒๐๒๓ ซึ่งถือเป็นครึ่งทางของการดำเนินการตาม SDGs เพื่อทบทวนผลการดำเนินการดังกล่าวของอาเซียนและเสนอแนะแนวทางในการสนับสนุนการบรรลุ SDGs ในอาเซียนภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐</p>					
การประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลัก (Joint	๑) เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม JCM ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่	-	-	-	-	กรมอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
Consultative Meeting: JCM)	<p>๓๘ และครั้งที่ ๓๙ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ และรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการตามประเด็นสำคัญและผลลัพธ์ (deliverables) ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของบรูไนฯ รวมถึงความคืบหน้าในการขับเคลื่อนประเด็นคาบเกี่ยว</p> <p>๒) ในโอกาสนี้ ไทยในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ ได้แก่ (๑) กิจกรรมของศูนย์ ACSDS (๒) การประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development ครั้งที่ ๓ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ (๓) กิจกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน BCG ในอาเซียน และ (๔) การทบทวนการดำเนินการตาม SDGs ของอาเซียน ทั้งนี้ ไทยได้จัดทำ Progress Report 2021 เวียดนามให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนในที่ประชุมด้วย</p>					
การประชุม คณะทำงาน ภายใต้คณะมนตรี ประสานงาน อาเซียนว่าด้วย สถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข	<p>เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม ACCWG-PHE ครั้งที่ ๗ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อริเริ่มของอาเซียนเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดและผลกระทบของโควิด-๑๙ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้</p>	-	-	-	-	กรมอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
(ASEAN Coordinating Council Working Group on Public Health Emergencies: ACCWG-PHE) ครั้งที่ ๗	<p>(๑) ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์โควิด-๑๙ ในอาเซียน รวมทั้งความคืบหน้าการฉีดวัคซีนของประเทศสมาชิกอาเซียน</p> <p>(๒) ที่ประชุมย้ำถึงความสำคัญของการเข้าถึงวัคซีนของประชาชนในภูมิภาคอย่างเท่าเทียม โดยสนับสนุนให้สำนักเลขาธิการอาเซียนเร่งเจรจาจัดทำความตกลงการซื้อวัคซีนกับ UNICEF โดยเร็ว โดยใช้งบประมาณจากกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-๑๙ รวมทั้งเห็นพ้องให้นำเงินกองทุนฯ ที่เหลือจัดซื้อวัคซีนเพิ่มเติมในอนาคต และใช้สำหรับความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีนในอาเซียน</p> <p>(๓) ที่ประชุมรับทราบการบริจาคเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ของไทยต่อคลังสำรองอุปกรณ์ทางการแพทย์อาเซียนสำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข</p> <p>(๔) ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยการดำเนินงานกรอบการจัดทำระเบียบการเดินทางของอาเซียน ทำหน้าที่ต่อไปเพื่อประสานการดำเนินงานของกรอบการจัดทำระเบียบการเดินทางของอาเซียน รวมทั้งจัดทำแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับการรับรองการฉีดวัคซีนและผลตรวจโควิด-๑๙ โดยใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลในการดำเนินการ</p> <p>(๕) รองปลัดกระทรวงฯ ยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นที่ตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ และสนับสนุนให้อาเซียนมีฉันทามติในเรื่องนี้ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒๔ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔</p>					

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>การประชุมสัมมนา สร้างความเข้าใจ กับต่างประเทศ ในฐานะ “โฆษกประเทศ” เรื่องโครงการ Phuket Sandbox และแผนการเปิด ประเทศ ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทาง ที่นายกรัฐมนตรี มอบในที่ประชุม ศูนย์บริหาร สถานการณ์ เศรษฐกิจ จากผลกระทบของ การระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔</p>	<p>เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศ จัดการบรรยายสรุปโครงการ Phuket Sandbox แผนการ เปิดรับนักท่องเที่ยว และนโยบายการเปิดประเทศ ให้แก่ เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ และผู้แทนสำนักงาน ในต่างประเทศ รวม ๑๕๒ คน จาก ๖๔ สำนักงาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยเรียนเชิญ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ผู้ว่าการการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม ในการนี้ เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ และผู้บริหารกระทรวง การต่างประเทศได้รับทราบนโยบายและแผนงาน ที่เกี่ยวข้องกับแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวและการเปิด ประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา แผนงานและการวางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้เกิดการ บูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศ พื้นฟู การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทย และเสริมสร้าง ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ไทยในต่างประเทศ</p>	-	-	<p>กระทรวงการ ต่างประเทศ ได้ประมวล ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะ ของสถาน เอกอัครราชทูต และสถาน กงสุลใหญ่ แจ้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อ ใช้ประโยชน์ ในการ ประเมินผลการ ดำเนิน โครงการฯ ใน ระยะแรก และ นำไปพิจารณา ประกอบการ ปรับปรุง แนวทางการ ดำเนินงานใน ระยะถัดไป ทั้งนี้ เพื่อให้</p>	-	กรมเศรษฐกิจ ระหว่าง ประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				การขับเคลื่อน นโยบายการ เปิดประเทศ และการเปิดรับ นักท่องเที่ยว ส่งเสริม ผลประโยชน์ และการฟื้นฟู เศรษฐกิจไทย อย่างเต็ม ศักยภาพ		
การหารือ ทวิภาคีระหว่าง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการ ต่างประเทศ กับรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการ ต่างประเทศเปรู ในช่วงการประชุม high-level week ของ UNGA76	<p>๑) เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับ นายโอสการ์ โฮเซ ริการ์โด มาอูร์ตัว เด โรมัญญา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปรู ตามการทบทวนของฝ่ายเปรู</p> <p>๒) ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia- Pacific Economic Cooperation: APEC) โดยฝ่ายเปรู แจ้งว่า จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC ในปี ๒๕๖๗ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากไทย ขณะที่ ฝ่ายไทยแจ้งว่าในปี ๒๕๖๕ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการ ประชุม APEC ซึ่งตั้งใจจะจัดในรูปแบบ physical และทั้ง</p>	-	-	-	-	กรมอเมริกา และแปซิฟิก ใต้

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>สองฝ่ายหวังว่าประธานาธิบดีเปรูจะสามารถเดินทางเยือนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้</p> <p>๓) ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือ (Joint Commission for Bilateral Cooperation: JC) ไทย – เปรู ครั้งที่ ๖ ซึ่งฝ่ายไทยจะเป็นเจ้าภาพ โดยฝ่ายเปรูเสนอให้จัดในรูปแบบ physical</p> <p>๔) ฝ่ายเปรูเสนอขอให้ไทยพิจารณาเข้าร่วม</p> <p>(๑) กรอบความร่วมมือระหว่างกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance: PA) โดยฝ่ายเปรูได้กล่าวสนับสนุนไทยในการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิก PA</p> <p>(๒) ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) ซึ่งเปรูพร้อมที่จะสนับสนุน โดยฝ่ายไทยรับจะพิจารณาในสองประเด็นข้างต้น</p>					
<p>กิจกรรมการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล โอกาส กฎหมาย และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความสามารถ</p>	<p>๑) กระทรวงการต่างประเทศว่าจ้างมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ให้จัดทำรายงานการศึกษาและวิจัยโอกาสด้านการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยในแอฟริกา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสาขาการลงทุนที่มีศักยภาพในแอฟริกา ได้แก่ สาขาพลังงานทางเลือกและสาขาการเกษตรแปรรูป ให้แก่สาธารณชนผู้สนใจ</p>	<p>๑๐๐</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>๔๘๗,๓๑๖ บาท</p>	<p>กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>ในการแข่งขัน และขยายตลาด สู่ต่างประเทศได้ และเป็นแรง ขับเคลื่อนทาง เศรษฐกิจใหม่ ของประเทศไทย ในระยะต่อไป</p>	<p>๒) กระทรวงการต่างประเทศว่าจ้างคณะวิจัย จากโครงการแอฟริกา - เอเชีย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้จัดทำรายงานการศึกษา สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงของภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก และนัยที่มีต่อประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิรัฐศาสตร์ ของภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ศักยภาพในด้านการค้าลงทุน ตลอดจนข้อพึงระวังในการเข้าไปดำเนินธุรกิจให้แก่ สาธารณชนผู้สนใจ</p> <p>๓) กระทรวงการต่างประเทศจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “เจาะตลาดใหม่ โอกาสการลงทุนไทยในแอฟริกา หลังโควิด-๑๙” เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อนำเสนอผลการศึกษากว่า ๒ ฉบับ ได้แก่ การศึกษา หัวข้อ “โอกาสด้านการค้าและการลงทุนไทย ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยในแอฟริกา” จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง และหัวข้อ “สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงของภูมิภาคแอฟริกา ตะวันตกและนัยต่อประเทศไทย” จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโอกาสการค้าและการลงทุน ในแอฟริกา ซึ่งเป็นตลาดใหม่และหุ้นส่วนสำคัญทาง เศรษฐกิจของไทย นอกจากนี้ ในโอกาสดังกล่าว ยังมีผู้แทน ภาคเอกชนไทยที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จ ในการประกอบธุรกิจในแอฟริกา ร่วมบรรยายให้ข้อมูล และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจประกอบการค้า และการลงทุนในแอฟริกา</p>				<p>๔๙๔,๗๐๐ บาท</p> <p>๒๕๔,๒๐๐ บาท</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>การจัดซื้อวัคซีน ป้องกันโรคโควิด- ๑๙ ของบริษัท AstraZeneca ต่อจากรัฐบาล ราชอาณาจักรสเปน</p>	<p>กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้ทาบทาม สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศสเปน เพื่อขอจัดซื้อวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-๑๙ ต่อจากรัฐบาลสเปน โดยเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดซื้อ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ของบริษัท AstraZeneca จำนวน ๔๔๙,๕๐๐ โดสจากรัฐบาลสเปน ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ การจัดซื้อวัคซีน AstraZeneca เพิ่มเติมจากรัฐบาลสเปน จำนวน ๑๖๕,๐๐๐ โดส รวมทั้งสิ้น ๖๑๔,๕๐๐ โดส โดยได้ขนส่งวัคซีนทั้งสองชุดมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔</p>	-	-	-	-	กรมยุโรป

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
โครงการศูนย์ข้อมูล การตรวจลงตรา ของไทย (Visa Data Center)	กระทรวงการต่างประเทศจัดประชุมประจำสัปดาห์ร่วมกับ บริษัทคู่สัญญาของกระทรวงฯ ที่เป็นผู้รับจ้างดำเนิน โครงการฯ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-Visa ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๒๙ ๑๖ ๒๓ และ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ร้อยละ ๖๐	-	-	๒๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท (จาก งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๓๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท)	กรมการกงสุล
โครงการพัฒนาศูนย์ ข้อมูลการตรวจลง ตราของไทย (Visa Data Center) เพื่อรองรับระบบ ตรวจลงตรา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)	๑) การเชื่อมโยง Visa Data Center (VDC) ของกระทรวง การต่างประเทศกับระบบ Biometric ของสำนักงานตรวจ คนเข้าเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒) ระบบ e-Visa โดยไม่ใช้แผ่นปะตรวจลงตราได้รับการ พัฒนาแล้วเสร็จและใช้งานแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๓) สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่อยู่ระหว่าง การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานในต่างประเทศ เพื่อรองรับการใช้งานระบบ e-Visa	-	-	เห็นควรติดตาม การเชื่อมโยง ข้อมูล การตรวจ ลงตรา เข้ากับระบบ ตรวจสอบ และคัดกรอง ผู้โดยสาร ล่วงหน้า (Advance Passenger Processing	ข้อ ๑) และ ข้อ ๒) ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ (รอเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)	กรมการกงสุล

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				System: APPS) ของบริษัท ท่าอากาศยาน ไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ Biometric ของสำนักงาน ตรวจคน เข้าเมือง ในลำดับต่อไป	ข้อ ๓) ได้จัดสรรเงิน งบประมาณ ให้สถาน เอกอัครราชทูต และสถานกงสุล ใหญ่ที่มีความ พร้อมในการ ดำเนิน โครงการฯ จำนวน ๒๓ แห่ง เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๔๐,๔๐๐ บาท แล้ว	
โครงการลงทะเบียน ขอรับวัคซีนป้องกัน โควิด-๑๙ ให้ชาวต่างชาติ ในประเทศไทย ผ่านระบบ Expatvac	๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ กระทรวงการ ต่างประเทศเปิดระบบรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-๑๙ ให้ชาวต่างชาติในประเทศแล้วจำนวน ๖๗,๐๖๕ คน ในจำนวนนี้เป็นผู้มีโรคเรื้อรัง ๔,๕๔๔ คน และสตรี มีครรภ์ ๓๒๐ คน โดยจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และเชียงใหม่ ตามลำดับ โดยกรมการกงสุลได้ส่งเจ้าหน้าที่จำนวน ๖ คน ไปช่วย อำนวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติตามโรงพยาบาล ต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาล BNH โรงพยาบาล Medpark	-	-	-	-	กรมการกงสุล

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นต้น</p> <p>๒) การประชุมหารือกับคณะทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย กรมการกงสุลได้จัดการประชุมหารือ กับคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เพื่อชี้แจง ความคืบหน้าเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้ชาวต่างชาติในประเทศ จำนวน ๓ ครั้ง โดยครั้งล่าสุด จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้แทนจาก สถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ จำนวน ๑๑ แห่ง เข้าร่วม ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สเปน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหภาพยุโรป</p>					
<p>การประชุมพิจารณา จัดทำแพลตฟอร์ม ทดแทนระบบ Certificate of Entry (COE)</p>	<p>เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศ จัดการประชุมพิจารณาจัดทำแพลตฟอร์มทดแทนระบบ COE เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายในการ เปิดประเทศของรัฐบาล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุม อาทิ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรมควบคุมโรค สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ซึ่งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลรับที่จะพัฒนาระบบใหม่ ทดแทน COE โดยปรับปรุงระบบ Thailand Plus ซึ่งมี ลักษณะเป็น Pre-Approval Checklist ที่จะสร้าง QR code หากเอกสารครบ โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่กีดอนุญาติ โดยในเบื้องต้นจะใช้เฉพาะสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ ไทยทางอากาศ (ทางบกและทางน้ำยังใช้ระบบ COE เดิม เนื่องจากมีจำนวนไม่มาก)</p>	-	-	-	-	กรมการกงสุล

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>โครงการจัดงาน เสวนาด้านการ ส่งเสริมวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ New Normal : New Coolture – Bridging the Gap</p>	<p>๑) กระทรวงการต่างประเทศได้จัดงานเสวนา “New Normal : New Coolture in Digital Age” เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ โดยเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการสื่อสาร ในยุคดิจิทัลเข้าร่วมการเสวนา ได้แก่</p> <p>๑. ศ. (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>๒. นายสุทธิชัย หยุ่น สื่อมวลชนอาวุโส เจ้าของเพจ Suthichai Live</p> <p>๓. นายนครินทร์ วงกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหาร The Standard</p> <p>๔. นายณภพพัฒนจักษ์ อัดตนนท์ บรรณาธิการบริหาร Workpoint News และนายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา</p> <p>๒) การเสวนาครั้งนี้กล่าวถึงความสำคัญของการสื่อสารระหว่างคนต่างช่วงวัย ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายของโลก ในการเชื่อมคนต่างช่วงวัยให้มีความเข้าใจกันมากขึ้น โดยวิทยากรทุกท่านเห็นตรงกันว่าเรื่องจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้คือการรู้จักฟังด้วยความเข้าอกเข้าใจ พยายามเข้าใจมุมมองของผู้พูด ทั้งสิ่งที่กล่าวออกมาและไม่ได้กล่าว ผู้ใหญ่เปิดรับฟังเสียงของผู้น้อยและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง เพราะสังคมไทยไม่ได้มีวัฒนธรรมเปิดกว้างให้แสดงความคิดเห็น พื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุย จึงเป็นสิ่งสำคัญให้ผู้คนในสังคมได้แสดงออกทางความคิดอย่างตรงไปตรงมา</p>	๑๐๐	-	<p>๑) การจัดงานในรูปแบบออนไลน์และถ่ายทอดผ่าน Facebook Live เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถรับฟังการเสวนาได้เป็นจำนวนมาก ช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ของภาครัฐที่เปิดกว้างทางความคิด และเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างคนทุกช่วงวัย</p> <p>๒) วิทยากรทุกท่านล้วน</p>	๒๐๐,๐๐๐ บาท	กรมสารนิเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๓) วิทยากรที่เข้าร่วมงานเสวนาครั้งนี้ล้วนเป็น influencer ระดับแนวหน้าของวงการสื่อสารที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก และมีประสบการณ์ด้านการสื่อสารเป็นที่ยอมรับ การแลกเปลี่ยนความเห็นในการเสวนาเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการเสวนาเป็นอย่างมาก</p>			<p>เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง ในวงการสื่อสารมวลชน และมีประสบการณ์ในการสื่อสารกับคนหลายกลุ่มและหลายช่วงวัย จึงเข้าใจความท้าทายของการสื่อสารเพื่อให้คนแต่ละช่วงวัยสามารถเข้าใจกันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าฟังได้อย่างตรงไปตรงมา</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				<p>ซึ่งจะช่วย พัฒนา การทำงานของ กระทรวงฯ ได้ต่อไป ในอนาคต ๓) โดยที่งาน เสวนาได้รับ กระแสตอบรับ ที่ดีจาก ผู้เข้าร่วม สะท้อนให้เห็นว่า การแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ในลักษณะ ดังกล่าวอยู่ใน ความสนใจของ ประชาชน ในระดับหนึ่ง ดังนั้น กระทรวงฯ จึงอาจ พิจารณา จัดกิจกรรม</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				<p>ในลักษณะ ดังกล่าว เพื่อใช้ เป็นเวทีในการ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น บนพื้นฐานของ เหตุและผล ระหว่างคนต่าง รุ่นในหัวข้อที่ คนทุกรุ่นมี ความสนใจและ ให้ความสำคัญ ร่วมกัน เพื่อ แสดงให้เห็น เป็นที่ประจักษ์ ว่า คนต่างรุ่น ต่างความคิด สามารถ แลกเปลี่ยน หารือและ เคารพ ในความเห็น ต่างได้ ซึ่งจะ นำไปสู่การ</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
				เปลี่ยนแปลง ทัศนคติต่อกัน อันจะนำไปสู่ การคลี่คลาย ปัญหาความ แตกต่าง ทางความคิด ซึ่งเป็นปัญหา ใหญ่ใน สังคมไทย ปัจจุบัน โดย อาจพิจารณา จัดเป็นซีรีส์ เช่น การเสวนา New Normal: New Coolture		
โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางสถานีโทรทัศน์ ระดับโลก	ดำเนินการเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับศักยภาพด้านเศรษฐกิจของ ไทยผ่านสถานีโทรทัศน์ CNN และผ่านทางเว็บไซต์ cnn.com เป็นเวลา ๘ สัปดาห์ โดยเริ่มออกอากาศทั่วโลกตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้ ๑. ผลิตวีดิทัศน์สั้นโดยฝ่ายบรรณาธิการของ CNN (editorial) ความยาว ๖๐ วินาที จำนวน ๒ เรื่อง เพื่อออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ CNN ในช่วง Blueprint ได้แก่ (๑) การลด	๑๐๐	-	-	๔,๑๙๙,๙๖๔ บาท	กรมสารนิเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>waste ในอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย และ (๒) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับพืชกัญชาของไทย</p> <p>๒. จัดสรรพื้นที่ (air time) สำหรับเผยแพร่วิดีโอทัศนสั้นกึ่ง animation ของกระทรวงการต่างประเทศ ความยาว ๖๐ วินาที ภายใต้หัวข้อ “The Time for Thailand”</p> <p>ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของไทยในห้วงปี ๒๕๖๓ ที่ทั่วโลกเริ่มประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙</p>					
<p>โครงการเผยแพร่ บทความ ในสื่อ ดิจิทัลต่างชาติ</p>	<p>ดำเนินการเผยแพร่บทความ/เนื้อหาเกี่ยวกับมิติต่าง ๆ ของประเทศไทยที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนต่างชาติและประชาคมระหว่างประเทศ ผ่าน PR Newswire ซึ่งเป็นผู้ให้บริการส่งข้อมูลไปยังสำนักข่าวออนไลน์ในเครือข่ายทั่วโลก อนึ่ง โครงการนี้ได้จัดสรรพื้นที่สำหรับ ๘ บทความในภูมิภาคหลัก ได้แก่ เอเชียแปซิฟิก ยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยสำหรับเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ได้ลงบทความ เรื่อง “Bajrasudha Gajanurak: A Royal Elixir to Strengthen Thailand’s Wild Elephants” เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ และบทความเรื่อง “Thailand’s Leading International Legal Expert Shares Perspectives on the International Law Commission and International Investment Law” เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>๑๐๐</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>๘๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>กรมสารนิเทศ</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>โครงการเผยแพร่บทความบนเว็บไซต์ Thailand NOW</p>	<p>สำหรับเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ได้มีการผลิตเนื้อหาเชิงบวก ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย และการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการผลิตข้อมูล และเผยแพร่บนเว็บไซต์ Thailandnow.in.th รวม ๑๐ ชิ้น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. Icon NOW: Yossapon Boonsom on Creating Community Through Design</li> <li>๒. Global Institutional Investors' Enthusiasm for Thailand Focus 2021 indicates strong interest in Thai capital market</li> <li>๓. A Gardener's Guide to Wild Greens in Thailand</li> <li>๔. Bajrasudha Gajanurak: A Royal Elixir to Strengthen Wild Elephants</li> <li>๕. Edible Thai Insects as a Sustainable Superfood</li> <li>๖. Thai Investors Step Up to Fight the Pandemic</li> <li>๗. The Ananda Mahidol Foundation and the Legacy of Rama the Ninth of Thailand</li> <li>๘. Icon NOW: Sakson Rouypirom on Empowering Communities Beyond Charity</li> <li>๙. Learning Thai as a Foreigner, Teacher, Mother</li> <li>๑๐. Reducing Thailand's Plastic Footprint with Traditional Wisdom</li> </ol>	๑๐๐	-	-	๓,๕๐๘,๐๐๐ บาท	กรมสารนิเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>การประชุม คณะอนุกรรมการ ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุม ผู้นำเขตเศรษฐกิจ เอเปคครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการเตรียมการ เป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. รับทราบผลการประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำ เขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔</li> <li>๒. รับทราบผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔</li> <li>๓. การปรับยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เป็น "ตระหนัก เข้าใจ ใช้ประโยชน์" ตามข้อเสนอแนะของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ ครั้ง ๒/๒๕๖๔</li> <li>๔. ความคืบหน้าในการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย</li> <li>๕. ความคืบหน้าในการจัดทำวิทัศน์การรับมอบตำแหน่ง เจ้าภาพเอเปคของไทย และที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ความคืบหน้าด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ในคณะอนุกรรมการฯ</li> <li>๒. การจัดตั้ง Communication Consultative Group เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์</li> <li>๓. การสร้างพันธมิตรด้านการสื่อสารและการสร้างการรับรู้ กับภาคเอกชนและภาคส่วนต่าง ๆ</li> </ol>	๑๐๐	<p>เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรค โควิด-๑๙ จึงต้องจัดการ ประชุมโดยวิธี Hybrid</p>	-	๓,๖๐๐ บาท	กรมสารนิเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>การจ้างจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕</p>	<p>กระทรวงการต่างประเทศได้จ้างคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ โดยเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดการประชุมคัดเลือกผลงานในรอบคัดเลือก จำนวน ๑๐ ชิ้น จาก ๕๙๘ ชิ้น และส่งผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกให้แก่กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ได้นำผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย จำนวน ๕ ผลงาน เสนอต่อ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี ๒๕๖๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง พิจารณาให้ความเห็นเพื่อปรับปรุงผลงาน</p>	ร้อยละ ๘๐	-	-	๔๐๐,๐๐๐ บาท	กรมสารนิเทศ
<p>การประชาสัมพันธ์ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในการเดินทางไปร่วมการประชุม UNGA76 ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>๑) ดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยการเผยแพร่ข่าวสารนิเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๒๐ ฉบับ</p> <p>๒) เผยแพร่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผ่าน twitter จำนวน ๕๖ รายการ</p> <p>๓) จัดให้สำนักข่าว VOA สัมภาษณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ</p> <p>๔) สื่อมวลชนให้ความสนใจและเผยแพร่ข่าวภารกิจดังกล่าว</p>	๑๐๐	ไม่สามารถนำผู้สื่อข่าวร่วมเดินทางไปทำข่าวได้ เนื่องจากด้วยข้อจำกัดทางมาตรการสาธารณสุข	-	๖๕๙,๔๐๐ บาท	กรมสารนิเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
สื่อประชาสัมพันธ์ ของกระทรวง การต่างประเทศ	<p>เป็นกิจกรรมและผลงานที่สำคัญของกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลัก ที่ขับเคลื่อนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ด้านการต่างประเทศของรัฐบาล โดยเน้นการบูรณาการ ข้อมูลข่าวสารกับทุกภาคส่วนและใช้ช่องทางสื่อสารที่มีอยู่ ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อแนวใหม่</p> <p>๑) กรมสารนิเทศได้รับความร่วมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภารกิจ ด้านการต่างประเทศสู่ประชาชนทุกระดับ ผ่านการ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (phone-in) ในรายการวิทยุ ของ สวท. คือ รายการ “บันทึกสถานการณ์” FM 92.5 (ภาษาไทย) ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. และ “MFA Update” ทางคลื่น FM 88 (ภาษาอังกฤษ) ทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๕ – ๐๘.๒๐ น. และสามารถรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของ สวท. และ MFA YouTube Channel ของกระทรวงฯ</p> <p>๒) กรมสารนิเทศยังได้ขยายเครือข่ายและเพิ่มพันธมิตรกับ หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพอากาศ FM 102.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ FM 100 CMU สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม MSU Radio FM 102.25 MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยพายัพ</p>	๑๐๐	-	-	-	กรมสารนิเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ซึ่งช่วยขยายพื้นที่การรับฟังครอบคลุมทั้ง ๗๗ จังหวัด รวมถึงพื้นที่บางส่วนของประเทศลาว เมียนมา และกัมพูชา โดยกรมสารนิเทศอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อขยายเครือข่ายและพันธมิตรกับหน่วยงานอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย</p> <p>๓) ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ มีบุคคลต่าง ๆ ให้สัมภาษณ์ในรายการ ดังนี้</p> <p><u>รายการ "บันทึกสถานการณ์"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ๒ กันยายน ๒๕๖๔ นางจุฬามณี ขาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป เรื่อง “กระทรวงการต่างประเทศกับการจัดหาวัคซีนโควิด-๑๙”</li> <li>- ๙ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวพิน ศรีตรงธรรม เลขานุการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง “๑๕ ปี อาสาสมัครเพื่อนไทย”</li> <li>- ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง “ผู้สมัครสตรีคนแรกของไทยในการเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิก คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Commission: ILC) วาระปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐”</li> <li>- ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เรื่อง “สายใยความสัมพันธ์ไทยกับอินเดียตะวันออก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต”</li> <li>- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายไกรจักร ธีรตยาสินันท์</li> </ul>					

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง “ประเด็น CPTPP: ทำความรู้จักกลไก ISDS (Investor-State Dispute Settlement)”</p> <p><u>รายการ "MFA Update"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายรุจ ธรรมมงคล เอกอัครราชทูต ณ คูเวต เรื่อง “Kuwait Upbeat”</li> <li>- ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายพีระวัฒน์ อัครพรานี กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เรื่อง “Next-Generation Automotive: Investment Opportunities in Thailand”</li> <li>- ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล เรื่อง “Launching of the new Stickerless e-Visa”</li> <li>- ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวภัคจิรา ศรีเจริญ นักการทูตปฏิบัติการ กรมยุโรป เรื่อง “Commemorating 400 Years of Friendship between Thailand and Denmark”</li> </ul> <p><u>รายการ Spokesman Live!!!</u> คุยรอบโลกกับโฆษก กต. กรมสารนิเทศได้จัดรายการ Spokesman Live!!! ซึ่งเป็น การสัมภาษณ์บุคคลากรในกระทรวงการต่างประเทศ และบุคคลภายนอกในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการ ต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยอธิบดีกรมสารนิเทศ หรือข้าราชการกรมสารนิเทศ โดยในเดือนกันยายน ๒๕๖๔</p>					

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>มีการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมพรียัส เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง เรื่อง "ความร่วมมือในกรอบลุ่มน้ำโขง: โอกาสและความท้าทายของไทย" (Mekong Subregion: Opportunities and Challenges for Thailand)</li> <li>- ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิตล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศและผู้อำนวยการสถาบันจีน-ไทย มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เรื่อง "ทิศทางการทูตสาธารณะของไทย" (Trends of Thailand's Public Diplomacy)</li> <li>- ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง "ร้อยแก่นสารสินธุ์: เมืองนวัตกรรมระบบรางกับโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ" (ROI KAEN SAN SIN: Railway Innopolis and International Cooperation Project)</li> </ul>					
<b>การจัดการแข่งขัน โต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับมัธยม (MFA Inter-School Debating Championship 2021)</b>	<p>กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถาบัน Point Avenue ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านการศึกษา จัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา (MFA Inter-School Debating Championship 2021) เพื่อฝึกฝนทักษะการโต้วาทีให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมแข่งขันในไทยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการโต้วาทีที่มีประสบการณ์ในระดับสากล และใช้รูปแบบของ World Schools Debate มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ๒๕ ทีม จาก ๑๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ</p>	-	-	-	-	กรมสารนิเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ที่ผ่านการไต่สวนที่รอบคัดเลือกเมื่อวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อที่หลากหลาย อาทิ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การต่างประเทศ การจ้างงาน และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขัน และกระทรวงฯ ได้ถ่ายทอดสดการแข่งขันไต่สวนที่รอบชิงชนะเลิศระหว่างโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ทาง Facebook Live ของกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.</p>					

\*\*\*\*\*

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔